

สรุปข่าวการประชุมคณะรัฐมนตรี 27 กรกฎาคม 2547

วันนี้ (วันอังคารที่ 27 กรกฎาคม 2547) เมื่อเวลา 08.30 น. ที่ห้องประชุมชั้น 2 ตึกสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีหลังใหม่ พันดาร์จโท ทักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี สรุปสาระสำคัญได้ ดังนี้

เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยเหรียญเฉลิมพระเกียรติและเหรียญที่ระลึก พ.... .ศ.

เรื่อง สรุปภาวะราคาสินค้าอุปโภคบริโภคประจำสัปดาห์ที่ 2 เดือนกรกฎาคม 2547

เรื่อง การแก้ไขปัญหาการใช้น้ำบาดาลในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

เรื่อง การพิจารณาทบทวนกำหนดค่าตอบแทนพิเศษตามมาตรการปรับค่าตอบแทนภาครัฐ สำหรับตำแหน่งระดับ 9 ขึ้นไปที่ไม่ได้รับเงินประจำตำแหน่ง กรณีข้าราชการทหารและข้าราชการตำรวจ

เรื่อง ร่างระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารงานของหน่วยบริการรูปแบบพิเศษ พ.... .ศ.

เรื่อง ยุทธศาสตร์การพัฒนาข้าราชการพลเรือน

เรื่อง โครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่

เรื่อง รายงานความก้าวหน้าการสร้างงานและอาชีพใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

เรื่อง ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดงานในอาชีพและวิชาชีพที่ห้ามคนต่างด้าวทำ รวม 2 ฉบับ

เรื่อง ร่างกฎกระทรวงกำหนดลักษณะของเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด พและร่างกฎกระทรวงกำหนดลักษณะของเหรียญกษาปณ์ที่ศ. ระลึกการประชุมใหญ่สมัชชาการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมโลก ครั้งที่3 (BWCC 2004) พ.ศ.

เรื่อง การขออนุมัติโครงการพัฒนาระบบบริหารและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของกรุงเทพมหานคร

เรื่อง ขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่ข้าราชการพนักงาน/ครูขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและข้าราชการที่ถ่ายโอนไปสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เรื่อง รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2547 ใต้วินิจฉัย มาตราที่ 3 (ตุลาคม 2546 - มิถุนายน 2547)

เรื่อง ผลการประชุมคณะกรรมการกำหนดนโยบายของกองอำนวยการเสริมสร้างสันติสุข จังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ (.จชต.สสส.กอ)9/2547

เรื่อง การสร้างงานและสร้างอาชีพใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานการพัฒนาการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ของกระทรวงศึกษาธิการ

เรื่อง การดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาห่าสเชื้อค่างฆ่าระหนี่ชาวไทย

เรื่อง สรุปผลการประชุมระดับรัฐมนตรีว่าด้วยความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไทย เวียดนาม ครั้งที่ -3

เรื่อง การสมัครเป็นสมาชิกคณะกรรมการว่าด้วยการใช้อวกาศส่วนนอกในทางสันติ

เรื่อง รายงานผลการเจรจาด้านการบินระหว่างไทยสาธารณรัฐสังคมนิยม-ประชาธิปไตยศรีลังกา

เรื่อง การจัดทำความตกลงว่าด้วยการร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาลภูฏาน

เรื่อง ความร่วมมือไทย พม่า ว่าด้วยการจัดการทรัพยากรน้ำ -

เรื่อง การสถาปนาความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้องระหว่างจังหวัดยโสธรกับจังหวัดอุดรธานี และจังหวัดเชียงใหม่ ประเทศไทย

เรื่อง การจัดทำความตกลงทางวัฒนธรรมระหว่างไทยกับสาธารณรัฐจีน

เรื่อง การส่งเสริมสนับสนุนการเดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์ประจำปี 2548

เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติธนาคารอาคารสงเคราะห์ศ.พ (...ฉบับที่)

เรื่อง รายงานการจัดสรรงบประมาณของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ ปีงบประมาณ พ.ศ.2547

เรื่อง การให้ข้าราชการไปปฏิบัติงานที่สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข พันโท เอนก ยม)
(จินดา

เรื่อง หลักเกณฑ์การกลั่นกรองแผนงานโครงการ การเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขัน/
และการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศ)23,400 ล้านบาท(

เรื่อง กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ

เรื่อง รายงานสถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อม พ .ศ.2546

เรื่อง งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ .ศ.2547

เรื่อง โครงการจัดตั้งกองทุนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย

เรื่อง งาน สดยอดหมู่บ้านอุตสาหกรรมและผ้าทอไทย ครั้งที่"3 เทิดฟ้า สู่สากล"

เรื่อง แนวโน้มการลงทุนปี 2547

เรื่อง รายงานผลการทำความตกลงโครงการชำระเงินแบบทวิภาคีระหว่างไทยและ
อิหร่าน และความตกลง Revolving Trade Financing Facility Agreement
ระหว่างไทยและรัสเซีย

เรื่อง บันทึกความตกลงความร่วมมือด้านการประมง ระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักร
ไทยและรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา

เรื่อง ผลการดำเนินการตามนโยบายการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวทั้งระบบ

เรื่อง รายงานผลการสำรวจและรายงานตัวคนต่างด้าว 3 สัญชาติ พม่า ลาว และ)
(กัมพูชา

เรื่อง รายงานการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนนอกประเทศให้แก่ประชาชนในพื้นที่
3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ยะลา ปัตตานี นราธิวาส)

เรื่อง รายงานผลการดำเนินการต่อกรณีการออกเอกสารสิทธิที่ดิน

เรื่อง การเสนอมาตรการรณรงค์และการควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

เรื่อง การดำเนินงานโครงการปรับปรุงทัศนียภาพบริเวณตามแนวเส้นทางจราจร

เรื่อง การพิจารณาปรับลดจำนวนผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล และสารวัตร
กำนัน

เรื่อง สรุปรายงานสถานการณ์และความก้าวหน้าในการดำเนินงานแก้ไขปัญหาโรค
ไข้หวัดนก

เรื่อง โครงการหมู่บ้านป่าไม้แผนใหม่ตามแนวพระราชดำริ เฉลิมพระเกียรติ 72
พรรษา มหาราชินี

เรื่อง การปรับปรุงโครงสร้างภาษีรถยนต์

เรื่อง วันหยุดชดเชยวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา

เรื่อง ผลการเดินทางตรวจราชการต่างจังหวัดของนายกรัฐมนตรี

เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานโครงการปลดอำเภอบุเป็นหัวหน้าประจำตำบล ใน
จังหวัดชายแดนภาคใต้

เรื่อง แต่งตั้ง

ผู้แทนการค้าไทย

กรรมการผู้แทนกระทรวงการคลังในคณะกรรมการองค์การตลาด

ข้าราชการระดับ 10 กระทรวงศึกษาธิการ

ข้าราชการระดับ 10 กระทรวงศึกษาธิการ

ข้าราชการระดับ 10 กระทรวงสาธารณสุข

ปรับปรุงองค์ประกอบคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยอนุสัญญาคุ้มครองมรดก
โลก

ประธานกรรมการและกรรมการอื่นในคณะกรรมการองค์การสวนพฤกษศาสตร์

ข้าราชการพลเรือนสามัญ ระดับ 10 (กระทรวงการคลัง)

การขอให้กรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพพ้นจากตำแหน่ง

กรุณาตรวจสอบมติคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการกับสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีอีก
ครั้งหนึ่ง

โทร. 02-2809000 ต่อ 332

1. เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยเหรียญเฉลิมพระเกียรติและเหรียญที่ระลึก พ.ศ.

คณะรัฐมนตรีเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยเหรียญเฉลิมพระเกียรติและเหรียญที่ระลึก พ.ศ. ตามที่สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเสนอและให้ส่งคณะกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎรพิจารณา ก่อนเสนอสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาต่อไป

ร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว มีสาระสำคัญสรุปได้ ดังนี้

กำหนดให้มีเหรียญเฉลิมพระเกียรติหรือเหรียญที่ระลึกเนื่องในโอกาสต่าง ๆ ที่เห็นสมควร เพื่อประดับได้อย่างเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ให้กระทำได้เมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตามร่างมาตรา 4 โดยให้ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา

กำหนดให้มีคณะกรรมการเหรียญเฉลิมพระเกียรติและเหรียญที่ระลึกประกอบด้วย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานกรรมการ เลขาธิการคณะรัฐมนตรี เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา เลขาธิการพระราชวัง ราชเลขาธิการ และอธิบดีกรมศิลปากรเป็นกรรมการ โดยให้อธิบดีกรมธนารักษ์ เป็นกรรมการและเลขานุการ และผู้แทนสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีและกรมธนารักษ์ เป็นผู้ช่วยเลขานุการ

กำหนดการประดับเหรียญเฉลิมพระเกียรติหรือเหรียญที่ระลึกให้ประดับได้อย่างเครื่องราชอิสริยาภรณ์หากไม่ประดับอย่างเครื่องราชอิสริยาภรณ์จะประดับโดยใช้ ห้อยคอ หรือโดยวิธีอื่นที่สมควรโดยไม่มีแพรแถบก็ได้ตามที่คณะกรรมการกำหนด

กำหนดให้นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้

2. เรื่อง สรุปภาวะราคาสินค้าอุปโภคบริโภคประจำสัปดาห์ที่ 2 เดือนกรกฎาคม 2547

คณะรัฐมนตรีรับทราบสรุปภาวะราคาสินค้าอุปโภคบริโภคประจำสัปดาห์ที่ 2 เดือนกรกฎาคม 2547 ตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอ

กระทรวงพาณิชย์ รายงานสรุปภาวะราคาสินค้าอุปโภคบริโภคประจำสัปดาห์ที่ 2 เดือนกรกฎาคม 2547 (5-9 กรกฎาคม 2547) โดยเปรียบเทียบกับสัปดาห์ที่ 1 เดือนกรกฎาคม 2547 (28 มิ.ย. - 2 ก.ค. 2547) ดังนี้

1. ภาวะราคาสินค้า

1.1 กรุงเทพมหานคร ภาพรวมสถานการณ์ราคาสินค้าอยู่ในภาวะปกติ มีการเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงด้านราคาเพียงเล็กน้อย สำหรับสินค้าที่มีความเคลื่อนไหวน่าสังเกตในสัปดาห์นี้ ได้แก่

หมวดอาหารสดผักและผลไม้/

- (1) อาหารสด ราคาอาหารสดส่วนใหญ่ทรงตัว ยกเว้น ราคาสุกร ข่าแห้งลดลงต่อเนื่องจากสัปดาห์ก่อน โดยราคาลดลงจาก 80-90 บาท เป็น .ก.ก/80-85 บาทเนื่องจากภาวะการจำหน่ายไม่ .ก.ก/ คล่องตัวทั้งนี้แนวโน้มราคาสุกรข่าแห้งจะปรับสูงขึ้นในสัปดาห์หน้าตามสุกรมี่ชีวิตที่ราคาเริ่มปรับสูงขึ้นแล้ว
- (2) ผักสด เกือบทุกชนิดมีราคาลดลงจากสัปดาห์ที่แล้ว เช่น ผักคะน้า ราคาลดลงจาก 20-28 บาท เป็น .ก.ก/15-20 บาท ผักบุ้งจีน .ก.ก/ ราคาลดลงจาก 12-18 บาท เป็น .ก.ก/8-12 บาท เป็นต้น .ก.ก/ เนื่องจากภาวะอากาศเอื้ออำนวยต่อการเจริญเติบโต ทำให้เกษตรกรเร่งเก็บเกี่ยวผลผลิตออกสู่ตลาดเป็นจำนวนมาก
- (3) ผลไม้ ราคาผลไม้หลายชนิดยังคงสูงขึ้นต่อเนื่องจากสัปดาห์ที่แล้ว สาเหตุเพราะเป็นช่วงรอยต่อระหว่างผลผลิตรุ่นใหม่และเก่า ซึ่งปกติจะมีปริมาณผลผลิตเข้าสู่ตลาดลดลง เช่น เงาะ ราคาเพิ่มขึ้นจาก 15-25 บาท เป็น .ก.ก/20-25 บาท ส้มเขียวหวาน ราคา .ก.ก/ เพิ่มขึ้นจาก 25-32 บาท เป็น .ก.ก/30-35 บาท .ก.ก/

หมวดอื่น ๆ ที่ไม่ใช่อาหาร

- (1) ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม ส่วนใหญ่ราคาทรงตัว ยกเว้นเม็ดพลาสติกที่มีการเปลี่ยนแปลงราคาสูงขึ้น ตามต้นทุนที่เพิ่มขึ้นจากภาวะราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกอยู่ในระดับสูง เช่น เม็ดพลาสติกชนิด HDPE เพิ่มขึ้นจาก 38.50 บาท เป็น .ก.ก/39.50 บาท .ก.ก/
- (2) ผลิตภัณฑ์เหล็ก สินค้าหลายชนิดราคาเริ่มสูงขึ้นในสัปดาห์นี้ หลังจากที่มีการปรับลดลงในช่วงระยะเวลาหนึ่ง โดยเหล็ก โครงสร้างรูปพรรณชนิดรูปตัวซี ขนาด)75x45x15x2.3 มม ราคา (. สูงขึ้นจาก 430-440 บาท ท่อน เป็น/430-453 บาทท่อน และ/ ขนาด) เหล็กโครงสร้างรูปพรรณชนิดเหล็กฉาก 40x40x3 มม./6 ม ราคาสูงขึ้นจาก (.225-240 บาท ท่อน เป็น/235-252 บาทท่อน /

เป็นต้น เนื่องจากราคาวัตถุดิบในตลาดโลกเริ่มปรับสูงขึ้นก่อปรกับ ปริมาณสต็อกในประเทศจีนลดต่ำลง

- (3) ผลกระทบปัจจัยการเกษตร สินค้าที่มีการปรับราคาสูงขึ้น ได้แก่ อาหารสัตว์ เช่น อาหารไก่เนื้อราคาสูงขึ้นจาก 364 บาท ถู เป็น/ 372 บาท ถู และอาหารหมูเล็กราคาสูงขึ้นจาก/328 บาท ถู เป็น/ 339 บาท ถู ซึ่งมีสาเหตุต้นทุนวัตถุดิบเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะปลาป่น/ อันเป็นช่วงฤดูฝนทำให้การออกจับปลาได้ลดลง

สำหรับสินค้ากลุ่มอื่น ๆ ราคาสินค้าเคลื่อนไหวขึ้นลงเล็กน้อย-ามภาวะการ แข่งขันและการส่งเสริมการขายของห้างสรรพสินค้า เช่น ผลิตภัณฑ์นม น้ำมันพืช น้ำมันสาวยชู น้ำปลา น้ำตาลทราย แป้งโรยตัว และถ่านไฟฉาย

- 1.2 ภูมิภาค สถานการณ์สินค้าส่วนใหญ่ราคาทรงตัว ยกเว้น อาหารสัตว์ได้ปรับตัว สูงขึ้นในบางจังหวัด ตามราคาโรงงานที่ปรับสูงขึ้น

2. การตรวจสอบ มีการตรวจสอบพฤติกรรมกรจำหน่ายสินค้าของผู้ประกอบการตาม พ.ร.บ. ว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ. 2542 และ พ.ร.บ. มาตรการขังตวงวัด พ.ศ. 2542 จำนวนทั้งสิ้น 17,472 ราย

2.1 กรุงเทพมหานคร จำนวน 1,309 ราย พบผู้กระทำผิดไม่ปิดป้ายแสดงราคาสินค้า จำนวน 4 ราย ได้ลงโทษปรับรวมเป็นเงิน 12,800 บาท

2.2 ภูมิภาค จำนวน 16,163 ราย พบผู้กระทำผิดเครื่องชั่งไม่เที่ยงตรง จำนวน 1 ราย ได้ลงโทษปรับเป็นเงิน 5,000 บาท

3. การดำเนินการดูแลผู้บริโภค

3.1 ได้ขอความร่วมมือผู้ผลิตเหล็กให้กำกับดูแลร้านค้าซื้อเหล็กไปจำหน่ายไม่ให้ ฉวยโอกาสปรับราคาสินค้าโดยไม่มีเหตุผลสมควร รวมทั้งจัดส่งเจ้าหน้าที่ออก ตรวจสอบการจำหน่ายอย่างใกล้ชิด

3.2 จัดจำหน่ายสินค้าน้ำตาลเพื่อลดค่าครองชีพประชาชนตามโครงการธงฟ้า เคลื่อนที่สู่ชุมชน โดยในสัปดาห์นี้ได้จัดจำนวน 2 แห่งที่ หมู่บ้านกีฬาแหลมทอง และชุมชนการเคหะดินแดง

3. เรื่อง การแก้ไขปัญหาการใช้น้ำบาดาลในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

คณะรัฐมนตรีรับทราบการใช้น้ำบาดาลในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอ

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนแก้ไขปัญหาการใช้น้ำบาดาลในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานคณะกรรมการฯ ได้ประชุมพิจารณาแผนลดหรือเลิกการใช้น้ำบาดาล รวมทั้งแนวทางการผ่อนผันการใช้น้ำบาดาลในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ได้ข้อสรุปครั้งสุดท้าย เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2547 มีมติให้ดำเนินการดังต่อไปนี้

ผ่อนผันให้สำหรับผู้ใช้น้ำบาดาลที่ระบบประปาเข้าไม่ถึง และให้การประปาส่วนภูมิภาคและการประปานครหลวง เร่งขยายระบบประปา หากมีระบบประปาเข้าถึงให้ยุติการใช้น้ำบาดาลต่อไป

ให้ยกเลิกการใช้น้ำบาดาลทั้งเพื่อการอุปโภคบริโภค และเพื่อการอุตสาหกรรมทั้งหมดในเขตที่มีระบบประปาเข้าถึง ส่วนการใช้น้ำบาดาลในภาคอุตสาหกรรมเพื่อเป็นวัตถุดิบและในขบวนการผลิตของผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบ โดยเฉพาะกลุ่มอุตสาหกรรมพอลิเอทิลีนและแผ่นเหล็กเคลือบ ขอให้แต่ละโรงงานในกลุ่มอุตสาหกรรมดังกล่าว จัดทำเอกสารรายละเอียดขั้นตอนการผลิตที่ได้รับผลกระทบพร้อมแผนการลดการใช้น้ำบาดาลมาประกอบการพิจารณาผ่อนผันเป็นราย ๆ ไป

สำหรับอุตสาหกรรมประเภทอื่น ๆ ที่มีระบบประปาเข้าถึงจะไม่อนุญาตให้ใช้น้ำบาดาล ยกเว้นหากสามารถพิสูจน์ได้ว่าในแต่ละโรงงานอุตสาหกรรมที่ใช้น้ำในขบวนการผลิต หรือใช้เป็นวัตถุดิบที่ได้รับผลกระทบ ให้จัดทำเอกสารแสดงรายละเอียดถึงขบวนการผลิตและหลักฐานยืนยันทางวิทยาศาสตร์พร้อมแผนลดการใช้น้ำบาดาล เป็นกรณี ๆ เพื่อพิจารณาต่อไป

ให้กรมทรัพยากรน้ำบาดาลดำเนินการเสริมแผนการลดการใช้น้ำบาดาลฯ โดยดำเนินการด้านการป้องกันและตรวจสอบการกระทำผิดพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ.2520 และมาตรการด้านเศรษฐศาสตร์ เก็บค่าอนุรักษ์น้ำบาดาล

มาตรการระยะยาว สนับสนุนการดำเนินการจัดหาน้ำเพื่อทดแทนน้ำบาดาล โดยจัดหาน้ำที่มีปริมาณและคุณภาพ ในราคาที่เหมาะสม เพื่อแก้ไขปัญหาค่าคุณภาพน้ำประปาซึ่งส่งผลกระทบต่อขบวนการผลิต รวมถึงราคาค่าน้ำที่เป็นธรรม อันเป็นการแก้ไขปัญหาการใช้น้ำบาดาลในลักษณะบูรณาการต่อไป

การดำเนินงานตามมติดังกล่าว จะส่งผลให้การใช้น้ำบาดาลในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ลดลงจาก 2,179,963 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน คงเหลือปริมาณการใช้ 1,025,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน คิดเป็นร้อยละ 47 ของปริมาณการใช้ในปัจจุบัน

4. เรื่อง การพิจารณาบททอนกำหนดค่าตอบแทนพิเศษตามมาตรการปรับค่าตอบแทนภาครัฐสำหรับตำแหน่งระดับ 9 ขึ้นไปที่ไม่ได้รับเงินประจำตำแหน่ง กรณีข้าราชการทหารและข้าราชการตำรวจ

คณะรัฐมนตรีเห็นชอบข้อเสนอการกำหนดค่าตอบแทนพิเศษตามมาตรการปรับค่าตอบแทนภาครัฐสำหรับตำแหน่งระดับ 9 ขึ้นไปที่ไม่ได้รับเงินประจำตำแหน่งกรณีข้าราชการทหารและตำรวจ ตามที่คณะกรรมการพิจารณาเงินเดือนแห่งชาติ (กงช.) เสนอและมอบหมายให้

กระทรวงการคลังดำเนินการแก้ไขระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย การเบิกจ่ายค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินของข้าราชการและลูกจ้างประจำของส่วนราชการ พ.ศ.2547 เพื่อรองรับการจ่ายเงินค่าตอบแทน

องค์การกลางบริหารงานบุคคลของข้าราชการแต่ละประเภทพิจารณาและเสนอ กงช. ให้ความเห็นชอบให้ตำแหน่งระดับ 9 ขึ้นไปหรือเทียบเท่าที่ไม่มีสิทธิรับเงินประจำตำแหน่งแต่ปฏิบัติงานในตำแหน่งซึ่งมีลักษณะงานที่เทียบได้ในลักษณะเดียวกับกรณีตำแหน่งระดับ 9 ขึ้นไปของข้าราชการทหารและตำรวจดังกล่าวมีสิทธิได้รับเงินค่าตอบแทนพิเศษ ในอัตราเดือนละ 3,500 บาท

5. เรื่อง ร่างระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารงานของหน่วยบริการรูปแบบพิเศษ พ.ศ.

คณะรัฐมนตรีเห็นชอบในหลักการร่างระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารงานของหน่วยบริการรูปแบบพิเศษ พ.ศ. ตามที่สำนักงาน ก.พ.ร. เสนอ และเห็นควรให้ส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วให้ดำเนินการต่อไปได้

คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 20 มกราคม 2547 เห็นชอบในหลักการ และแนวทางการจัดโครงสร้างองค์กรรูปแบบที่ไม่ใช่ส่วนราชการ หน่วยบริการรูปแบบพิเศษ รวมทั้งการนำรูปแบบการจัดโครงสร้างองค์กรฯ ดังกล่าวไปทดลองปฏิบัติใน 5 หน่วยงาน ตามความเห็นของ ก.พ.ร. และคณะรัฐมนตรีได้มีมติ เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2547 เห็นชอบให้มีการจัดตั้งสถาบันพัฒนานโยบายสาธารณะ (สพน.) มีลักษณะเป็นหน่วยบริการรูปแบบพิเศษ (Service Delivery Unit : SDU) ในสำนักนายกรัฐมนตรี

สาระสำคัญของร่างระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารงานของหน่วยบริการรูปแบบพิเศษ พ.ศ. ดังกล่าว กำหนดให้ส่วนราชการที่ประสงค์จะจัดให้หน่วยงาน

หรือภารกิจใดของส่วนราชการนั้นมีระบบการบริหารงานในรูปแบบพิเศษที่มีอิสระในการดำเนินงานดังนี้

ให้ส่วนราชการที่จะจัดให้หน่วยงานหรือภารกิจใดมีการบริหารงานในรูปแบบพิเศษ เสนอให้ ก.เป็นผู้พิจารณาเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาจัดตั้งเป็น .ร.พ. หน่วยงานบริการรูปแบบพิเศษ ทั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริการภาครัฐเป็นหลัก และการดำเนินการจะต้องไม่เป็นทางการแข่งขันกับภาคเอกชน

หน่วยบริการรูปแบบพิเศษให้อยู่ในความควบคุมดูแลโดยตรงของหัวหน้าส่วนราชการ หรือจะให้มีคณะกรรมการอำนวยการเป็นผู้ควบคุมดูแลรายงานผลการดำเนินงาน ต่อหัวหน้าส่วนราชการก็ได้ และผู้มีอำนาจควบคุมจะวางระเบียบให้หน่วยงาน รูปแบบพิเศษปฏิบัติก็ได้

ให้มีอำนวยการคนหนึ่งซึ่งมาจากการสรรหาของผู้มีอำนาจควบคุม เป็นผู้รับผิดชอบ ในการบริหารงานและผลการปฏิบัติงานของหน่วยบริการรูปแบบพิเศษ และมี หน้าที่ตามที่ผู้มีอำนาจหน้าที่ควบคุมกำหนด

ผู้ปฏิบัติงานในหน่วยบริการรูปแบบพิเศษมีฐานะเป็นพนักงานราชการตามระเบียบ สำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการฯ และให้อยู่ภายใต้อำนาจบังคับ บัญชาของผู้อำนวยการตามระเบียบที่ผู้มีอำนาจควบคุมกำหนด

ให้กระทรวงการคลังดำเนินให้รายได้ที่หน่วยบริการรูปแบบพิเศษได้รับเป็น งบประมาณอุดหนุนจากส่วนราชการเจ้าสังกัด และรายได้จากการให้บริการทั้งปวง ไม่ต้องนำส่งคลังตามกฎหมายว่าด้วยการงบประมาณและกฎหมายว่าด้วยเงิน คงคลัง และห้ามนำเงินรายได้ส่วนเงินอุดหนุนจากส่วนราชการเจ้าสังกัดมาจัดสรร เป็นเงินเพิ่มพิเศษหรือเงินรางวัลแก่ผู้ปฏิบัติงานในหน่วยบริการรูปแบบพิเศษ

ให้ กรมมือกับส่วนราชการเจ้าสังกัดในการประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วย .ร.พ. เป็นผู้เสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อมีมติให้ยุบเลิก .ร.พ.บริการรูปแบบพิเศษ และให้ ก หน่วยงานบริการรูปแบบพิเศษนั้น

6. เรื่อง ยุทธศาสตร์การพัฒนาข้าราชการพลเรือน

คณะรัฐมนตรีพิจารณายุทธศาสตร์การพัฒนาข้าราชการพลเรือนตามที่ สำนักงาน ก.พ. เสนอแล้วมีมติดังนี้

เห็นชอบยุทธศาสตร์การพัฒนาข้าราชการพลเรือน ตามที่สำนักงาน ก.พ. เสนอ และ .พ. ให้กระทรวง กรม และจังหวัดรับไปดำเนินการตามยุทธศาสตร์การพัฒนา ข้าราชการพลเรือนและมาตรการต่อไปด้วย

ให้กระทรวง กรม และจังหวัดจัดสรรงบประมาณเพื่อการพัฒนาข้าราชการไม่น้อยกว่าร้อยละ 3 ของค่าใช้จ่ายหมวดเงินเดือนและค่าประจำ โดยแยกเป็นรายการค่าใช้จ่ายสำหรับการพัฒนาข้าราชการโดยเฉพาะ อย่างชัดเจนในเอกสารงบประมาณ

สำนักงาน ก.พ. ได้จัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาราชการพลเรือนตามความเห็นชอบของที่ประชุมคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน โดยกำหนดเป้าประสงค์หลักยุทธศาสตร์และมาตรการดังนี้

1. เป้าประสงค์หลัก

- 1.1 ข้าราชการมีสมรรถนะในการปฏิบัติงานตามหลักการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่
- 1.2 นักบริหารมีศักยภาพในการเป็นผู้นำยุคใหม่
- 1.3 ภาคราชการมีขีดความสามารถและมาตรฐานการปฏิบัติงานในระดับสูง

2. ยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ 1: การปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ วัฒนธรรม และค่านิยมของข้าราชการรองรับราชการยุคใหม่ โดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง

ยุทธศาสตร์ 2: การสร้างนักบริหารให้เป็นผู้นำยุคใหม่ในการบริหารราชการ

ยุทธศาสตร์ 3: การเสริมสร้างสมรรถนะและทักษะให้แก่ทรัพยากรบุคคลภาครัฐ

3. มาตรการ

3.1 เพื่อสร้างข้าราชการตัวอย่าง และผลักดันให้เกิดวัฒนธรรมใหม่ ตลอดจนกระบวนกรเรียนรู้จากประสบการณ์จริง

3.2 เพื่อพัฒนานักบริหารให้เป็นผู้บริหารการเปลี่ยนแปลง ตามที่กำหนดไว้ในระบบนักบริหารระดับสูง (Senior Executive System) ตลอดจนให้มีการสับเปลี่ยนนักบริหารทุกระดับ และมีการประเมินผลสมรรถนะของนักบริหาร

3.3 มีการจัดแผนยุทธศาสตร์การพัฒนากำลังคนโดยให้มีผู้รับผิดชอบโดยตรง และส่งเสริมการพัฒนางบประมาณโดยหาวิทยาการใหม่ ๆ สำหรับการพัฒนาราชการ

7. เรื่อง โครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่

คณะรัฐมนตรีพิจารณาเห็นชอบในหลักการโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ ตามที่สำนักงาน ก.พ.ร. เสนอ

นายกรัฐมนตรีได้มีบัญชาให้เร่งรัดจัดทำหลักสูตรเพิ่มพูนประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการของผู้บริหารระดับสูงของส่วนราชการทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ว่าราชการจังหวัด ให้เป็นผู้นำการบริหารการเปลี่ยนแปลง (Change Leader) สามารถบริหารจัดการและสร้างการเปลี่ยนแปลงด้วยนวัตกรรม (Innovation) ในองค์การเพื่อพัฒนาศักยภาพไปสู่ระดับการแข่งขันในเวทีโลก

คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ได้มีมติเห็นชอบในหลักการแนวทางการดำเนินการพัฒนานักบริหาร การเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ เพื่อเป็นผู้นำในการบริหารการเปลี่ยนแปลงและบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ ตามที่คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการเฉพาะกิจเกี่ยวกับการจัดหลักสูตรพัฒนาผู้บริหารเสนอ โดยจัดทำโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้

วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนานักบริหารรุ่นใหม่ให้เป็นนักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ ที่มีสมรรถนะครบครันในการเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง (Change Leader) โดยเป็นทั้งนักคิดที่มีวิสัยทัศน์ (Visionary Thinker) นักพัฒนาและวางแผน (Developer & Planner) และนักปฏิบัติ (Operator) อย่างสมดุล

กลุ่มเป้าหมาย กำหนดคุณสมบัติของผู้ที่จะเข้าศึกษาในโครงการฯ เป็น 3 กลุ่ม

กลุ่มที่ 1 : กลุ่มนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกหรือปริญญาโท หรือปริญญาตรี ในสาขาวิชาชีพใด ๆ จากสถาบันการศึกษาในประเทศหรือต่างประเทศที่ได้รับการรับรอง อายุไม่เกิน 28 ปี

กลุ่มที่ 2 : กลุ่มข้าราชการ หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐประเภทต่าง ๆ ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก ปริญญาโท หรือปริญญาตรีและได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงในสาขาวิชาชีพนั้น ๆ มีประสบการณ์การทำงานในหน่วยงานภาครัฐไม่น้อยกว่า 5 ปี อายุไม่เกิน 30 ปี

กลุ่มที่ 3 : กลุ่มบุคคลภายนอกที่ทำงานภาคเอกชน หน่วยงานหรือองค์การระหว่างประเทศ สำเร็จการศึกษาไม่น้อยกว่าระดับปริญญาโท มีประสบการณ์การทำงานในหน่วยงานภาคเอกชน หน่วยงานหรือองค์การระหว่างประเทศที่เป็นที่ยอมรับไม่น้อยกว่า 5 ปี และมีผลการปฏิบัติงานดีเยี่ยม อายุไม่เกิน 30 ปี จำนวน 40 คน สำหรับปี 2548 และปี 2549 นี้ ดำเนินการเป็นโครงการนำร่องเพื่อศึกษาวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ของโครงการฯ จึงได้พิจารณาให้กลุ่มที่ 2 ซึ่งเป็นกลุ่มข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่

ของรัฐเป็นกลุ่มเป้าหมายหลัก และให้กลุ่มที่ 1 และกลุ่มที่ 3 เข้าร่วมโครงการฯ นี้ได้ในสัดส่วนที่เหมาะสม

เงื่อนไขการบรรจุให้ดำรงตำแหน่งในหน่วยงานภาครัฐ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าศึกษาในโครงการฯ นี้เมื่อสำเร็จการศึกษาแล้วจะได้รับการบรรจุให้ดำรงตำแหน่งระดับ 4 หรือ 5 หรือ 6 หรือ 7 ในหน่วยงานภาครัฐที่มีความสำคัญเชิงยุทธศาสตร์ โดยปฏิบัติหน้าที่ในกลุ่มงานยุทธศาสตร์ของหน่วยงานและมีบทบาทเป็น Think Tank ของผู้บริหารระดับสูง

การสรรหาและคัดเลือกเข้าศึกษาในโครงการฯ มีการสรรหาและคัดเลือกอย่างเคร่งครัดและโปร่งใสถูกต้องตามหลักวิชาการของการประเมินบุคคล เพื่อให้ได้บุคคลที่มีความพร้อมทั้งในด้านความรู้พื้นฐาน ความสามารถมีความเหมาะสมในการเป็นผู้นำด้านการบริหารจัดการในระบบราชการไทยในอนาคต

แนวทางการพัฒนา มีการกำหนดกรอบแนวทางการพัฒนาดังนี้

5.1 ภาคการเรียนรู้ด้านวิชาการ เป็นการปรับฐานองค์ความรู้ในด้านต่าง ๆ สำหรับนักบริหารยุคใหม่ที่จะต้องบริหารงานแบบบูรณาการ เพื่อเตรียมพร้อมเป็นผู้บริหารระดับสูงในองค์การภาครัฐ)CEO) ต่อไป

5.2 การเรียนรู้การบริหารจัดการหน่วยงานภาครัฐ กำหนดให้มีการเรียนรู้และปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายทั้งในส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค หน่วยงานภาคเอกชน และในต่างประเทศ โดยให้ไปปฏิบัติงานร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดที่เป็นผู้บริหารสูงสุด)CEO : Chief Executive Officer) และบริหารงานแบบบูรณาการ รวมทั้งศึกษาวิธีการกำหนดยุทธศาสตร์องค์การ และการแปลงยุทธศาสตร์ไปสู่แผนปฏิบัติการ ตลอดจนบริหารจัดการงานด้านต่างประเทศ ฯ สถานทูตไทยในประเทศต่าง ๆ เพื่อศึกษาวิเคราะห์การปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐหรือหน่วยงานเอกชนในประเทศนั้น ๆ ได้

วิธีการเรียนรู้ เป็นการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง)Learner Centered) โดยให้ศึกษาวิเคราะห์กรณีศึกษา)Case) ที่เป็นปัญหาซึ่งเกิดขึ้นจริงในการบริหารจัดการภาครัฐ)Problem Oriented) เพื่อสามารถนำไปใช้ในการปฏิบัติงานจริงได้ จึงเป็นการเรียนรู้แบบ Applied Learning และ Action Learning

การประเมินผล แบ่งเป็นการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา และการประเมินผลโครงการฯ

ระยะเวลาในการศึกษา กำหนดระยะเวลาในการดำเนินการไว้ทั้งหมดประมาณ 24 เดือน โดยประกอบด้วยกรอบแนวทางการพัฒนา 2 ส่วน คือ ภาคการเรียนรู้ด้าน

วิชาการ ระยะเวลา 6 เดือน และภาคการเรียนรู้ด้านการบริการจัดการหน่วยงาน
ภาครัฐ ระยะเวลา 18 เดือน

จำนวนนักบริหาร ฯ ที่เข้าร่วมโครงการ กำหนดให้มีผู้เข้าร่วมโครงการฯ รุ่นละ 40 คน

การบริหารโครงการฯ โดยให้มีการจัดตั้งคณะกรรมการบริหารโครงการพัฒนานัก
บริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่และคณะกรรมการดำเนินการโครงการฯ คณะต่าง
ๆ ตลอดจนจัดจ้างสถาบันภายนอกที่มีศักยภาพความสามารถในการบริหาร
โครงการฝึกอบรม

8. เรื่อง รายงานความก้าวหน้าการสร้างงานและอาชีพใน 3 จังหวัดชายแดน ภาคใต้

คณะรัฐมนตรีรับทราบตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอ รายงานความก้าวหน้าผลการ
ดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาลำดับจังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งมีการดำเนินการและมี
ผลเกิดขึ้นต่อประชาชนในพื้นที่ 3 จังหวัดภาคใต้ ครั้งที่ 5 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. การส่งเสริม และพัฒนาอาชีพ รวมทั้งการสร้างรายได้

- 1.1 กระทรวงพาณิชย์ ได้มีการจัดจ้างอาสาสมัครในท้องถิ่น (กรมการค้าภายใน)
จำนวน 33 อัตรา (อำเภอละ) 1 อัตรา ในพื้นที่ (3 จังหวัด เป็นระยะ 3 เดือน)
กรกฎาคม -30 กันยายน 2547) เพื่อช่วยงานของกระทรวงพาณิชย์ในด้านการ
ตรวจสอบพฤติกรรมผู้ประกอบการค้าและเป็นแนวร่วมในการดำเนินงานให้
ผู้บริโภคในพื้นที่ได้รับความเป็นธรรม ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการดำเนินการช่วยเหลือ
ประชาชนในการสร้างงาน สร้างรายได้และจะพิจารณาให้เป็นโครงการระยะยาว
ต่อไป
- 1.2 กระทรวงพาณิชย์ได้เสนอให้ความช่วยเหลือกับหอการค้าจังหวัดนราธิวาส ซึ่งได้
ประสานขอรับการสนับสนุนเพื่อช่วยกระตุ้นภาคเศรษฐกิจของจังหวัดมาที่
กระทรวงพาณิชย์ โดยกรมส่งเสริมการส่งออกจะจัดกิจกรรมวันนัดพบระหว่าง
ผู้ผลิตสินค้า OTOP/นักธุรกิจจากจังหวัดนราธิวาส ให้พบปะเจรจากับนักธุรกิจใน
โครงการ Intertrader ในระหว่างวันที่ 30 กรกฎาคม -1 สิงหาคม 2547 ณ ห้อง
ประชุมชั้น 8 อาคาร Thailand Export Mart กรุงเทพฯ โดยให้ผู้ผลิตจากจังหวัด
นราธิวาสสามารถนำสินค้าของจังหวัดมาจัดแสดงประกอบการเจรจาและจำหน่าย
ปลีกด้วย ซึ่งเป็นแนวทางที่จะช่วยสร้างงาน สร้างรายได้และเป็นการเชื่อมโยง
การตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ

2. ด้านการส่งเสริมการประกอบธุรกิจการค้า ได้จัดสัมมนาเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ ในด้านการประกอบธุรกิจการค้าชายแดนและการรักษาระดับราคาสินค้าอุปโภค-บริโภค แก่ผู้ประกอบการในจังหวัดสงขลา ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส จำนวน 85 คน เพื่อให้ ประชาชนมีความรู้และเป็นทางเลือกในการประกอบธุรกิจมากขึ้น

3. การส่งเสริมการค้ากับประเทศเพื่อนบ้าน

3.1 หน่วยงานใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ของกระทรวงพาณิชย์ จัดคณะผู้แทนเพื่อนำผู้ประกอบการของ 3 จังหวัด รวม 21 คน เดินทางไปเจรจาการค้าและสร้างความสัมพันธ์กับผู้ประกอบการประเทศมาเลเซีย ระหว่างวันที่ 12-14 กรกฎาคม 2547 และได้มีการเจรจาการค้ากับนักธุรกิจจากสมาคมธุรกิจขนาดย่อมของมาเลเซีย (SMI ASSOCIATION OF MALAYSIA) มาร่วมเจรจา 15 ราย ณ สถานทูตไทยกรุงกัวลาลัมเปอร์ โดยฝ่ายไทยเจรจาเสนอขายในกลุ่มสินค้า ผัก ผลไม้ ป๊าย ข้าว เสื้อผ้าสำเร็จรูป ไก่ชำแหละ ผักคลุมผม หมวกกะปิเยาะ น้ำผลไม้ และสินค้า OTOP ซึ่งนักธุรกิจให้ความสนใจมากคาดว่าจะสร้างมูลค่าการค้าการซื้อขาย เป็นการสร้างงานและรายได้ให้ประชาชนในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ต่อเนื่องไปได้

3.2 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนราธิวาส ได้เตรียมนำกลุ่มผู้ผลิตสินค้า OTOP ประเภทเครื่องแต่งกายมุสลิมไปแสดงและจำหน่ายที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ ระหว่างวันที่ 23-27 กรกฎาคม 2547 เพื่อเปิดตลาดและสร้างรายได้ให้ผู้ประกอบการในจังหวัดนราธิวาส

4. ด้านการให้ความคุ้มครองผู้บริโภคและประชาชน (ด้านราคาปัญหาการขาดแคลนและการกักตุนสินค้า ด้านการประกันภัย)

4.1 กระทรวงพาณิชย์กำลังเตรียมจัดกิจกรรมจำหน่ายสินค้าราคาถูกในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อช่วยลดค่าครองชีพและเป็นการแสดงความห่วงใยของภาครัฐต่อประชาชนในพื้นที่ในเรื่องความเป็นอยู่และความสงบสุข รวมทั้งสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนเข้าใจในภาครัฐด้วย

นอกจากนี้ หน่วยงานในพื้นที่ 3 จังหวัด ได้ดำเนินโครงการจัดหาสินค้าจำเป็นราคาถูกไปจำหน่ายให้ประชาชนที่อยู่ห่างไกลร่วมกับจังหวัดตามโครงการจังหวัดเคลื่อนที่โดยล่าสุดนำสินค้าไปจำหน่ายที่อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี มีผู้มารับจับจ่ายใช้สอยประมาณ 550 คน

5. การพัฒนาเศรษฐกิจการค้าและพัฒนาศักยภาพของจังหวัด กระทรวงพาณิชย์ ได้ดำเนินโครงการตามยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ตามมติความเห็นชอบของคณะกรรมการกำหนดนโยบายของกองอำนวยการเสริมสร้างสันติสุขจังหวัดภาคใต้

(กอ.สสส.จชต.) และโครงการตามข้อเสนอของประชาคม 3 จังหวัด รวมทั้งหมด 7 โครงการ มีความก้าวหน้า ดังนี้

- 1) ในส่วนของการเบิกเงินงบประมาณ ได้ดำเนินการจัดทำรายละเอียดและนำเสนอให้สำนักงานงบประมาณพิจารณาจัดสรรงบประมาณแล้ว
- 2) ได้จัดทำรายละเอียดแผนปฏิบัติงานและจัดเจ้าหน้าที่เพื่อไปชี้แจงให้หน่วยปฏิบัติในพื้นที่เตรียมการและดำเนินการในส่วนที่สามารถดำเนินการล่วงหน้าได้เร่งดำเนินการแล้ว เช่นการประกาศรับสมัครเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการประกอบธุรกิจร้านค้าชุมชน โครงการส่งเสริมการประกอบธุรกิจการค้าบริการ เป็นต้น-
- 3) โครงการอื่น ๆ ที่มีความจำเป็นจัดหาสถานที่และพิจารณาความเหมาะสมอื่น ๆ อยู่ระหว่างการจัดทำรายละเอียด เพื่อชี้แจงผู้ปฏิบัติดำเนินการต่อไป รวมทั้งโครงการที่เป็นความต้องการของภาคประชาชน อยู่ระหว่างการประสานกับท้องถิ่นเพื่อจัดทำรายละเอียดให้ตรงกับความต้องการของประชาชนในพื้นที่

9. เรื่อง ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดงานในอาชีพและวิชาชีพที่ห้ามคนต่างด้าวทำ รวม 2 ฉบับ

คณะรัฐมนตรีอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดงานในอาชีพและวิชาชีพที่ห้ามคนต่างด้าวทำ (ฉบับที่ . .) พ.ศ. (คนต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตให้เข้ามาตามความตกลง) และร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดงานในอาชีพและวิชาชีพที่ห้ามคนต่างด้าวทำ (ฉบับที่ . .) พ.ศ. (คนต่างด้าวเข้าเมืองโดยชอบด้วยกฎหมายและมีใบสำคัญถิ่นที่อยู่) ตามที่กระทรวงแรงงานเสนอ และให้ส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยให้รับข้อสังเกตของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้วดำเนินการต่อไปได้ ซึ่งร่างพระราชกฤษฎีกาทั้ง 2 ฉบับ เป็นการกำหนดให้คนต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตให้เข้ามาในราชอาณาจักรตามข้อตกลงว่าด้วยการจ้างแรงงานฯ ตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง และคนต่างด้าวที่ได้รับการกำหนดสถานะให้เป็นคนเข้าเมืองโดยชอบด้วยกฎหมายและมีใบสำคัญถิ่นที่อยู่ตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมืองสามารถทำงานในอาชีพกรรมกรได้

กระทรวงแรงงานเสนอว่า กระทรวงแรงงานในฐานะรัฐบาลไทยได้จัดทำบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือในการจ้างแรงงานกับสหภาพพม่า สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และราชอาณาจักรกัมพูชา เพื่อวางหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการจ้างแรงงาน และเพื่อให้กระบวนการในการจ้างแรงงานเป็นไปอย่างเหมาะสม

ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรีได้มอบหมายให้กระทรวงแรงงานเป็นหน่วยงานหลักในการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองให้เข้าสู่ระบบกฎหมาย ซึ่งกรอบแนวทางการ

จัดระบบการจ้างแรงงานต่างด้าวได้กำหนดให้มีการเปลี่ยนสถานะแรงงานต่างด้าว
หลบหนีเข้าเมืองที่จดทะเบียนและได้รับอนุญาตทำงานตามมติคณะรัฐมนตรีและแรงงาน
ต่างด้าวที่ยังคงลักลอบทำงานอยู่ในประเทศไทย ให้เป็นแรงงานต่างด้าวที่เข้าเมืองโดย
ถูกต้องตามกฎหมาย

ร่างพระราชกฤษฎีกาทั้ง 2 ฉบับ มีสาระสำคัญดังนี้

ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดงานในอาชีพและวิชาชีพที่ห้ามคนต่างด้าวทำ . ฉบับที่)
คนต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตให้เข้ามาตามความตกลง ยกเว้นให้คน)ศ.พ (.
ต่างด้าวซึ่งเข้ามาในราชอาณาจักรตามข้อตกลงว่าด้วยการจ้างแรงงานระหว่าง
รัฐบาลไทยและรัฐบาลต่างประเทศ สามารถทำงานในอาชีพกรรมกรได้ โดยเพิ่ม
บัญชีท้ายพระราชกฤษฎีกากำหนดงานในอาชีพและวิชาชีพที่ห้ามคนต่างด้าวทำ
พ .ศ.2522 เป็น) สำหรับงานกรรมกรตาม"1) ไม่ใช่บังคับแก่คนต่างด้าวที่ได้รับ
อนุญาตให้เข้ามาตามข้อตกลงว่าด้วยการจ้างแรงงานระหว่างรัฐบาลแห่ง
ราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งชาติอื่น ตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง"

ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดงานในอาชีพและวิชาชีพที่ห้ามคนต่างด้าวทำ . ฉบับที่)
(คนต่างด้าวเข้าเมืองโดยชอบด้วยกฎหมายและมีใบสำคัญถิ่นที่อยู่).... .ศ.พ (.
ยกเว้นให้คนต่างด้าวที่ได้รับการกำหนดสถานะให้เป็นคนต่างด้าวเข้าเมืองโดย
ชอบด้วยกฎหมายและมีใบสำคัญถิ่นที่อยู่ตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง
สามารถทำงานในอาชีพกรรมกรได้ โดยเพิ่มบัญชีท้ายพระราชกฤษฎีกากำหนดงาน
ในอาชีพและวิชาชีพที่ห้ามคนต่างด้าวทำ พ .ศ.2522 เป็น สำหรับงานกรรมกร"
) ตาม1) ไม่ใช่บังคับแก่คนต่างด้าวที่ได้รับการกำหนดสถานะให้เป็นคนเข้าเมือง
โดยชอบด้วยกฎหมายและมีใบสำคัญถิ่นที่อยู่ตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง"

10. เรื่อง ร่างกฎกระทรวงกำหนดลักษณะของเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด พ.ศ. และร่างกฎกระทรวงกำหนดลักษณะของเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกการประชุมใหญ่สมัชชาการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมโลก ครั้งที่ 3 (BWCC 2004) พ.ศ.

คณะรัฐมนตรีอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงกำหนดลักษณะของเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด พ.ศ. และร่างกฎกระทรวงกำหนดลักษณะของเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกการประชุมใหญ่สมัชชาการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมโลก ครั้งที่ 3 (BWCC 2004) ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ และให้ส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาเป็นเรื่องด่วน แล้วดำเนินการต่อไปได้

กระทรวงการคลังเสนอว่า สมควรจัดทำเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด จำนวนหนึ่งชนิดราคา คือ เหรียญกษาปณ์โลหะสองสี (สีขาและสีทอง) ชนิด

ราคา 10 บาท ประเภทธรรมดา เพื่อเป็นสื่อและประชาสัมพันธ์ให้คนไทยทุกหมู่เหล่า ร่วมกันเป็นพลังของแผ่นดินเพื่อขจัดปัญหาเสพติดให้หมดสิ้นลงและเหรียญกษาปณ์ ที่ระลึกการประชุมใหญ่สมัชชาการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมโลก ครั้งที่ 3 (BWCC 2004) จำนวนหนึ่งชนิดราคา คือ เหรียญกษาปณ์โลหะสองสี (สีขาและสีทอง) ชนิดราคา 10 บาท ประเภทธรรมดา เพื่อเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประเทศไทยได้เป็นที่รู้จัก ของนานาชาติทั่วโลกมากขึ้น และส่งเสริมให้เกิดความเข้าใจในเรื่องการอนุรักษ์ รวมทั้งเพื่อกระตุ้นให้ภาครัฐและเอกชนตระหนักถึงความสำคัญด้านการอนุรักษ์ ซึ่งใน การดำเนินการจัดทำเหรียญกษาปณ์ดังกล่าวได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตแล้ว จึงได้เสนอร่างกฎกระทรวงทั้ง 2 ฉบับ ซึ่งมีสาระสำคัญ คือ จัดทำเหรียญกษาปณ์โลหะ สองสี (สีขาและสีทอง) ราคาสิบบาท หนึ่งชนิด ออกใช้เพื่อเป็นที่ระลึกเนื่องในวันระดม พลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด ในวันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2546 และจัดทำเหรียญ กษาปณ์โลหะสองสี (สีขาและสีทอง) ราคาสิบบาท หนึ่งชนิด ออกใช้เพื่อเป็นที่ระลึก เนื่องในโอกาสการประชุมใหญ่สมัชชาการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมโลก ครั้งที่ 3 (BWCC 2004) ระหว่างวันที่ 17 - 25 พฤศจิกายน 2547

11. เรื่อง การขออนุมัติโครงการพัฒนาระบบบริหารและเพิ่มประสิทธิภาพการ ทำงานสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของกรุงเทพมหานคร

คณะรัฐมนตรีรับทราบตามที่ นายจาตุรนต์ ฉายแสง รองนายกรัฐมนตรีในฐานะประธาน กรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เสนอ ผลการประชุม คณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (กกถ.) ในการประชุม ครั้งที่ 7/2547 เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2547 ซึ่งมีมติดังนี้

เห็นชอบให้สนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการพัฒนาระบบบริหารและเพิ่ม ประสิทธิภาพการทำงานสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของ กรุงเทพมหานคร โดยจ่ายจากเงินอุดหนุนของรัฐบาลร้อยละ 60 และ กรุงเทพมหานครสมทบร้อยละ 40 โดยเงินอุดหนุนเพื่อดำเนินโครงการดังกล่าว ให้รวมอยู่ในวงเงินงบประมาณ ปี พ .ศ.2549-2553 ที่กรุงเทพมหานครจะได้รับ ตามสัดส่วนการจัดสรรของ กกถ.

สำหรับวงเงินงบประมาณให้เป็นไปตามข้อเท็จจริงในการสำรวจตรวจสอบตามมติ คณะรัฐมนตรี

ทั้งนี้ เนื่องจากมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2547 อนุมัติหลักการเกี่ยวกับ โครงการพัฒนาระบบบริหารและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานสำนักป้องกันและบรรเทา สาธารณภัยของกรุงเทพมหานคร และให้กระทรวงมหาดไทยรับไปพิจารณาร่วมกับ กระทรวงการคลัง สำนักงบประมาณ คณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น (กกถ.) และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับสัดส่วนและจำนวน

เงินอุดหนุนของรัฐบาลต่อกรุงเทพมหานคร เพื่อดำเนินการโครงการดังกล่าว ซึ่งจะต้องขอผูกพันงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2549-2553 ให้ได้ข้อยุติที่ชัดเจนแล้วนำเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป

12. เรื่อง ขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่ข้าราชการ/พนักงานครูขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและข้าราชการที่ถ่ายโอนไปสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

คณะรัฐมนตรีรับทราบเรื่องขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่ข้าราชการ/พนักงานครูขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและข้าราชการที่ถ่ายโอนไปสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามที่ นายจาตุรนต์ ฉายแสง รองนายกรัฐมนตรี ประธานกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เสนอดังนี้

ในการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2547 รองนายกรัฐมนตรี (นายจาตุรนต์ ฉายแสง) เสนอว่า โดยที่สำนักงานงบประมาณมีความเห็นว่า เงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2547 เงินงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น คงเหลือในจำนวนจำกัดและขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ โดยใช้จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป รายการใดรายการหนึ่ง จึงรับเรื่องนี้กลับไปพิจารณาในคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (กกล.) อีกครั้งหนึ่ง และหากมีความจำเป็นจะต้องขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพิ่มเติม จะได้นำเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป นั้น

กกล. ในการประชุมครั้งที่ 7/2547 เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2547 ได้พิจารณาเห็นว่าเงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อลดช่องว่างทางการคลังปีงบประมาณ พ.ศ. 2547 ในส่วนที่สำรองไว้ร้อยละ 5 เพื่อแก้ไขปัญหาการกระจายอำนาจ เป็นการสำรองจากเงินอุดหนุนในส่วนที่จัดสรรให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบล ประกอบกับได้มีการจัดสรรงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2547 เพิ่มเติมให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 12,300 ล้านบาท ดังนั้นการจ่ายเงินเดือนให้แก่ข้าราชการ/พนักงานครูขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และข้าราชการที่ถ่ายโอนไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงให้ดำเนินการ ดังนี้

ให้จัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อลดช่องว่างทางการคลัง ปีงบประมาณ พ.ศ.2547 ในส่วนที่สำรองไว้ร้อยละ 5 ให้แก่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จำนวน 396,401,200 บาท

สำหรับกรุงเทพมหานครและเมืองพัทยา ให้ใช้จ่ายจากรายได้ของตนเองหรือเงินอุดหนุนที่จัดสรรให้เพิ่มเติม หรือเงินอุดหนุนอื่นใด

13. เรื่อง รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2547 ไตรมาสที่ 3 (ตุลาคม 2546 - มิถุนายน 2547)

คณะรัฐมนตรีรับทราบตามที่กระทรวงการคลังเสนอรายงานสรุปผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2547 ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณจนถึงสิ้นไตรมาสที่ 3 (ตุลาคม 2546 - มิถุนายน 2547) ดังนี้

1. การเบิกจ่ายเงินในภาพรวม

ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจมีการเบิกจ่ายเงินจากคลังแล้ว 704,058 ล้านบาท หรือ ร้อยละ 68.49 ของวงเงินงบประมาณ (1,028,000 ล้านบาท) ซึ่งไม่รวมงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2547 เพิ่มเติม (135,500 ล้านบาท) สูงกว่าผลการเบิกจ่ายในช่วงระยะเวลาเดียวกันของปีงบประมาณก่อนร้อยละ 3.49 (68.49-65.00) และหากไม่รวมงบกลาง รายการค่าใช้จ่ายเพื่อการเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันและการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศ (16,500 ล้านบาท) ซึ่งมีการเบิกจ่ายเงินจากคลังแล้ว 6,111 ล้านบาท จะทำให้มีการเบิกจ่ายเงินจำนวน 697,947 ล้านบาท หรือร้อยละ 69.00 ของวงเงินงบประมาณ (1,011,500 ล้านบาท) ซึ่งต่ำกว่าเป้าหมายการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ณ สิ้นไตรมาสที่ 3 จำนวน 10,553 ล้านบาท หรือ ร้อยละ 1.00 (70.00-69.00)

สำหรับงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2547 เพิ่มเติม จำนวน 135,500 ล้านบาท มีการเบิกจ่ายเงินจากคลังแล้ว จำนวน 56,746 ล้านบาท หรือร้อยละ 41.88 ของวงเงินงบประมาณ 135,500 ล้านบาท ประกอบด้วย รายการค่าใช้จ่ายตามมาตรการพัฒนาและบริหารกำลังคนเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง จำนวน 13,696 ล้านบาท รายการเงินเบี้ยหวัด บำเหน็จ บำนาญ (รายการเงินบำเหน็จดำรงชีพ) จำนวน 38,217 ล้านบาท รายการค่าใช้จ่ายเพื่อการเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันและการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศ จำนวน 599 ล้านบาท และเงินอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฯ จำนวน 4,234 ล้านบาท

2. การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ จำแนกตามลักษณะเศรษฐกิจ ผลการเบิกจ่ายเงินจำแนกตามลักษณะเศรษฐกิจ (ประจำ/ลงทุน) ซึ่งไม่รวมงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2547 เพิ่มเติม (135,500 ล้านบาท) ปรากฏว่ามีการเบิกจ่ายรายจ่ายประจำ 622,063 ล้านบาท หรือร้อยละ 74.77 ของงบประมาณรายจ่ายประจำ (831,939 ล้านบาท) และรายจ่ายลงทุน 81,995 ล้านบาท หรือร้อยละ 41.82 ของงบประมาณรายจ่ายลงทุน (196,061 ล้านบาท)

3. การเบิกจ่ายรายจ่ายลงทุนของหน่วยงานที่ได้รับจัดสรรรายจ่ายลงทุนเกิน 1,000 ล้านบาท จำนวน 17 แห่ง

ผลการเบิกจ่ายรายจ่ายลงทุนของหน่วยงานที่ได้รับจัดสรรรายจ่ายลงทุนเกิน 1,000 ล้านบาท จำนวน 17 แห่งมีจำนวน 58,658 ล้านบาท หรือ ร้อยละ 43.12 ของงบประมาณรายจ่าย ลงทุนในกลุ่มนี้ (136,019 ล้านบาท)

14. เรื่อง ผลการประชุมคณะกรรมการกำหนดนโยบายของกองอำนวยการเสริมสร้างสันติสุข จังหวัดชายแดนภาคใต้ (กอ.สสส.จชต.) ครั้งที่ 9/2547

คณะรัฐมนตรีรับทราบผลการประชุมคณะกรรมการกำหนดนโยบายของกองอำนวยการเสริมสร้างสันติสุข จังหวัดชายแดนภาคใต้ (กอ.สสส.จชต.) ครั้งที่ 9/2547 และเห็นชอบข้อเสนอโครงการตามยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ จำนวน 2 โครงการ วงเงินรวม 7,450,354 บาท ตามที่สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติเสนอ

สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติแจ้งว่า คณะกรรมการกำหนดนโยบายของ กอ.สสส.จชต. ที่มีรองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ชวลิต ยงใจยุทธ) เป็นประธานได้ประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 9/2547 เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2547 ซึ่งสรุปผลการประชุมได้ดังนี้

1. การติดตามผลการดำเนินงาน ที่ประชุมได้รับทราบผลการติดตามการดำเนินงานตามนโยบายเสริมสร้างสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ และยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ด้านเศรษฐกิจสังคม และความมั่นคง ใน 5 กลุ่มงาน โดยสรุปดังนี้

- 1.1 สถานการณ์ด้านการข่าว สถานการณ์โดยรวมลดความรุนแรงลง ประชาชนเข้าใจต่อการปฏิบัติของทางราชการมากขึ้น ทำให้สถานการณ์ทั่วไปมีแนวโน้มดีขึ้น
- 1.2 การรักษาความสงบเรียบร้อย การพิทักษ์ประชาชนและทรัพยากร ในภาพรวมทุกหน่วยงานต้องเร่งรัดดำเนินการเชิงรุก และต้องเพิ่มงานเชิงรุกทางความคิดให้มากขึ้นกว่าเดิม
- 1.3 การจัดระเบียบและชุมชนเข้มแข็ง กรมการปกครองได้ดำเนินงานโครงการพลังมวลชนพลังแผ่นดินฯ ได้เดินทางไปพบปะกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน การทำประชาคมระดับอำเภอและตำบลและจัดประชุมชาวบ้าน เพื่อสร้างความเข้าใจ และสร้างจิตสำนึกของทุกฝ่ายให้รู้จักสามัคคี
- 1.4 การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติและสำนักงานงบประมาณ ได้พิจารณาปรับข้อเสนอนะของโครงการและงบประมาณให้เป็นไปตามกรอบงบประมาณ ปีงบประมาณ 2547 ที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติ (มติ) 7 เมษายน 2547) ไว้ในกรอบวงเงิน 12,000 ล้านบาท แยกเป็นโครงการด้านการพัฒนาเศรษฐกิจสังคม 9,000 ล้านบาท ปีงบประมาณ)2547 จำนวน 6,000 ล้านบาท

และปีงบประมาณ 2548 จำนวน 3,000 ล้านบาท และด้านความมั่นคง (3,000 ล้านบาท แยกเป็นปีงบประมาณ)2547 จำนวน 2,000 ล้านบาท และปีงบประมาณ 2548 จำนวน 1,000 ล้านบาทสำหรับโครงการที่เหลือให้ (ดำเนินการในปี2548 ต่อไป

มติ รั :บทราบ

2. พิจารณาเรื่องที่เสนอเพื่อพิจารณา 1 เรื่อง ซึ่งเป็นไปตามยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประกอบด้วย 2 โครงการ ดังนี้

2.1 โครงการก่อสร้างสนามกีฬาและสวนสุขภาพในบริเวณวิทยาลัยอิสลามยะลา วิทยาเขตปัตตานี วงเงิน 2,672,074 บาท ของ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการทหารสูงสุด

2.2 โครงการก่อสร้างสนามฟุตบอลระดับตำบล จำนวน 24 แห่ง จังหวัดละ 8 แห่ง วงเงิน 4,778,280 บาท ของ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการทหารสูงสุด

มติ เห็นชอบตามข้อเสนอมติและให้ สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ เสนอรอง : พลเอก ชวล) นายกรัฐมนตรี ติ ยงใจยุทธพิจารณาอนุมัติและเสนอ (คณะรัฐมนตรีเห็นชอบต่อไป

3. เรื่องเสนอเพื่อทราบ

3.1 ติดตามผลการสั่งการของนายกรัฐมนตรี ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2547 เรื่อง สถานการณ์ความไม่สงบใน 3 จังหวัดชายแดนในภาคใต้

3.2 เรื่อง อำนาจศาลทหารในพื้นที่ประกาศใช้กฎอัยการศึก

3.3 เรื่อง นักศึกษากัมพูชาเชื้อสายจามเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ความไม่สงบในภาคใต้ ในเรื่องนี้ กระทรวงการต่างประเทศ มีความเห็นว่าเป็นประเด็นอ่อนไหว อาจมีผลกระทบต่อความสัมพันธ์ได้ จึงควรระมัดระวังการเผยแพร่ข่าว แต่หากมีข้อมูลชัดเจน ควรประสานระหว่างหน่วยงานด้านความมั่นคงเพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องตรงกัน

มติ รับทราบ :

4. เรื่องที่ประธานสั่งการ

- 4.1 ต้องเร่งดำเนินงานเชิงรุกในด้านงานความคิดให้มากขึ้น โดยจะปรับปรุงการดำเนินการจัดสัมมนาฯ รับฟังความคิดเห็นจากผู้นำศาสนา ผู้นำท้องถิ่นและภาคประชาชนในวันที่ 28 กรกฎาคม 2547 ที่จังหวัดยะลา
- 4.2 งานด้านการพัฒนายังดำเนินไปช้า ให้ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ สำนักงานสภาพความมั่นคงแห่งชาติ ประมวลผลคืบหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณในการพัฒนาทั้งด้านเศรษฐกิจและด้านความมั่นคงให้เป็นแผนรวมที่ชัดเจน
- 4.3 โครงการชุมชนเข้มแข็งมีหลายรูปแบบและหลายหน่วยงานจึงให้ส่วนราชการที่รับผิดชอบโครงการรายงานผลคืบหน้าการดำเนินงานให้ชัดเจนเป็นภาพรวมเช่นเดียวกัน
- 4.4 ให้ทุกหน่วยงานเร่งรัดตรวจสอบความคืบหน้าในการเบิกจ่ายเบี่ยเลี้ยงและค่าตอบแทนให้แก่เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานต่าง ๆ ให้รวดเร็ว
- 4.5 ให้ทุกหน่วยงานเร่งรัดการดำเนินโครงการพัฒนาตามยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้เป็นผลโดยเร็ว
- 4.6 ให้ส่วนเลขาธิการร่วม จัดประชุมทบทวนการปฏิบัติตามยุทธศาสตร์ เชิญเฉพาะผู้บริหารนโยบายระดับสูง จำกัดจำนวนคน โดยให้เชิญนายประมวล รุจนเสรี ด้วย
- 4.7 ให้จัดตั้งคณะทำงานขึ้นพิจารณาใช้เว็บไซต์ ที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) จะดำเนินการจัดทำให้ เพื่อใช้ประโยชน์ในการประมวลผลและใช้ข้อมูลในการดำเนินงานของคณะกรรมการกำหนดนโยบายต่อไป

15. เรื่อง การสร้างงานและสร้างอาชีพใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

คณะรัฐมนตรีรับทราบตามที่กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเสนอรายงานผลการดำเนินโครงการ เพื่อส่งเสริมการสร้างงาน สร้างอาชีพ ช่วยให้เกิดการจ้างแรงงานและรายได้แก่ประชาชนในท้องถิ่น 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ดังนี้

1. กรมวิทยาศาสตร์บริการ มีการดำเนินงานด้านการถ่ายทอดเทคโนโลยีเกี่ยวกับอาหารฮาลาล (ด้านสุขลักษณะอาหาร/การแปรรูปอาหาร) จำนวน 2 โครงการ คือ

- 1.1 โครงการสนับสนุนและให้คำปรึกษาในการผลิตเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐาน Codex และ HACCP โดยในปี 2547 ได้จัดอบรมหลักสูตรระบบมาตรฐานอาหารฮาลาลตาม Codex และ HACCP ให้แก่เจ้าหน้าที่อุตสาหกรรมอาหารใน จ. ปัตตานี แล้ว.สงขลา และ จ3 ครั้ง รวมทั้งสิ้น 69 คน และจะจัดอบรมหลักสูตรนี้

อีก 1 ครั้ง ที่ จสงขลา เพื่อให้เป็นไปตามแผนการดำเนินงาน ซึ่งกำหนด.
เป้าหมายทั้งปีให้มีการอบรม90 คน

1.2 โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารฮาลาลและถ่ายทอดเทคโนโลยีให้แม่บ้าน
เกษตรกรภาคใต้ โดยในปี 2547 ได้จัดอบรม 2 หลักสูตร ดังนี้

- 1) หลักสูตรเทคโนโลยีการแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารฮาลาลและถ่ายทอด
เทคโนโลยีให้แม่บ้านเกษตรกรภาคใต้ ได้จัดอบรม 5 ครั้ง ที่ จปัตตานี .
สงขลา มีผู้เข้าอบรม.และ จ173 คน
- 2) หลักสูตรความปลอดภัยของอาหารฮาลาลตาม GMP และ HACCP ในระดับ
ครัวเรือนได้จัดอบรม 3 ครั้ง ที่ จ ปัตตานี.และ จ สงขลา มีผู้เข้าอบรม.98
คน

2. สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย มีการดำเนินโครงการ
จำนวน 1 โครงการ คือ โครงการสนับสนุนการผลิตและให้คำปรึกษาในการผลิตเพื่อให้
เป็นไปตามมาตรฐาน Codex/GMP และ HACCP/HALAL แก่ผู้ประกอบการอุตสาหกรรม
ในจังหวัดภาคใต้ (14 จังหวัด) โดยในปี 2547 ได้จัดอบรมหลักสูตรต่าง ๆ ดังนี้

หลักสูตรที่ปรึกษาโรงงาน ที่ จ ปัตตานี.23 คน

หลักสูตร HACCP ให้กับโรงงานที่ จ สงขลา .23 คน

หลักสูตรผู้ประกอบการ ที่ จ ปัตตานี.50 คน

หลักสูตร GMP/HACCP/HALAL ให้กับโรงงาน ที่ จ ภูเก็ต.24 คน และ ที่ จสุราษฎร์.
ธานี20 คน เป็นต้น

ทั้งนี้ มีโรงงานที่เข้าร่วมโครงการ 55 โรงงาน และได้โรงงานตัวอย่าง 14 โรงงาน

16. เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานการพัฒนาการศึกษาในพื้นที่จังหวัด ชายแดนภาคใต้ ของกระทรวงศึกษาธิการ

คณะรัฐมนตรีรับทราบรายงานผลการดำเนินงานการพัฒนาการศึกษาในพื้นที่จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ ของกระทรวงศึกษาธิการ ตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอ

ตามที่รัฐบาลได้กำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ทั้งด้านความ
มั่นคงและด้านเศรษฐกิจและสังคม เพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้
ให้ครอบคลุมในทุกด้านนั้น

กระทรวงศึกษาธิการได้ให้ความสำคัญในการแก้ไขปัญหาและพัฒนา โดยได้แต่งตั้ง คณะบริหารและกำกับการปฏิบัติงานการพัฒนาการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ของ กระทรวงศึกษาธิการมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธาน ทั้งนี้ เพื่อกำหนด นโยบาย ยุทธศาสตร์การพัฒนา รวมทั้งกำกับ ติดตาม และเร่งรัดการดำเนินงานของ หน่วยงาน และสถานศึกษาในสังกัด ให้มีความรวดเร็วและเกิดประสิทธิภาพ ซึ่งในช่วงที่ ผ่านมาได้มีการดำเนินงานในเรื่องต่างๆ ดังนี้

1. การแก้ไขปัญหาการขาดแคลนบุคลากรผู้สอน

1.1 กระทรวงศึกษาธิการได้รับอัตรากำลังข้าราชการครู จำนวน 1,432 อัตรา ครูอัตราจ้างชั่วคราว 934 อัตรา เพื่อแก้ไขปัญหาความขาดแคลนอัตรากำลังครูในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2547 ได้ ดำเนินการบรรจุและจัดจ้างเรียบร้อยแล้ว ดังนี้

1) บรรจุข้าราชการครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 1,432 อัตรา จำแนกเป็น ยะลา 417 อัตรา ปัตตานี 549 อัตรา และ นราธิวาส 466 อัตรา

2) จัดจ้างครูอัตราจ้างชั่วคราวรายเดือน ของสำนักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 830 อัตรา จำแนกเป็น ยะลา 260 อัตรา ปัตตานี 308 อัตรา และนราธิวาส 262 อัตรา และจัดจ้างครูอาสาการศึกษา นอกโรงเรียน จำนวน 104 อัตรา จำแนกเป็น ยะลา 15 อัตรา ปัตตานี 59 อัตรา และนราธิวาส 30 อัตรา ทั้งนี้ได้กำหนดหลักเกณฑ์ที่เน้นการสรรหา บุคคลในพื้นที่เป็นหลัก

1.2 จัดจ้างวิทยากรสอนศาสนาอิสลามในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 681 คน จำแนกเป็น ยะลา 155 คน ปัตตานี 247 คน และนราธิวาส 279 คน รวมทั้งมีการ จัดลูกจ้างประจำสอนศาสนาอิสลามจำนวน 134 คน จำแนกเป็น ยะลา 32 คน ปัตตานี 46 คน และ นราธิวาส 56 คน

2. การพัฒนาสถาบันศึกษาปอเนาะ

2.1 จัดทำระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยสถาบันการศึกษาปอเนาะ พ .ศ.2547

2.2 ได้ดำเนินการจดทะเบียนสถาบันศึกษาปอเนาะแล้ว จำนวน 214 แห่ง

2.3 จัดทำคู่มือการจดทะเบียนสถาบันศึกษาปอเนาะ ตามระเบียบ กระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยสถาบันศึกษาปอเนาะ พ .ศ.2547 ให้จังหวัดเป็น แนวทางในการรับจดทะเบียนปอเนาะที่ยังเหลืออยู่

2.4 สํารวจความตองการของสถาบันศึกษาปอเนาะที่จดทะเบียนแลว ทั้ง 214 แห่ง เพื่อเตรียมการในการพัฒนา ทั้งทางดานศักยภาพและดานวิชาการ

2.5 พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาแบบบูรณาการที่สอดคลองกับวิถีชีวิตประชาชนในพื้นที่สําหรับสถาบันศึกษาปอเนาะ ระดับมัธยมศึกษาตอนตน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการจัดการศึกษาออกโรงเรียนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544

3. การปรับปรุง ซ่อมแซมโรงเรียน

3.1 ดําเนินการก่อสร้างและซ่อมแซมโรงเรียนที่ถูกลอบวางเพลิง เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2547 ที่จังหวัดนราธิวาส ถูกลอบวางเพลิง)20 โรง เสียหาย 17 โรง (เสร็จเรียบร้อยแล้วโดยสถาบันการศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นหน่วยงานดําเนินการก่อสร้าง ทั้งนี้ ใ้ได้รับงบประมาณงบกลางจากคณะรัฐมนตรี จำนวน23,524,310 บาท

3.2 ปรับปรุง ซ่อมแซม สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่มีสภาพชำรุด ทรุดโทรม และมีอายุการใช้งานมากกว่า 30 ปี โดยจัดสรรงบประมาณให้เขตพื้นที่การศึกษา ๑ ละ 1,000,000 บาท รวม 6,000,000 บาท เพื่อดําเนินการ ร่วมกับสถาบันการศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาและเน้นให้มีการจ้างงานในพื้นที่

4. การหารายได้ระหว่างเรียนของนักเรียน นักศึกษา

4.1 จัดโครงการเรียนรู้ ICT เพื่อสร้างรายได้ระหว่างปิดภาคเรียนให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษาของรัฐ เอกชน และสถาบันศึกษาปอเนาะ จำนวนทั้งสิ้น 3,037 คน โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณ จากสํานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล จำนวน 10 ล้านบาท

4.2 จัดจ้างนักเรียน นักศึกษา ทำงานหารายได้ระหว่างเรียนของ 3 จังหวัด ยะลา) ในสถานศึกษา (ปัตตานี และนราธิวาส142 แห่ง นักเรียน นักศึกษา รวม 7,809 คน งบประมาณ 15,689,320 บาท ขณะนี้อยู่ในระหว่างการขออนุมัติใช้ งบประมาณไปยังสํานักงบประมาณ คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติงบประมาณ จำนวน) 300 ล้านบาท เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2547 เพื่อดําเนินโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการมีงานทําของนักเรียน นักศึกษาให้มีรายได้ระหว่างเรียน ของกระทรวงศึกษาธิการ(

5. โครงการนำใจชาวไทยสุนนราธิวาสฯ สําหรับนักเรียน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ค่ายเพื่อนเรียนรู้) ได้นำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ของ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ยะลา ปัตตานี นราธิวาส) จำนวน 105 คน มาทัศนศึกษา พร้อมทําจัดกิจกรรม "ค่ายเพื่อนเรียนรู้" ร่วมกับนักเรียนในกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล จำนวน 50 คน รวมทั้งหมด

155 คน เมื่อวันที่ 14-19 มิถุนายน 2547 ทั้งนี้ นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการได้เรียนรู้ถึงการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข การเสริมสร้างวินัยในการท่องเที่ยว และการรักษาสิ่งแวดล้อมปลูกจิตสำนึกความเป็นไทยและรักชาติ รวมทั้งได้จัดกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ และการสร้างการทำงานเป็นทีม ซึ่งจากการประเมินผลโครงการทั้งนักเรียนและครุมีความพึงพอใจเป็นอย่างมาก และจะมีการจัดกิจกรรมต่อเนื่องอีก 3 รุ่น ให้แล้วเสร็จภายในเดือนสิงหาคม ทั้งนี้ โครงการนี้เป็นความร่วมมือระหว่างกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงกลาโหม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน

17. เรื่อง การดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหารัสเซียค้างชำระหนี้ข้าวไทย

คณะรัฐมนตรีพิจารณาการดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหารัสเซียค้างชำระหนี้ข้าวไทย เพื่อให้การแก้ไขปัญหาดังกล่าวเกิดความชัดเจนและเป็นรูปธรรม ตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอ แล้วมีมติดังนี้

อนุมัติให้กระทรวงการต่างประเทศมีหนังสือแจ้งฝ่ายรัสเซียอย่างเป็นทางการเกี่ยวกับความประสงค์ของไทยที่ต้องการปรับเปลี่ยนรายการสินค้าเพื่อชำระหนี้เป็นการจัดหาเครื่องบิน Antonov รุ่น An-74 หรือเครื่องบินในลักษณะเดียวกัน แทนการชำระหนี้โดยสินค้า 5 รายการที่ระบุในพิธีสารแนบท้ายความตกลงว่าด้วยข้อยุติการชำระหนี้ที่สหพันธ์รัฐรัสเซียคงค้างราชอาณาจักรไทย

มอบหมายให้กองทัพอากาศเป็นหน่วยงานที่จะประสานรายละเอียดในการจัดหาเครื่องบินดังกล่าวต่อไป

อนุมัติการจัดสรรหนี้ส่วนที่เหลือจากการจัดหาเครื่องบินให้แก่โครงการอวกาศของสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ซึ่งได้เตรียมโครงการมาเป็นลำดับมากแล้ว โดยให้มูลค่าของโครงการที่เกินหนี้ส่วนที่เหลือ เป็นไปตามกรอบการดำเนินการที่กำหนดไว้ในความตกลงว่าด้วยข้อยุติการชำระหนี้ที่สหพันธ์รัฐรัสเซียคงค้างราชอาณาจักรไทย ส่วนรายการสินค้าอื่นๆ เห็นควรยุติการดำเนินการภายใต้กรอบความตกลงฯ นี้

18. เรื่อง สรุปผลการประชุมระดับรัฐมนตรีว่าด้วยความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไทย - เวียดนาม ครั้งที่ 3

คณะรัฐมนตรีรับทราบสรุปผลการประชุมระดับรัฐมนตรีว่าด้วยความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ไทย-เวียดนาม ครั้งที่ 3 ตามที่กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเสนอ ซึ่งประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม

2547 ณ โรงแรมเซนจูรี พาร์ค กรุงเทพฯ โดยมี นายกร ทัพพะรังสี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ นาย Hoang Van Phong รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งเวียดนามเป็นหัวหน้าคณะผู้แทน สำหรับวัตถุประสงค์ของการประชุมเพื่อพิจารณาทบทวนกิจกรรมความร่วมมือในปัจจุบันและพิจารณาสาขาความร่วมมือใหม่และแนวทางการดำเนินงานเพื่อเสริมสร้างความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่างสองประเทศให้มีความก้าวหน้ามากขึ้น อาทิ ด้านมาตรวิทยา ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ ด้านเทคโนโลยีโลหะและวัสดุ ด้านเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ และด้านการสำรวจทรัพยากรธรรมชาติด้วยดาวเทียมและภูมิสารสนเทศ

19. เรื่อง การสมัครเป็นสมาชิกคณะกรรมการว่าด้วยการใช้อวกาศส่วนนอกในทางสันติ

คณะรัฐมนตรีรับทราบตามที่กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเสนอ ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการว่าด้วยการใช้อวกาศส่วนนอกในทางสันติ (Committee on the Peaceful Uses of Outer Space: COPUOS) แห่งสหประชาชาติ ครั้งที่ 47 ระหว่างวันที่ 2-11 มิถุนายน 2547 ณ กรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย ได้มีมติเห็นควรให้ประเทศไทยและลิเบียเข้าเป็นสมาชิก ทำให้ปัจจุบัน COPUOS มีสมาชิกรวมทั้งหมด 67 ประเทศ โดยมีประเทศในภูมิภาคอาเซียนเป็นสมาชิกรวม 5 ประเทศ ได้แก่ อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ เวียดนาม และไทย

20. เรื่อง รายงานผลการเจรจาด้านการบินระหว่างไทย-สาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา

คณะรัฐมนตรีรับทราบรายงานผลการเจรจาด้านการบินระหว่างไทย-สาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา ตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอ ซึ่งได้มีการจัดทำเป็นบันทึกความเข้าใจลับระหว่างคณะผู้แทนไทยและสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา และลงนามร่วมกันเมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2547 ที่กรุงเทพฯ ทั้งนี้ ทั้งสองฝ่ายได้ตกลงปรับปรุงใบพิกัดเส้นทางการบินแบบเปิดกว้าง เพิ่มสิทธิความจุกฎโดยไม่จำกัด ปรับปรุงให้สายการบินสามารถใช้สิทธิรับขนการจราจรได้อย่างเต็มที่ และเพิ่มแนวทางในการร่วมมือกันให้บริการของสายการบินอย่างกว้างขวางจะเป็นการเปิดโอกาสให้สายการบินสามารถวางแผนการบินให้บริการได้อย่างสะดวกและทัน ตามสถานการณ์และสภาพของการตลาดที่เปลี่ยนแปลงในแต่ละ ฤดูกาลบิน สามารถขยายเครือข่ายการบินของตนได้มากขึ้น รวมทั้งจะเป็นการส่งเสริมให้สายการบินพัฒนาตนเองเพื่อขีดความสามารถในการแข่งขันอันจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้บริการโดยทั่วไป รวมทั้งจะเป็น

การส่งเสริมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการส่งออกสินค้าของไทยด้วย สอดคล้องกับพัฒนาการด้านบริการเดินอากาศในปัจจุบัน

21. เรื่อง การจัดทำความตกลงว่าด้วยกรอบความร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาลภูฏาน

คณะรัฐมนตรีอนุมัติ การจัดทำความตกลงฯ กับฝ่ายภูฏาน และอนุมัติให้มีการลงนามในความตกลงฯ ดังกล่าว โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเป็นผู้ลงนามฝ่ายไทย ในระหว่างการประชุม BIMST-EC ที่กรุงเทพฯ ระหว่างวันที่ 30-31 กรกฎาคม 2547 สำระสำคัญของความตกลงสรุปได้ ดังนี้

คู่ภาคีจะร่วมกันพัฒนาและขยายความร่วมมือทางการค้า ส่งเสริมการลงทุนในสาขาต่างๆ ที่ได้ร่วมกันกำหนด รวมถึงความร่วมมือทางการค้าระหว่างประเทศทั้งสอง

ในด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ คู่ภาคีจะดำเนินความร่วมมือทวิภาคีทางวิชาการ บนพื้นฐานของการรับผิดชอบค่าใช้จ่ายร่วมกัน รวมถึงโครงการฝึกอบรมในประเทศที่สาม

คู่ภาคีจะกระชับความร่วมมือที่มีอยู่ในขอบข่าย สุขภาพอนามัยการเกษตรกรรม วัฒนธรรมและศาสนา และการท่องเที่ยว

ด้วยความตกลงด้านบริการทางอากาศของรัฐบาลราชอาณาจักรไทย และรัฐบาลราชอาณาจักรภูฏาน ที่ได้ลงนาม ณ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2536 คู่ภาคีจะส่งเสริมความร่วมมือในด้านนี้ต่อไป

คู่ภาคีจะให้การสนับสนุนกันและกัน ในเวทีพหุภาคีและเวทีระหว่างประเทศ

เอกอัครราชทูตแต่ละฝ่ายจะรับผิดชอบในการติดตามการปฏิบัติการของกิจกรรมด้านต่างๆ ที่เกิดจากความตกลง และที่เกิดจากความร่วมมือทวิภาคีที่เป็นความก้าวหน้าอย่างเป็นรูปธรรมของประเทศที่สอง

ความตกลงนี้ จะมีผลบังคับใช้จนกว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจะบอกเลิก โดยจะต้องแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าเป็นเวลาหกเดือนตั้งรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

22. เรื่อง ความร่วมมือไทย - พม่า ว่าด้วยการจัดการทรัพยากรน้ำ

คณะรัฐมนตรีอนุมัติในหลักการร่างบันทึกความเข้าใจความร่วมมือไทย - พม่า ว่าด้วยการจัดการทรัพยากรน้ำ และให้มีการจัดตั้งคณะกรรมการร่วม เพื่อการจัดการทรัพยากรน้ำ ไทย-พม่า ประกอบด้วยผู้แทนส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ซึ่งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจะประสานและหารือกับกระทรวงการต่างประเทศก่อนการแต่งตั้ง และมอบหมายให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นผู้ลงนาม ในบันทึกความเข้าใจดังกล่าว

23. เรื่อง การสถาปนาความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้องระหว่างจังหวัดยโสภียรดา ประเทศอินโดนีเซีย และจังหวัดเชียงใหม่ ประเทศไทย

คณะรัฐมนตรีเห็นชอบตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ การลงนามความตกลงการสถาปนาความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้องระหว่างจังหวัดยโสภียรดา ประเทศอินโดนีเซีย และจังหวัดเชียงใหม่ ประเทศไทย โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่จะเป็นผู้ลงนามฝ่ายไทย ทั้งนี้ เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างกันในด้านเศรษฐกิจ การลงทุน การศึกษา วัฒนธรรม การพัฒนาอุตสาหกรรม การเกษตรและการท่องเที่ยว

24. เรื่อง การจัดทำความตกลงทางวัฒนธรรมระหว่างไทยกับสาธารณรัฐจีน

คณะรัฐมนตรีอนุมัติการจัดทำความตกลงทางวัฒนธรรมระหว่างไทยกับสาธารณรัฐจีน ตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอ และอนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเป็นผู้ลงนามความตกลงดังกล่าวในนามของรัฐบาลไทย

25. เรื่อง การส่งเสริมสนับสนุนการเดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์ประจำปี 2548

คณะรัฐมนตรีอนุมัติให้กระทรวงวัฒนธรรมโดยกรมการศาสนาจ่ายเงินจากธนาคารอิสลามไทย จำนวน 100 ล้านบาท โดยกระทรวงการคลังเป็นผู้ค้ำประกัน ส่วนเงินค่าดอกเบี้ยเงินกู้และเงินเพื่อเหลือ เพื่อขาด อนุมัติให้เบิกจ่ายจากงบกลาง เพื่อให้การส่งเสริมสนับสนุนการเดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์ของชาวไทยผู้นับถือศาสนาอิสลามในด้านต่างๆ ประจำปี 2548 ตามที่กระทรวงวัฒนธรรมเสนอ

สืบเนื่องจากมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2547 เห็นชอบให้รองนายกรัฐมนตรี (นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา) เป็นประธานในการหารือกับกระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงมหาดไทย กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

เพื่อให้การส่งเสริมสนับสนุนการเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ของชาวไทยผู้นับถือศาสนาอิสลามในด้านต่าง ๆ ซึ่งได้จัดการประชุมเมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2547 โดยมีรองนายกรัฐมนตรี (นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา) เป็นประธาน ที่ประชุมได้มอบหมายให้กรมการศาสนาดำเนินการเจรจาจัดหาเช่าที่พักล่วงหน้า สำหรับผู้แสวงบุญชาวไทยในเทศกาลฮัจย์ประจำปี 2548 โดยขอรับสนับสนุนงบประมาณกลาง หมวดเงินอุดหนุนเป็นเงินทุนหมุนเวียน

โครงการจัดที่พักสำหรับผู้ประกอบพิธีฮัจย์ชาวไทยในเทศกาลฮัจย์ ประจำปี 2548 มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดสถานที่พักของผู้แสวงบุญชาวไทยให้มีความสะดวกสบายขึ้น เหมาะแก่ปฏิบัติศาสนกิจที่สำคัญ และเพื่อรักษาสุขภาพของผู้แสวงบุญ และเป็นการยกระดับที่พักของผู้แสวงบุญชาวไทย ที่เมืองมักกะห์และเมืองมะดีนะห์ ให้มีมาตรฐานทัดเทียมนานาชาติ รวมทั้งให้การจัดการ การประสานงาน การอำนวยความสะดวกให้ผู้แสวงบุญชาวไทยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสามารถแก้ไขปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นในระหว่างการประกอบพิธีฮัจย์ได้อย่างทันท่วงทีและมีประสิทธิภาพ อีกทั้งเพื่อสร้างทัศนคติที่ดีของชาวไทยมุสลิมต่อรัฐบาล อันจะส่งผลดีต่อการพัฒนาประเทศชาติ

26. เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ฉบับที่...) พ.ศ....

คณะรัฐมนตรีเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ฉบับที่...) พ.ศ.... ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ และให้ส่งคณะกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎร พิจารณาก่อนนำเสนอสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาต่อไป

ทั้งนี้ ร่างพระราชบัญญัติธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ฉบับที่...) พ.ศ.... คณะรัฐมนตรีชุดก่อนได้มีมติอนุมัติหลักการและสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ได้ตรวจพิจารณาแล้ว โดยมีสาระสำคัญคือเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมร่างพระราชบัญญัติธนาคารอาคารสงเคราะห์ พ.ศ.2546

แก้ไขเพิ่มเติมบทนิยามคำว่า และขยายขอบเขตวัตถุประสงค์ของธนาคาร "อาคาร" เพิ่มขึ้น รวมทั้งแก้ไขบทบัญญัติเกี่ยวกับการตั้งสำนักงานสาขาหรือตัวแทนในราชอาณาจักรให้เหมาะสมยิ่งขึ้น

แก้ไขเพิ่มเติมองค์ประกอบของคณะกรรมการธนาคารและคณะกรรมการบริหาร คุณสมบัติของผู้จัดการ วาระการดำรงตำแหน่งของประธานกรรมการและกรรมการอื่นที่คณะรัฐมนตรีแต่งตั้ง อำนาจหน้าที่ของผู้จัดการ และการพ้นจากตำแหน่งของผู้จัดการ

แก้ไขเพิ่มเติมอำนาจกระทำการของธนาคารเพื่อให้ธนาคารมีความคล่องตัวในการดำเนินการ

แก้ไขเพิ่มเติมการจัดหาเงินทุนของธนาคารโดยกำหนดให้ธนาคารอาจจะออกและขายตราสารอื่นใดได้เมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี และกำหนดเพิ่มให้กระทรวงการคลังค้ำประกันเงินกู้ของธนาคารได้

27. เรื่อง รายงานการจัดสรรงบประมาณของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ ปีงบประมาณพ.ศ.2547

คณะรัฐมนตรีรับทราบรายงานการจัดสรรงบประมาณของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ ปีงบประมาณพ.ศ. 2547 (ณ วันที่ 21 กรกฎาคม 2547) ตามที่สำนักงานประมาณเสนอ ดังนี้

ภาพรวม การจัดสรรงบประมาณให้ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2547 (ณ วันที่ 21 กรกฎาคม 2547) มีจำนวนทั้งสิ้น 1,105,625.5 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 95.0 ของวงเงินงบประมาณ จำนวน 1,163,500.0 ล้านบาท โดยการ จัดสรรงบประมาณสำหรับรายจ่ายลงทุน มีจำนวน 209,299.1 ล้านบาท หรือร้อยละ 71.5 ของงบประมาณรายจ่ายลงทุน และรายจ่ายประจำมีจำนวน 896,326.4 ล้านบาท หรือร้อยละ 102.9 ของงบประมาณรายจ่ายประจำ

งบรายจ่าย จากการจัดสรรงบประมาณ จำนวนรวมทั้งสิ้น 1,105,625.5 ล้านบาท เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบกับวงเงินจำแนกตามงบรายจ่าย พบว่างบดำเนินงานและงบเงินอุดหนุน มีการจัดสรรให้ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจแล้วเกินกว่าจำนวนเงิน งบประมาณที่ได้รับจำนวนร้อยละ 4.3 และร้อยละ 10.1 ตามลำดับ เนื่องจากส่วน ใหญ่มีการโอนรายการงบกลางจากงบรายจ่ายอื่นไปตั้งจ่ายในงบดำเนินงานและ งบเงินอุดหนุน เพื่อให้เป็นไปตามลักษณะการเบิกจ่ายงบประมาณจริง สำหรับงบ รายจ่ายที่มีการจัดสรรให้ต่ำสุด ได้แก่ งบรายจ่ายอื่นและงบลงทุนจัดสรรให้ร้อยละ 77.6 และร้อยละ 92.3 ตามลำดับ โดยมี รายละเอียด ดังนี้

	จัดสรรงบประมาณ	ร้อยละของงบรายจ่าย
งบบุคลากร	323,748.0	100.0
งบดำเนินการ	111,945.9	104.3
งบลงทุน	105,469.3	92.3
งบเงินอุดหนุน	287,270.6	110.1
งบรายจ่ายอื่น	277,191.7	77.6

รวม (ล้านบาท)	1,105,625.5	95.0
---------------	-------------	------

ในระดับกระทรวง กระทรวงที่มีการจัดสรรงบประมาณสูงสุดเต็มตามจำนวนวงเงินงบประมาณที่ได้รับ จำนวน 7 กระทรวง ได้แก่ กระทรวงแรงงาน กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กระทรวงวัฒนธรรม และกองทุนและเงินทุนหมุนเวียน และสำหรับการจัดสรรงบประมาณในลำดับต่ำสุด ได้แก่ งบกลาง จำนวนร้อยละ 82.8 และกระทรวงคมนาคม จำนวนร้อยละ 93.6 ของวงเงินงบประมาณที่ได้รับ ตามลำดับ

ในระดับกรม กรมที่มีการจัดสรรงบประมาณสูงสุดเต็มตามจำนวนวงเงินงบประมาณที่ได้รับจำนวน 152 หน่วยงาน ส่วนใหญ่เป็นหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หน่วยงานในสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี หน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง หน่วยงานในสังกัดกระทรวงอุตสาหกรรม หน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข และรัฐวิสาหกิจ เป็นต้น

28. เรื่อง การให้ข้าราชการไปปฏิบัติงานที่สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (พันโท เอนก ยมจินดา)

คณะรัฐมนตรีอนุมัติตามที่สำนักงาน ก.พ.เสนอให้ พันโท เอนก ยมจินดา ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานนิติวิทยาศาสตร์ (นายแพทย์ 9 บส.) สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ กระทรวงยุติธรรม ไปปฏิบัติงานที่สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข เป็นเวลา 4 ปี นับตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2547 เป็นต้นไป และให้นับระยะเวลาระหว่างไปปฏิบัติงานเหมือนเต็มเวลาราชการ โดยผู้บังคับบัญชาต้องสั่งให้ออกจากราชการด้วย

29. เรื่อง หลักเกณฑ์การกลั่นกรองแผนงาน/โครงการ การเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันและการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศ (23,400 ล้านบาท)

คณะรัฐมนตรีเห็นชอบหลักเกณฑ์การกลั่นกรองแผนงาน/โครงการ การเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันและการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศ (23,400 ล้านบาท) ตามที่สำนักงานงบประมาณเสนอ โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้

1. วัตถุประสงค์

1.1 เพื่อสนับสนุนภาคเอกชนในการพัฒนาไปสู่ความเป็นเลิศในตลาดโลก (World Leader in Niche Market)

1.2 เพื่อสร้างความเข้มแข็งของปัจจัยสนับสนุนการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่มีคุณภาพและยั่งยืน

โดยเฉพาะการพัฒนาความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก มุ่งเน้นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีควบคู่กับภูมิปัญญาท้องถิ่น การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการผลิตและการตลาด และการสร้างบรรยากาศแวดล้อมที่เอื้อต่อการประกอบธุรกิจ

1.3 เพื่อรองรับการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ของส่วนราชการและหน่วยงานภาครัฐให้ทันต่อสถานการณ์ทางเศรษฐกิจและสังคมที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้

2. กรอบแผนงาน/โครงการ ที่สมควรได้รับการสนับสนุน ประกอบด้วย

2.1 แผนงานโครงการที่มุ่งเน้นการพัฒนาไปสู่ความเป็นเลิศในตลาดโลก/

2.2 แผนงานโครงการที่มุ่งเน้นการพัฒนาความเข้มแข็งของเศรษฐกิจระดับฐานราก/และระดับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

2.3 แผนงานโครงการที่มุ่งเน้นการสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีต่อการประกอบธุรกิจและการเสริมสร้างศักยภาพของผู้ประกอบการ

2.4 แผนงานโครงการตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล/

ทั้งนี้ แผนงาน/โครงการที่ขอรับการสนับสนุนต้องอยู่ภายใต้กรอบแผนงานดังกล่าว และต้องได้รับความเห็นชอบจากรัฐมนตรีต้นสังกัด

3. หลักเกณฑ์และแนวทางการพิจารณาแผนงาน/โครงการ เพื่อให้การพิจารณา กลั่นกรองแผนงาน/โครงการมีความต่อเนื่องจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2547 จึงเห็นเป็นการสมควรให้คณะกรรมการพิจารณาค่าใช้จ่ายเพื่อการเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันและการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศ (59,000 ล้านบาท) ซึ่งแต่งตั้งตามคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีที่ 124/2547 ทำหน้าที่พิจารณาโครงการที่หน่วยงานต่าง ๆ เสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2548 งบกลางรายการดังกล่าว โดยให้คณะกรรมการ ฯ มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

3.1 กำหนดหลักเกณฑ์ และกิจกรรมการเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันและการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศ

- 3.2 กลั่นกรองและจัดลำดับความสำคัญของแผนงานโครงการ เพื่อเสนอขออนุมัติ/จานายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรี
 - 3.3 แต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานหรือปฏิบัติงาน ตามที่คณะกรรมการฯ มอบหมาย
 - 3.4 กำกับดูแลการบริหารจัดการ ติดตามและประเมินผล แผนงานโครงการ และ/โครงการ ให้เป็นไปตามเป้าหมายตลอดจน/ทบทวนการดำเนินงานตามแผนงานเสนอความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาของนายกรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีในส่วนที่เกี่ยวข้อง
4. อำนาจในการอนุมัติโครงการ โครงการที่ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการ ฯ แล้วเห็นควรดำเนินการดังนี้
- 4.1 แผนงาน โครงการ ที่มีวงเงินไม่เกิน/100 ล้านบาท ให้คณะกรรมการฯ เสนอ นายกรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติ และนำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบ
 - 4.2 สำหรับแผนงาน โครงการ ที่มีวงเงินเกิน/100 ล้านบาท ให้คณะกรรมการฯ นำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติ
5. การติดตามผลการดำเนินงาน เพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2548 งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายเพื่อการเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันและการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศ (23,400 ล้านบาท) เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สนองตอบต่อนโยบายของรัฐบาล เห็นควรกำหนดให้มีการรายงานผลการดำเนินงาน ดังนี้
- 5.1 ให้หน่วยงานที่ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ .ศ.2548 งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายเพื่อการเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันและการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศ)23,400 ล้านบาท/รายงานผลการดำเนินงานแผนงาน (โครงการและผลการใช้จ่ายเงินให้สำนักงบประมาณทุกวันที15 ของเดือน
 - 5.2 ให้สำนักงบประมาณประมวลผลการดำเนินแผนงานโครงการและผลการใช้/จ่ายเงินเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบเป็นรายไตรมาส

30. เรื่อง กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ

คณะรัฐมนตรีพิจารณากฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ แล้วมีมติดังนี้

เห็นชอบข้อเสนอการปรับปรุงขั้นตอนการแบ่งส่วนราชการภายในกรม ตามที่
สำนักงาน กรับประเด็นอภิปรายไป .ร.พ.เสนอ ทั้งนี้ ให้สำนักงาน ก .ร.พ.
พิจารณาและปรับปรุงแก้ไข แล้วให้แจ้งส่วนราชการต่าง ๆ ดำเนินการต่อไปได้

อนุมัติเป็นหลักการให้รัฐมนตรีสั่งร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการที่ กเห็นชอบ .ร.พ.
แล้วให้สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาเพื่อให้สอดคล้องกับ
.ศ.พระราชบัญญัติคณะกรรมการกฤษฎีกา พ2522

ข้อเสนอขั้นตอนการปรับปรุงการแบ่งส่วนราชการภายในกรม มีดังนี้

กรมกระทรวงเจ้าของเรื่อง จัดตั้งคณะทำงานแบ่งส่วนราชการ และนำเสนอเรื่องต่อ/
คณะกรรมการระดับกระทรวงเพื่อพิจารณา ซึ่งมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเป็น
ประธาน และมีองค์ประกอบของคณะกรรมการประกอบด้วย ผู้แทนหน่วยงานกลาง
สำนัก .พ.สำนักงาน ก .ร.พ.ได้แก่ สำนักงาน กกงบประมาณ กระทรวงการคลัง
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สำนักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกา และสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ต่อจากนั้นกระทรวงส่ง
ร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการให้ กพิจารณาให้ความเห็นชอบ .ร.พ.

อเกี่ยวกับการทบทวนและปรับปรุงโครงสร้าง .ร.พ.ก.งส่วนราชการฯ พิจารณาเกี่ยวกับ
บทบาท ภารกิจ อำนาจหน้าที่ของส่วนราชการนั้น ๆ มิให้ซ้ำซ้อนกับหน่วยงานที่มี
อยู่เดิม หรือมีภารกิจที่ไม่ควรทำ และกรณีที่มีปัญหาข้อกฎหมาย อ .ร.พ.ก.
เกี่ยวกับการตีความและวินิจฉัยปัญหากฎหมายในการบริหารราชการแผ่นดินจะ
ร่วมพิจารณา แล้วแจ้งผลการพิจารณาให้กระทรวงทราบ

หาก กเห็นชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงส่งร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการให้ .ร.พ.
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วส่งร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วน
ราชการให้สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีทราบ แล้ว
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา

31. เรื่อง รายงานสถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2546

คณะรัฐมนตรีรับทราบรายงานสถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2546 ตามที่
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอ ประกอบด้วยเนื้อหา ดังนี้

1. บทสรุปสำหรับผู้บริหาร และ Executive summary
2. ส่วนที่ 1 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

บทที่ 1 กระบวนการทางการเมืองและสิ่งแวดล้อม รายงานได้นำเสนอความเป็นมาของการเมืองไทย ซึ่งประกอบด้วย กระบวนการทางการเมืองกับการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมโดยกระบวนการอื่น ข้อจำกัดของการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมโดยกระบวนการทางการเมือง และกระบวนการทางการเมืองและการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมของไทย

บทที่ 2 การปฏิรูประบบราชการ ประชาชนจะได้อะไรจากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รายงานได้นำเสนอระบบบริหารราชการแผ่นดินของไทย และแนวทางปฏิรูประบบราชการประกอบด้วย องค์กรหลักของการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในช่วงการปฏิรูประบบราชการซึ่งมีการจัดตั้งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กลไกในการขับเคลื่อนการปฏิรูประบบราชการ การกำหนดวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และประชาชนจะได้อะไรจากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

บทที่ 3 การกระจายอำนาจการจัดการสิ่งแวดล้อมไปสู่ท้องถิ่น เป็นการนำเสนอการบริหารจัดการบ้านเมืองและแนวทางการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่นตามรัฐธรรมนูญฉบับปี พ .ศ.2540 พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ .ศ.2542 สถานการณ์การกระจายอำนาจไปสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และปัญหาของการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

บทที่ 4 กรณีตัวอย่าง การเลี้ยงกุ้งกุลาดำในพื้นที่น้ำจืด เป็นการนำเสนอกรณี : ตัวอย่างเพื่อให้เห็นถึงความสัมพันธ์ของการนำหลักการของกระบวนการทางการเมือง การปฏิรูประบบราชการ และการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่นมาปรับใช้ในการจัดการสิ่งแวดล้อม ซึ่งได้นำประเด็นการเลี้ยงกุ้งกุลาดำระบบความเค็มต่ำในพื้นที่น้ำจืดมาเป็นกรณีศึกษา

3. ส่วนที่ 2 รายงานสถานการณ์สิ่งแวดล้อมที่สำคัญในรอบปี

บทที่ 5 ความคิดเห็นของประชาชนต่อสิ่งแวดล้อม เป็นการนำเสนอผลสำรวจทัศนคติของประชาชนต่อปัญหาสิ่งแวดล้อม ซึ่งประกอบด้วย ความรู้ความเข้าใจเรื่องสิ่งแวดล้อมของประชาชน ทัศนคติของประชาชนเกี่ยวกับปัญหาสิ่งแวดล้อม การมีส่วนร่วมของประชาชนในการรักษาสิ่งแวดล้อม

บทที่ 6 การเพิ่มพื้นที่สีเขียวในเขตเมืองและชุมชน นำเสนอแนวนโยบายในการเพิ่มพื้นที่สีเขียวในเขตเมืองและชุมชน ความสำคัญของพื้นที่สีเขียว มาตรฐานของพื้นที่สีเขียว นโยบายการเพิ่มพื้นที่สีเขียว สถานการณ์พื้นที่สีเขียวในเขตกรุงเทพมหานครและระดับภูมิภาค ได้แก่ จังหวัดขอนแก่น ชลบุรี และเชียงใหม่ สภาพปัญหาในการเพิ่มพื้นที่สีเขียวในเขตเมืองและชุมชน

บทที่ 7 ความหลากหลายทางชีวภาพกับสังคมไทย เป็นการนำเสนอสถานภาพ ทรัพยากรชีวภาพกับการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพและระบบนิเวศในประเทศไทย ซึ่งประกอบด้วยหัวข้อที่สำคัญ คือ ความหลากหลายทางชีวภาพในประเทศไทย มาตรการทางกฎหมายและนโยบายในการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพ และพื้นที่ชุ่มน้ำกับความหลากหลายทางชีวภาพ

บทที่ 8 สารอันตรายและกากของเสียอันตราย ปัญหาท้าทายในอนาคต จะกล่าวถึง : สารอันตรายในหัวข้อ การผลิตและการนำเข้าสู่สารอันตราย อุบัติภัยจากสารอันตราย ผลกระทบของสารอันตรายต่อสุขภาพอนามัย และของเสียอันตราย ในหัวข้อของเสียอันตรายจากอุตสาหกรรมจากชุมชนและจากต่างประเทศ พร้อมทั้งแนวทางการจัดการสารอันตรายและของเสียอันตราย

บทที่ 9 พื้นที่เกษตรกรรมกับการชะล้างพังทลายของดิน กล่าวถึง สถานการณ์การชะล้างพังทลายของดิน ผลกระทบจากการชะล้างพังทลายของดินทางด้านกายภาพ และแนวทางการจัดการภาครัฐ

4. ส่วนที่ 3 รายงานสถานภาพทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

บทที่ 10 ทรัพยากรธรรมชาติ เป็นการนำเสนอสถานการณ์ของทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า ทรัพยากรดินและการใช้ที่ดิน ทรัพยากรน้ำ ทรัพยากรแร่ ทรัพยากรพลังงาน ทรัพยากรชายฝั่ง และทรัพยากรประมง

บทที่ 11 สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมศิลปกรรม กล่าวถึง สภาพปัญหา สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม สถานการณ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและสถานการณ์สิ่งแวดล้อมศิลปกรรม

บทที่ 12 ภาวะมลพิษ กล่าวถึง สถานการณ์คุณภาพน้ำตามรายภาค สถานการณ์คุณภาพอากาศและมลพิษทางเสียงในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและในพื้นที่ต่างจังหวัด และสถานการณ์ขยะในเขตกรุงเทพมหานคร เทศบาลและเมืองพัทยา และนอกเขตเทศบาล

บทที่ 13 สิ่งแวดล้อมเมืองและชุมชน นำเสนอประเด็น การวางและจัดทำผังเมืองรวมของประเทศ การพัฒนาเมืองน่าอยู่ ชุมชนน่าอยู่ และการจัดการสิ่งแวดล้อมในเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม

5. สรุปข่าวสิ่งแวดล้อมประจำปี พ.ศ. 2546 เป็นการสรุปข่าวสถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นตั้งแต่ปลายปี 2545 ถึง ปี 2546

32. เรื่อง งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2547

คณะรัฐมนตรีพิจารณาางบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2547 ตามที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเสนอแล้วมีมติ

อนุมัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ .ศ.2547 งบกลาง รายการ ค่าใช้จ่ายเพื่อการเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันและการพัฒนาที่ยั่งยืนของ ประเทศ ภายในวงเงิน 66,350,000 บาท เพื่อดำเนินการโครงการจัดประชุม รัฐมนตรีด้านโทรคมนาคมอาเซียน)TELMIN) ครั้งที่ 4 และเจ้าหน้าที่อาวุโสด้าน โทรคมนาคมอาเซียน)TELSOM) ครั้งที่ 5 ภายในวงเงิน 15,000,000 บาท และ การจัดงาน Bangkok International ICT Expo 2004 ภายในวงเงิน 51,350,000 บาท โดยให้ประสานรายละเอียดกับสำนักงบประมาณต่อไป

สำหรับโครงการอีก 5 โครงการที่เหลือ ให้กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ สื่อสารเสนอรายละเอียดแผนการใช้จ่ายงบประมาณที่จำเป็นเร่งด่วนที่จะต้อง ดำเนินการในปีงบประมาณ 2547 เสนอคณะกรรมการพิจารณาค่าใช้จ่ายเพื่อการ เสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันและการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศ)59,000 ล้านบาทพิจารณาในรายละเอียดแผนการดำเนินงานและตามความจำเป็น ความ (เหมาะสม และโดยประหยัดตามความเห็นของสำนักงบประมาณ

ทั้งนี้ ให้กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารรับข้อสังเกตของคณะกรรมการ กลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี คณะที่ 5 ไปพิจารณาดำเนินการด้วย

กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รายงานว่า เพื่อเป็นการยกระดับคุณภาพ ชีวิตของประชาชนและสังคมไทยสู่สังคมแห่งภูมิปัญญาและเรียนรู้อย่างทั่วถึงและเท่า เทียม จึงจำเป็นต้องมีการประชาสัมพันธ์เพื่อให้เกิดกระแสการรับรู้แก่ผู้ประกอบการใน วงการเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีบทบาทในชีวิตประจำวัน ตลอดทั้งเป็นการพัฒนาและ ยกระดับการพัฒนาเทคโนโลยีสมัยใหม่สู่การแข่งขันในระดับเวทีโลก ดังนั้น กระทรวง เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารจึงได้จัดโครงการขึ้นดังนี้

โครงการจัดประชุมรัฐมนตรีด้านโทรคมนาคมอาเซียน)TELMIN) ครั้งที่ 4 และ เจ้าหน้าที่อาวุโสด้านโทรคมนาคมอาเซียน)TELSOM) ครั้งที่ 5 ระหว่างวันที่ 2-6 สิงหาคม 2547 ณ โรงแรมแชงกรีลา กรุงเทพฯ และอิมแพค เมืองทองธานี - งบประมาณดำเนินการ จำนวน15,000,000 บาท

การจัดงาน Bangkok International ICT Expo 2004 ระหว่างวันที่ 4-8 สิงหาคม 2547 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้าอิมแพค เมืองทองธานี งบประมาณ ดำเนินการ จำนวน 51,350,000 บาท

โครงการสร้างตลาดและพัฒนาศักยภาพการสร้างสรรค์ Animation & Multimedia
งบประมาณจำนวน 118,375,000 บาท

โครงการสร้างตลาดและพัฒนาศักยภาพการสร้างสรรค์ Mobile Application &
Computer Games งบประมาณจำนวน 106,875,000 บาท

โครงการสร้างตลาดและพัฒนาศักยภาพการสร้างซอฟต์แวร์ประเภททำธุรกรรมขนาด
ใหญ่ งบประมาณจำนวน 73,500,000 บาท

โครงการสร้างตลาดและพัฒนาศักยภาพการสร้างซอฟต์แวร์ประเภททำธุรกรรม
สำหรับ SMEs งบประมาณจำนวน 73,350,000 บาท

โครงการพัฒนาบุคลากรซอฟต์แวร์และสร้างเครื่องมือซอฟต์แวร์เพื่อการออกแบบ
Thai CAD งบประมาณจำนวน 34,250,000 บาท

33. เรื่อง โครงการจัดตั้งกองทุนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย

คณะรัฐมนตรีพิจารณาโครงการจัดตั้งกองทุนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวไทยตามที่
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเสนอ แล้วมีมติดังนี้

อนุมัติหลักการให้การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจัดตั้งกองทุนเพื่อส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวไทย โดยให้พิจารณารายละเอียดในการก่อตั้งร่วมกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง

อนุมัติให้สำนักงบประมาณจัดสรรเงินทุนเพิ่มเติมในการจัดตั้งกองทุนเป็นเงิน 500
ล้านบาท เป็นทุนเพิ่มเติม

โครงการจัดตั้งกองทุนฯ มีสาระสำคัญดังนี้

1. เหตุผลและความจำเป็น การสร้างความแข็งแกร่งเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการ
แข่งขันอย่างยั่งยืนในชุมชนที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวนั้น จำเป็นต้องมีการปฏิบัติการที่เป็น
รูปธรรมชัดเจน ตรงประเด็น มีเงินทุนให้เป็นทุนสำรอง และใช้ในการแก้ไขปัญหาได้
อย่างรวดเร็ว ทันสถานการณ์ เพื่อสร้างมาตรฐาน และรักษาคุณภาพไว้ให้สามารถ
แข่งขันกับต่างประเทศได้ ผู้บริหารชุมชน และเจ้าของกิจการในชุมชนต้องได้รับการ
ฝึกฝนในเรื่องความรู้ด้านการตลาดที่ก้าวหน้า มีข้อมูลด้านการตลาดที่ทันสมัย Know
How ใหม่ ๆ รวมถึงการคิดค้นสินค้าและบริการที่ได้มาตรฐานสากล อันจะนำไปสู่
เป้าหมายของยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวของชาติที่จะให้ประเทศไทยเป็น Tourist
Capital of Asia

การสร้างความแข็งแกร่งให้ชุมชนท่องเที่ยวของไทย รวมทั้งการแก้ปัญหาฉุกเฉินเมื่อเกิดภาวะวิกฤติ ความเสื่อมโทรมของสินค้า การสนับสนุนด้านเงินทุนให้แก่ชุมชนที่ประสบปัญหา จำเป็นต้องใช้งบประมาณจำนวนมาก ซึ่งรัฐไม่สามารถจัดสรรได้ทันการณ์ ดังนั้นจำเป็นต้องมีแหล่งเงินนอกงบประมาณไว้ เพื่อจัดสรรให้ชุมชนที่เดือดร้อนนำไปแก้ไขปัญหาได้ทันที่ โดยจัดตั้งในรูปกองทุนเพื่อการส่งเสริมการท่องเที่ยวขึ้นเป็นกองทุนหมุนเวียน มีรายได้โดยส่วนแรกรัฐสนับสนุนเงินทุนประเดิม 500.00 ล้านบาท พร้อมทั้งมีเงินอุดหนุนรายปี ส่วนที่สองเป็นการหารรายได้ของกองทุนจากแหล่งต่าง ๆ

2. วัตถุประสงค์โครงการ

เพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันให้อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของไทย
เพื่อลดภาระด้านงบประมาณในการสนับสนุนอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
เป็นแหล่งทุนในการพัฒนาการท่องเที่ยวในระดับชุมชน
พัฒนาทักษะ การบริหารจัดการการตลาด การอนุรักษ์ทรัพยากรท่องเที่ยวในชุมชน/
ดูแล รักษา แหล่งท่องเที่ยว และส่งเสริมสินค้าทางการท่องเที่ยวใหม่ ๆ ในท้องถิ่น

3. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากโครงการ

มีแหล่งทุน องค์กรและระบบที่สามารถสร้างให้อุตสาหกรรมท่องเที่ยวเป็นอุตสาหกรรมที่มั่นคง และยั่งยืน
ชุมชนมีแหล่งทุนที่จะใช้แก้ไขปัญหาด้านการบริหารจัดการกิจการท่องเที่ยวของชุมชน
เกิดองค์กร ระบบ และกระบวนการที่ต่อเนื่องที่สามารถยกระดับกิจการท่องเที่ยวชุมชนไปสู่ความเป็นสากล และเป็นแหล่งท่องเที่ยวคุณภาพตามเป้าหมายที่ยุทธศาสตร์การท่องเที่ยว กำหนดไว้ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวคุณภาพมาตรฐานโลก
ขยายฐานธุรกิจท่องเที่ยวเพื่อให้เกิดการกระจายตัว การจ้างงาน และการลงทุนไปสู่ชนบทในภูมิภาคต่าง ๆ อย่างทั่วถึง เพื่อเกิดการกระจายรายได้สร้างงาน สร้างอาชีพ กระจายความรู้ ทักษะ และการสนับสนุนด้านวิชาการการบริหารจัดการ/เทคโนโลยีใหม่ ๆ ไปสู่ชุมชนอย่างทั่วถึง
เป็นการสร้างให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

4. ขนาดเงินทุน ทุนประเดิมจากรัฐบาล 500.00 ล้านบาท และเงินอุดหนุนรายปี

5. แนวทางการบริหารจัดการกองทุน

จัดตั้งกองทุน โดยบริหารงานในรูปคณะกรรมการกองทุนมีคณะกรรมการบริหารกองทุน 25 คน จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานกองทุน

การพิจารณาให้การสนับสนุนโครงการต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาในเรื่องการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวในท้องถิ่น โดยมีคณะกรรมการบริหารกองทุนเป็นผู้พิจารณาโครงการ

ดำเนินงานโดยลักษณะธุรกิจเพื่อหารายได้เข้ากองทุน โดยคณะกรรมการกองทุน ฯ สามารถมอบหมายให้สถาบันการเงิน หรือองค์กรที่เหมาะสมเป็นผู้ดูแล และเสนอแนวทางการหารายได้เข้ากองทุน

ให้ออกระเบียบการเงินเป็นการเฉพาะสำหรับกองทุนฯ โดยเน้นความคล่องตัวรวดเร็ว

6. ที่มาของเงินรายได้ของกองทุน ฯ อาทิเช่น

ทุนประเดิมจากงบประมาณแผ่นดิน 500.00 ล้านบาทพร้อมทั้งมีเงินอุดหนุนรายปี

รายได้จากการดำเนินโครงการร่วมกับหน่วยงานของรัฐ

เงินบริจาคจากองค์กรต่าง ๆ

ดอกผลซึ่งเกิดจากเงินหรือทรัพย์สินของกองทุน

ส่วนแบ่งที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว โดยหารือกับกระทรวงการคลัง เช่น ค่าธรรมเนียมจากการบริหารจัดการ กิจกรรมด้านการท่องเที่ยว เช่น ศูนย์ประชุม / ฯลฯ .ร้านค้าของที่ระลึกของ ททท

34. เรื่อง งาน "สวดอดหมู่บ้านอุตสาหกรรมและผ้าทอไทย ครั้งที่ 3 เทิดฟ้า สู่สากล"

คณะรัฐมนตรีรับทราบงาน "สวดอดหมู่บ้านอุตสาหกรรมและผ้าทอไทย ครั้งที่ 3 เทิดฟ้าสู่สากล" ตามที่กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอ

ตามที่กระทรวงอุตสาหกรรมได้ร่วมกับสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์จัดงาน "สุดยอดหมู่บ้านอุตสาหกรรมและผ้าทอไทย ครั้งที่ 3 เทิดฟ้า สู่อสากล" ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี ระหว่างวันที่ 30 กรกฎาคม - 9 สิงหาคม 2547 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 12 สิงหาคม 2547 เพื่อเผยแพร่ภารกิจและผลงานของกระทรวงอุตสาหกรรมในด้านการสนับสนุนโครงการศูนย์ศิลปาชีพ โครงการพระราชดำริต่าง ๆ และงานด้านการส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน ภายใต้ยุทธศาสตร์ประเทศด้านการสร้างความเป็นเลิศของกลุ่มสินค้าและบริการทั้งภายในและต่างประเทศ ภารกิจและกิจกรรมของสภาสตรีแห่งชาติ โดยรูปแบบของงานประกอบด้วย การจัดแสดงนิทรรศการพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เส้นทางเสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมราษฎรผ่านทางรถไฟสายสำคัญ ๆ การสาธิตและการจัดประกวดผลิตภัณฑ์ประเภทผ้าทอ และโต๊ะอาหารกิจกรรมส่งเสริมด้านวิชาการและการฝึกอบรมระยะสั้น แพชั่นโชว์เสื้อผ้าไทยย้อนยุคจากอดีตสู่ปัจจุบัน รวมถึงกิจกรรมจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์คัดสรรด้านคุณภาพมากมาย

ในการนี้ได้กำหนดพิธีเปิดงาน "สุดยอดหมู่บ้านอุตสาหกรรมและผ้าทอไทย ครั้งที่ 3 เทิดฟ้า สู่อสากล" ในวันศุกร์ที่ 30 กรกฎาคม 2547 เวลา 10.00 - 12.00 น. ณ อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น เซ็นเตอร์ (Hall 2) ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี

อนึ่ง กระทรวงอุตสาหกรรมได้นำความกราบบังคมทูลขอพระราชทานอภัยเชิญสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จไปในงาน ซึ่งสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทราบฝ่าละอองธุลีพระบาทแล้ว ทรงรับเชิญเสด็จฯ ไปในการนี้ในวันจันทร์ที่ 9 สิงหาคม 2547 โดยจะเสด็จออกจากพระตำหนักจิตรลดารโหฐาน ในเวลา 17.00 น.

35. เรื่อง แนวโน้มนโยบายการลงทุนปี 2547

คณะรัฐมนตรีรับทราบตามที่กระทรวงอุตสาหกรรม โดยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนเสนอ "แนวโน้มนโยบายการลงทุนปี 2547" สรุปได้ดังนี้

1. ยุทธศาสตร์ส่งเสริมการลงทุนเริ่มบังเกิดผล

ในการสัมมนาเชิงปฏิบัติการในหัวข้อยุทธศาสตร์การแข่งขันของเศรษฐกิจไทยภายใต้สถานการณ์ใหม่ของเศรษฐกิจโลก เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2545 โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนได้นำเสนอและได้รับความเห็นชอบในกรอบยุทธศาสตร์การลงทุนใหม่ โดยมุ่งปรับเปลี่ยนทิศทางการส่งเสริมการลงทุนใหม่ที่มุ่งเน้นคุณค่าการลงทุนโดยการให้สิทธิและประโยชน์ในลักษณะเป็นการเฉพาะ (Customized Incentive Package) ตามคุณค่าของโครงการลงทุนที่จะเอื้อประโยชน์แก่เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ แทนการให้สิทธิและประโยชน์เป็นการ

ทั่วไป การมุ่งส่งเสริมการลงทุนในลักษณะ Cluster แทนการส่งเสริมการลงทุนเป็นโครงการ ๆ ไป และการริเริ่มนำแนวคิดของการส่งเสริมการลงทุนแนวใหม่มาส่งเสริมให้เกิดมีการเสริมสร้างและพัฒนาทักษะ เทคโนโลยี และนวัตกรรมใหม่ (Skill, Technology and Innovation) โดยการรณรงค์ส่งเสริมการลงทุนในลักษณะเชิงรุก และการสร้างเครือข่ายการลงทุนในภูมิภาคเป้าหมายทั่วโลก

ผลการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ส่งเสริมการลงทุน เป็นดังนี้

สำนักงาน ฯ ได้ตั้งเป้าหมายตามคำรับรองการปฏิบัติราชการสำหรับปีงบประมาณ 2547 ดังนี้

- 1.1 มูลค่าคำขอรับการส่งเสริมการลงทุน 270,000 ล้านบาท แต่สำนักงาน ฯ ได้รับจะพยายามทำตามเป้าหมายที่ 290,000 ล้านบาท
- 1.2 จำนวนโครงการ SMEs ที่ขอรับการส่งเสริมการลงทุน 100 โครงการ
- 1.3 จำนวนโครงการที่มุ่งส่งเสริมคุณค่า STI (Skill, Technology and Innovation) ที่ขอรับการส่งเสริมการลงทุน 80 โครงการ

การปฏิบัติงานในช่วงเกือบ 10 เดือนที่ผ่านมา .ค.ต)2546-21 ก .ค.2547) มีผลสัมฤทธิ์เกินเป้าหมายทุกด้านดังนี้

- 2.1 มูลค่าการขอรับการส่งเสริมการลงทุน 394,000 ล้านบาท เทียบกับเป้าหมาย 290,000 ล้านบาท
- 2.2 จำนวนโครงการ SMEs ที่ขอรับการส่งเสริมการลงทุน 158 โครงการ เทียบกับเป้าหมาย 100 โครงการ
- 2.3 จำนวนโครงการ STI ที่ขอรับการส่งเสริมการลงทุน 102 โครงการ เทียบกับเป้าหมาย 80 โครงการ

การดำเนินการเพื่อสร้างเครือข่ายการลงทุนในภูมิภาคเป้าหมาย จนถึงปัจจุบันได้มีการลงนาม MOU กับหน่วยงานส่งเสริมการลงทุน หอการค้าและธนาคารรวม 17 ประเทศ จำนวน 28 หน่วยงาน ได้แก่ ประเทศญี่ปุ่น จีน ยุโรป สิงคโปร์ อเมริกา และอินเดีย เป็นต้น ซึ่งหน่วยงานพันธมิตรทั้งหลายจะช่วยทั้งด้านเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์และแนะนำนักลงทุนกลุ่มเป้าหมาย

การชักจูงการลงทุนเชิงรุกจากต่างประเทศ ได้มีการจัดคณะเพื่อพบปะนักธุรกิจกลุ่มเป้าหมายรวมทั้งการสัมมนาเพื่อเผยแพร่นโยบายการลงทุน ซึ่งกำหนดเป้าหมายไว้ 40 ครั้ง ในกลุ่มประเทศเป้าหมาย ได้แก่ เอเชีย ยุโรป อเมริกา ได้ดำเนินการไปแล้ว 30 ครั้ง

2. ภาวะเศรษฐกิจปี 2547 เติบโตต่อเนื่อง มีการลงทุนภาคเอกชนเป็นแรงหนุนเศรษฐกิจไทยไตรมาสแรกของปี 2547 ขยายตัวร้อยละ 6.5 เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยปัจจัยหลักที่เป็นตัวขับเคลื่อนการขยายตัวด้านเศรษฐกิจคือการลงทุนภาคเอกชนที่ขยายตัวถึงร้อยละ 17.7 ในขณะที่การอุปโภคบริโภคภาคเอกชนขยายตัวร้อยละ 6.3 การใช้จ่ายและการลงทุนภาครัฐเพิ่มขึ้นร้อยละ 8.2 และ 11.0 ตามลำดับ

ส่วนการส่งออกและการนำเข้านั้นเป็นปัจจัยที่ชะลอการขยายตัวของเศรษฐกิจ เนื่องจากการส่งออกมีอัตราการเพิ่มที่ลดลง คือ ไตรมาสแรกของปี 2547 เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.7 เมื่อเทียบกับไตรมาสแรกของปี 2546 ในขณะที่การนำเข้าเพิ่มสูงขึ้นร้อยละ 13.7

เศรษฐกิจมีแนวโน้มเติบโตในอัตราชะลอตัวในครึ่งหลังของปี เนื่องจากมีปัจจัยเสี่ยงได้แก่ ราคาน้ำมันที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งความเสี่ยงต่อการก่อการร้าย อัตราดอกเบี้ยในยุโรปและสหรัฐอเมริกาที่เริ่มปรับตัวสูงขึ้น สำหรับปัจจัยที่จะเป็นตัวกระตุ้นการขยายตัวของเศรษฐกิจในระยะต่อไป คือ การลงทุนภาคเอกชนซึ่งมีแนวโน้มขยายตัวที่ดี

3. ภาวะการลงทุนขยายตัวในอัตราสูงอย่างต่อเนื่อง

ในช่วงปี 2546 และ 6 เดือนแรกของปี 2547 การลงทุนภาคเอกชนยังคงขยายตัวในอัตราสูง ดังจะเห็นได้จากมูลค่าการลงทุนที่ขอรับการส่งเสริมในปี 2546 ประมาณ 315,000 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2545 ร้อยละ 25 สำหรับในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2547 มูลค่าการลงทุนที่ขอรับการส่งเสริมสูงถึง 280,000 ล้านบาท เพิ่มจากช่วงเดียวกันของปี 2546 ประมาณ ร้อยละ 87

อุตสาหกรรมที่มีการขยายตัวสูงในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2547 ได้แก่ อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์และเครื่องใช้ไฟฟ้า อุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วน อุตสาหกรรมพื้นฐาน เช่น ปิโตรเคมี (PTA) และการผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อน กิจการสาธารณูปโภคและสิ่งอำนวยความสะดวกพื้นฐาน

นโยบายส่งเสริมการลงทุนได้ปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับความต้องการของนักลงทุนและสนับสนุนการพัฒนา Cluster อุตสาหกรรมมากขึ้น รวมทั้งคำนึงถึงคุณค่าของโครงการที่มีต่อเศรษฐกิจและความสามารถในการแข่งขันของประเทศและดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม ซึ่งในช่วงปี 2546 ต่อเนื่องถึงปี 2547 คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนได้ปรับนโยบายที่สำคัญ โดยจากการปรับนโยบายส่งเสริมได้เห็นผลที่ชัดเจนในนโยบายสำคัญๆ เช่น การส่งเสริม SMEs ไทยในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2547 มีจำนวนถึง 98 โครงการมูลค่าลงทุนรวมกว่า 7,300 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นการลงทุนในกิจการเลี้ยงสัตว์ กิจการผลิตน้ำมันจากพืชและสัตว์ และกิจการคัดคุณภาพข้าว เป็นต้น

ส่วนในด้านอุตสาหกรรมการผลิตทั่วไปที่มีการลงทุนด้าน STI (Skill, Technology and Innovation) เพิ่มขึ้น โดยมีจำนวน 71 โครงการในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2547 เช่น อุตสาหกรรมเส้นใยประดิษฐ์ อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น

นอกจากนี้ในด้านการดูแลเรื่องสิ่งแวดล้อม แม้สำนักงานจะมีใช้หน่วยงานที่รับผิดชอบเรื่องนี้โดยตรง แต่ได้ให้ความสำคัญเรื่องสิ่งแวดล้อมกับโครงการที่ขอรับการส่งเสริม ในกรณีที่เป็นกิจการที่ต้องทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามประกาศของกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ก็จะบังคับเป็นเงื่อนไขจะต้องจัดทำรายงานภายในระยะเวลาที่กำหนด

4. แนวโน้มการลงทุนมีอนาคตที่แจ่มใส

การลงทุนในประเทศในอนาคตมีแนวโน้มขยายตัวอย่างต่อเนื่อง โดยเป็นผลจากปัจจัยที่สำคัญ ได้แก่

4.1 อัตราการใช้กำลังการผลิตของภาคอุตสาหกรรม อยู่ (ข้อมูล ณ เดือนเมษายน) ในระดับที่สูง

4.2 ประเทศไทยมีบรรยากาศการลงทุนที่ดีในสายตาของนักลงทุนต่างประเทศ กล่าวคือ

1) ในช่วงต้นปี 2547 UNCTAD และ Corporate Location Magazine ของประเทศอังกฤษ ได้ร่วมกันจัดทำการศึกษาความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญจากบริษัทที่ปรึกษาด้านการลงทุนชั้นนำของทุกภูมิภาคทั่วโลก จำนวน 87 ราย โดยการสำรวจความคิดเห็นดังกล่าว ได้จัดอันดับให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีความน่าลงทุนเป็นลำดับที่ 4 ของโลกหรือลำดับที่ 3 ของเอเชีย แสดงให้เห็นว่าบรรยากาศการลงทุนของไทยมีระดับที่ดีขึ้นมาก และมีศักยภาพที่ไทยจะสามารถดึงดูดเงินลงทุนให้อยู่ในลำดับ 3 ของเอเชีย สอดคล้องกับเป้าหมายยุทธศาสตร์ของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนที่มุ่งจะยกระดับการดึงดูดการลงทุนของไทยจากลำดับที่ 11 มาเป็น 5 ลำดับแรกของเอเชียภายในปี 2549

2) รายงาน Annual Gallup Business Survey โดยหอการค้าอเมริกาในภูมิภาคอาเซียน ซึ่งทำการสำรวจความคิดเห็นของสมาชิกหอการค้าในแต่ละประเทศรวมทั้งไทยในปี 2547 นี้ ระบุว่านักธุรกิจอเมริกันในไทยส่วนใหญ่ยังมีความเชื่อมั่นว่า เศรษฐกิจไทยจะยังคงขยายตัวได้ดี และเห็นว่าประเทศไทยมีบรรยากาศการลงทุนที่ดีโดยเฉพาะในเรื่องความปลอดภัย ประเมินร้อยละ 76 ของสมาชิกมีแผนที่จะขยายธุรกิจในไทย ในขณะที่นักธุรกิจอเมริกันมีแผนจะลดการลงทุนในประเทศจีน และเวียดนาม อย่างไรก็ตามนักธุรกิจอเมริกันส่วนใหญ่เห็นว่าเรื่องคอร์รัปชันเป็นปัญหาที่สำคัญ

ของทุกประเทศในอาเซียนและเป็นปัจจัยที่สำคัญซึ่งกระทบต่อการตัดสินใจขยายธุรกิจในอนาคต

- 3) Foreign Investor Confidence Survey โดยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ซึ่งทำการสำรวจความเชื่อมั่นของนักลงทุนต่างชาติในไทยทุกปี สำหรับผลการสำรวจล่าสุดในปี 2546 พบว่านักลงทุนต่างชาติเห็นว่าประเทศไทยมีบรรยากาศการลงทุนที่ดี และส่วนใหญ่ ประมาณร้อยละ 75 ของนักลงทุนที่ตอบแบบสอบถามหรือประมาณ 900 รายมีแผน (ขยายการลงทุนในไทยระหว่างปี 2547-2549

4.3 ภาวะเศรษฐกิจของประเทศผู้ลงทุนหลัก และประเทศคู่ค้าของไทยดีขึ้น ซึ่งจะส่งผลให้มีการขยายการลงทุนนอกประเทศมากขึ้น และโอกาสที่ผู้ผลิตไทยจะลงทุนขยายการผลิตเพื่อส่งออกมีสูงขึ้น เช่น เศรษฐกิจญี่ปุ่น เริ่มฟื้นตัวอย่างต่อเนื่อง เศรษฐกิจสหรัฐอเมริกา เริ่มฟื้นตัวอย่างแข็งแกร่ง เศรษฐกิจกลุ่มประเทศ EU จะขยายตัว เศรษฐกิจจีน ไตรมาสแรกปี 2547 ขยายตัวร้อยละ 9.7

5. แนวทางการส่งเสริมในระยะต่อไป สำนักงานฯ จะปรับยุทธศาสตร์มาตรการและวิธีการทำงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์ความต้องการของนักลงทุน รวมทั้งกลั่นกรองเพื่อให้เกิดการลงทุนที่มีคุณค่าทางเศรษฐกิจ และสังคมของประเทศอย่างสม่ำเสมอ อย่างไรก็ตามก็ยังคงอยู่ภายใต้ข้อจำกัดของ พ.ร.บ. ส่งเสริมการลงทุนฉบับปัจจุบัน ซึ่งใช้บังคับมาเป็นเวลากว่า 27 ปี ดังนั้นในระยะอันใกล้ สำนักงานฯ จะนำเสนอให้แก้ไขกฎหมายส่งเสริมการลงทุน เพื่อให้มีเครื่องมือใหม่ ๆ ในการกระตุ้นให้เกิดการลงทุนตามเป้าหมาย และเพื่ออำนวยความสะดวกต่อการประกอบธุรกิจในประเทศให้มากขึ้น

36. เรื่อง รายงานผลการทำความตกลงโครงการชำระเงินแบบทวิภาคีระหว่างไทยและอิหร่าน และความตกลง Revolving Trade Financing Facility Agreement ระหว่างไทยและรัสเซีย

คณะรัฐมนตรีรับทราบรายงานผลการทำความตกลงโครงการชำระเงินแบบทวิภาคีระหว่างไทยและอิหร่านและความตกลง Revolving Trade Financing Facility Agreement ระหว่างไทยและรัสเซีย ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ

37. เรื่อง บันทึกความตกลงความร่วมมือด้านการประมง ระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา

คณะรัฐมนตรีเห็นชอบในหลักการของบันทึกความตกลงความร่วมมือด้านการประมงระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ และมอบหมายให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นผู้ลงนามในบันทึกความตกลงดังกล่าว

38. เรื่อง ผลการดำเนินการตามนโยบายการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวทั้งระบบ

คณะรัฐมนตรีรับทราบตามที่กระทรวงแรงงาน โดยคณะกรรมการบริหารแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองรายงานผลการดำเนินการจัดระบบแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง ซึ่งดำเนินการรับจดทะเบียนคนต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง สัญชาติพม่า ลาว และกัมพูชา และจดทะเบียนนายจ้าง ระหว่างวันที่ 1 - 31 กรกฎาคม 2547 ดังนี้

ผลการจดทะเบียนคนต่างด้าวและการจดทะเบียนนายจ้าง ซึ่งเป็นข้อมูล ณ วันจันทร์ที่ 26 กรกฎาคม 2547 สรุปได้ดังนี้

- 1.1 คนต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองยื่นแบบคำร้องขอจดทะเบียนคนต่างด้าว สัญชาติพม่า ลาว และกัมพูชา จำนวนทั้งสิ้น 930,785 คน แยกเป็น คนต่างด้าวสัญชาติพม่า จำนวน 671,725 คน (ร้อยละ 72.16) สัญชาติลาว 139,300 คน (ร้อยละ)14.97) สัญชาติกัมพูชา จำนวน 119,760 คน (ร้อยละ)12.87)
- 1.2 นายจ้างยื่นจดทะเบียนนายจ้างเพื่อแจ้งความต้องการจ้างแรงงานต่างด้าวทั้งสิ้น 139,203 ราย ต้องการจ้างแรงงานต่างด้าวทั้งสิ้น 935,958 คน แยกเป็น ความต้องการแรงงานต่างด้าวสัญชาติพม่า จำนวน 700,614 คน (ร้อยละ)74.86) สัญชาติลาว จำนวน 108,326 คน (ร้อยละ)11.57) และ สัญชาติกัมพูชา จำนวน 127,018 คน (ร้อยละ)13.57)

คณะกรรมการบริหารแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง ได้จัดประชุมครั้งที่ 3/2547 เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2547 โดยมีรองนายกรัฐมนตรี นายวันมูหะมัดนอร์ มะ) เป็นประธาน เพื่อติดตามผลการดำเนินการจัดระบบแรงงานต่างด้าว ทบทวน (ท) แนวทางการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค ตลอดจนแนวทางการแก้ไขปัญหา เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามเป้าหมายที่รัฐบาลได้กำหนดไว้ ในการนี้ กระทรวงแรงงานได้แจ้งให้หน่วยงานผู้ปฏิบัติทั้งส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค รับทราบและดำเนินการตามมติของคณะกรรมการบริหารแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองแล้ว

รองนายกรัฐมนตรี ประธานกรรมการบริหารแรงงานต่าง (นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา) ดำเนินการเข้าเมือง ได้มอบหมายให้กระทรวงแรงงานจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดระบบการจ้างแรงงานต่างด้าวปี 2547 ทั้งนี้ เพื่อติดตามผลการ ดำเนินการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าว รับทราบปัญหาอุปสรรค และหาแนว ทางแก้ไขเพื่อให้การจัดระบบแรงงานต่างด้าวปี 2547 บรรลุตามวัตถุประสงค์

39. เรื่อง รายงานผลการสำรวจและรายงานตัวคนต่างด้าว 3 สัญชาติ (พม่า ลาว และกัมพูชา)

คณะรัฐมนตรีรับทราบตามที่กระทรวงมหาดไทยรายงานผลการสำรวจและรายงานตัวคน ต่างด้าว 3 สัญชาติเพิ่มเติม ดังนี้

ผลการสำรวจและรายงานตัวคนต่างด้าว 3 สัญชาติ ระหว่างวันที่ 1 - 26 กรกฎาคม 2547 รวม 3 สัญชาติ จำนวน 930,785 คน แยกเป็น ชาย 498,704 คน หญิง 432,081 คน แต่ละสัญชาติมีรายละเอียด ดังนี้

- 1.1 สัญชาติพม่า จำนวน 671,725 คน ชาย 360,997 คน หญิง 310,728 คน
- 1.2 สัญชาติลาว จำนวน 139,300 คน ชาย 59,987 คน หญิง 79,313 คน
- 1.3 สัญชาติกัมพูชา จำนวน 119,760 คน ชาย 77,720 คน หญิง 42,040 คน

จังหวัดที่สำรวจและรับรายงานตัวคนต่างด้าว 3 สัญชาติ ระหว่างวันที่ 1 - 26 กรกฎาคม 2547 มีจำนวนมาก 10 ลำดับ และน้อยที่สุด ดังนี้

จำนวนมากที่สุด กรุงเทพมหานคร จำนวน 161,741 คน 1) ตาก จำนวน 74,279 คน 2) สมุทรสาคร จำนวน 69,041 คน 3) เชียงใหม่ จำนวน 66,230 คน 4) ระนอง จำนวน 42,465 คน 5) ชลบุรี จำนวน 36,922 คน 6) สมุทรปราการ จำนวน 34,121 คน 7) ปทุมธานี จำนวน 29,060 คน 8) กาญจนบุรี จำนวน 26,068 คน 9) เชียงราย จำนวน 25,785 คน 10) สุ ราษฎร์ธานี จำนวน 24,759 คน

จำนวนน้อยที่สุด จังหวัดพัทลุง จำนวน 184 คน

สำนักทะเบียนอำเภอกิ่งอำเภอ และสำนักทะเบียนท้องถิ่น ดำเนินการสำรวจและรับ/ รายงานตัว คนต่างด้าว 3 สัญชาติ ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ

40. เรื่อง รายงานการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนนอกประสงค์ให้แก่ประชาชนในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ยะลา ปัตตานี นราธิวาส)

คณะรัฐมนตรีรับทราบตามที่กระทรวงมหาดไทยรายงานผลการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนนอกประสงค์ (Smart Card) โดยมีเป้าหมายในการดำเนินการให้แก่ประชาชนในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ยะลา ปัตตานี นราธิวาส) ที่มีอายุครบสิบห้าปีบริบูรณ์ขึ้นไป รวมจำนวนทั้งสิ้นประมาณ 1,436,007 คน โดยเริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2547 ถึง 31 สิงหาคม 2547 ซึ่งในช่วงระยะเวลาระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม ถึง 26 กรกฎาคม 2547 มีผู้ยื่นคำขอมีบัตรไปแล้วจำนวน ดังนี้

ผลการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนนอกประสงค์ (Smart Card) ในพื้นที่จังหวัดยะลา จำนวน 54,080 ราย

ผลการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนนอกประสงค์ (Smart Card) ในพื้นที่จังหวัดปัตตานี จำนวน 31,496 ราย

ผลการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนนอกประสงค์ (Smart Card) ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส จำนวน 63,892 ราย

รวม 149,468 ราย

41. เรื่อง รายงานผลการดำเนินการต่อกรณีการออกเอกสารสิทธิที่ดิน

คณะรัฐมนตรีรับทราบตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ สรุปรายงานผลการดำเนินการต่อกรณีการออกเอกสารสิทธิที่ดิน ดังนี้

การออกเอกสารสิทธิที่ดิน จังหวัดภูเก็ต กรมที่ดินได้ตรวจสอบการออกเอกสารสิทธิที่ดิน ซึ่งมีกรณีจากการร้องเรียนว่า นายทุนกับเจ้าหน้าที่ที่ดินร่วมกันทุจริตนำ ส.ค.1 ของที่ดินแปลงหนึ่งมาสวมทับที่ดินอีกแปลงหนึ่งเพื่อออกโฉนดที่ดินจำนวน 357 แปลง พบว่าเป็นโฉนดที่ดินที่สามารถดำเนินการแก้ไขได้และไม่พบข้อผิดพลาด 181 แปลง แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนเพื่อเพิกถอนตามมาตรา 61 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน 25 แปลง อยู่ระหว่างตรวจสอบเพิ่มเติม 151 แปลง

การออกเอกสารสิทธิที่ดิน จังหวัดสมุทรปราการ การออกโฉนดที่ดินในพื้นที่โครงการจัดการน้ำเสียเขตควบคุมมลพิษ ตำบลคลองด่าน อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ มีกรณีสืบเนื่องจากนายกรัฐมนตรียุติคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 95/2546 ลงวันที่ 3 เมษายน 2546 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและสอบสวนกรณีการทุจริตโครงการจัดการน้ำเสียเขตควบคุมมลพิษ จังหวัดสมุทรปราการ

กรมที่ดินร่วมกับกรมสอบสวนคดีพิเศษตรวจสอบการออกโฉนดที่ดิน จำนวน 5 แปลง ผลการตรวจสอบ ปรากฏว่า โฉนดที่ดินดังกล่าวออกไปโดยชอบด้วยกฎหมาย จำนวน 1 แปลง ส่วนที่เหลือ 4 แปลง เนื้อที่ 1358 - 2 - 90 ไร่ เป็นโฉนดที่ดินที่ออกทับซ้อนคลองสาธารณะประโยชน์เป็นบางส่วน ซึ่งกรมที่ดินได้มีคำสั่งเพิกถอนและจังหวัดได้ดำเนินการเพิกถอนโฉนดที่ดินดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว

การออกเอกสารสิทธิที่ดิน จังหวัดชุมพร การออกโฉนดที่ดินในพื้นที่ตำบลปากคลอง อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร สืบเนื่องจากการเสนอข่าวของรายการ Hot News สถานีโทรทัศน์ ไอทีวี และหนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจเกี่ยวกับการออกโฉนดที่ดินในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าชายเลน การออกทับซ้อนที่ดินของประชาชน โดยการใช้ ส .ค.1 ของที่ดินแปลงอื่นเป็นหลักฐาน .ค.ส)1 บิน(

กรมที่ดินและจังหวัดชุมพร ได้แต่งตั้งคณะกรรมการออกไปตรวจสอบข้อเท็จจริง ผลการตรวจสอบ ปรากฏว่า มีการออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินโดยไม่ถูกต้อง เนื่องจากนำ ส .ค.1 ของที่ดินแปลงอื่นมาเป็นหลักฐานขอออกโฉนดที่ดินจำนวน 11 แปลง และนำรังวัดออกโฉนดที่ดินเกินกว่าที่ปรากฏใน ส .ค.1 โดยไม่ถูกต้องจำนวน 1 แปลง ซึ่งกรมที่ดินได้แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนเพื่อดำเนินการเพิกถอน ตามมาตรา 61 แห่งประมวลกฎหมายที่ดินแล้ว และอยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อเท็จจริงจำนวน 8 แปลง

การขอออกเอกสารสิทธิที่ดิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ การขอออกโฉนดที่ดินในพื้นที่ตำบลบ่อนอก อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งมีการนำ ส .ค.1 เนื้อที่ 6 - 0 - 00 ไร่ มาขอออกโฉนดที่ดินในที่สาธารณะประโยชน์ ที่ทำเลเลี้ยงสัตว์คลองชายธง ตำบลบ่อนอก อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นเนื้อที่ 53 - 0 - 20 ไร่

กรมที่ดินได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วปรากฏว่า มีการขอออกโฉนดที่ดินในที่ดินสาธารณะประโยชน์ที่มีหลักฐานหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง เมื่อกรณีปรากฏข้อเท็จจริงเป็นดังนี้ เจ้าพนักงานที่ดินจึงได้ยกเลิกเรื่องการออกโฉนดที่ดินและผู้ว่าราชการจังหวัดได้สั่งจำหน่าย ส.ค. 1 แปลงดังกล่าวแล้ว

ประเด็นปัญหาที่สำคัญ กรมที่ดินพิจารณาแล้วเห็นว่า ประเด็นปัญหาที่ทำให้มีการออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินผิดพลาดคลาดเคลื่อนหรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย สามารถแยกเป็นประเด็นใหญ่ ๆ ได้ 2 ประเด็น คือ

การนำแบบแจ้งการครอบครองที่ดิน .ค.ส)1) ของที่ดินแปลงหนึ่งมาเป็นหลักฐานในการขอออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินของที่ดินอีกแปลงหนึ่ง .ค.ส)1 บิน(

การออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินทับซ้อนกับที่ดินของรัฐ เนื่องจากวิธีการกำหนดขอบเขตที่ดินของรัฐ และที่ดินของเอกชนมีมาตรฐานแตกต่างกัน

มาตรการการป้องกันและแก้ไข กรมที่ดินได้นำนโยบายของรัฐบาลและของ
กระทรวงมหาดไทยมากำหนด เป็นมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาดังกล่าว คือ

การนำแบบแจ้งการครอบครองที่ดิน .ค.ส)1) ของที่ดินแปลงหนึ่งมาเป็นหลักฐานใน
การขอออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินของที่ดินอีกแปลงหนึ่ง .ค.ส)1 บินดังนี้ (

- 1.1 กรมที่ดินได้มีคำสั่งที่ 1434/2547 ลงวันที่ 26 พฤษภาคม 2547 เรื่อง
แต่งตั้งคณะกรรมการเฉพาะกิจสนับสนุนการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับที่ดินและ
ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเรื่องที่ดิน ประกอบด้วย ผู้ตรวจ
ราชการกรมที่ดินประจำเขตตรวจราชการพื้นที่ เป็นประธานคณะกรรมการ มี
อำนาจหน้าที่ตรวจสอบ ติดตาม สดับรับฟังปัญหาเกี่ยวกับที่ดินและ
ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเรื่องที่ดิน ในเขตพื้นที่ความรับผิดชอบ
โดยให้คณะกรรมการรีบเข้าไปแก้ไขปัญหาหรือคลี่คลายสถานการณ์ในทันที
แล้วรายงานผลให้อธิบดีกรมที่ดินทราบโดยด่วน
- 1.2 ออกระเบียบกรมที่ดิน ว่าด้วยการตรวจพิสูจน์ที่ดิน ที่ขอออกหนังสือแสดง
สิทธิในที่ดิน ตามแบบแจ้งการครอบครองที่ดิน .ค.ส)1) พ.ศ.2547 เมื่อ
วันที่ 1 มิถุนายน 2547 โดยได้กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขใน
การตรวจพิสูจน์ที่ดิน เพื่อออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินตามหลักฐาน ส.ค.
1 ทั้งนี้ เพื่อเป็นการป้องกันการนำแบบแจ้งการครอบครองที่ดิน .ค.ส)1)
ไปขอออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย
- 1.3 เสนอร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายที่ดิน (.ฉบับที่)
.ค.ส) ซึ่งมีหลักการยกเลิกแบบแจ้งการครอบครองที่ดินศ.พ1) โดย
ให้ผู้ที่ยึดถือแบบแจ้งการครอบครองที่ดิน .ค.ส)1) มายื่นคำขอออกโฉนด
ที่ดินตามเวลากำหนด

การป้องกันการออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินทับซ้อนที่ดินของรัฐ ดังนี้

- 2.1 วางแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการพิจารณาและตรวจสอบการออกโฉนดที่ดิน
หรือ น .ส.3 ในเขตที่ดินของรัฐ เพื่อกำหนดขั้นตอนการดำเนินการออก
หนังสือแสดงสิทธิในที่ดินในเขตที่ดินของรัฐให้รัดกุมและเหมาะสมยิ่งขึ้น
ตามหนังสือกรมที่ดิน ที่ มท 0516.2/ว.19473 ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2547
เรื่อง การออกหนังสือแสดงสิทธิในเขตที่ดินของรัฐ
- 2.2 แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงระบบกฎหมายที่เกี่ยวกับการออกเอกสารสิทธิ
ในที่ดิน ตามคำสั่งกรมที่ดิน ที่ 1732/2547 ลงวันที่ 29 มิถุนายน 2547
เพื่อศึกษาวิเคราะห์และพิจารณาปรับปรุงยกร่างกฎหมายเกี่ยวกับการออก
เอกสารสิทธิในที่ดินให้เป็นระบบและมาตรฐานเดียวกัน

2.3 ยกร่างพระราชบัญญัติกำหนดมาตรฐานการออกเอกสารสิทธิในที่ดินของ รัฐ เพื่อให้การออกเอกสารสิทธิในที่ดินของรัฐเป็นมาตรฐาน ศ. เดียวกัน

สำหรับการดำเนินการต่อบุคคล กรมที่ดินได้ดำเนินการทางการบริหาร ทางวินัย และทาง
คดี ต่อเจ้าหน้าที่ของกรมที่ดินทุกราย ส่วนบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้อง กรมที่ดินได้
ดำเนินการทางคดีเช่นเดียวกัน ซึ่งจากการรวบรวมสถิติย้อนหลัง 5 ปี นับแต่ปี พ.ศ.
2542 - 2547 มีเจ้าหน้าที่กรมที่ดินถูกดำเนินการทางวินัยอย่างร้ายแรงเกี่ยวกับการออก
เอกสารสิทธิโดยมิชอบ ซึ่งเป็นโทษให้ออก ปลดออก ไล่ออก จำนวน 55 ราย และ
ดำเนินคดีต่อเจ้าหน้าที่กรมที่ดิน 17 คดี 30 ราย บุคคลภายนอก จำนวน 8 คดี เป็น
ข้าราชการสังกัดอื่น 4 ราย เป็นประชาชน 11 ราย

ส่วนการดำเนินการต่อกรณีการออกเอกสารสิทธิที่ดินในพื้นที่ตำบลบ่อนอก อำเภอเมือง
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ คณะอนุกรรมการ ก.บ.ร. ส่วนจังหวัด ได้มีมติให้อำเภอและ
องค์การบริหารส่วนตำบลใช้อำนาจหน้าที่ดำเนินคดีต่อผู้บุกรุกแล้ว

42. เรื่อง การเสนอมาตรการรณรงค์และควบคุมการบริโภคเครื่องดื่ม แอลกอฮอล์

คณะรัฐมนตรีอนุมัติตามที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอปรับปรุงข้อเสนอมาตรการรณรงค์
ควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ตามหนังสือ ที่ สธ 0423.6/2806 ลงวันที่ 7
กรกฎาคม 2547 ที่เสนอให้วันเข้าพรรษาเป็นวันงดดื่มสุราแห่งชาติ เพื่อให้เป็นการ
รณรงค์อย่างต่อเนื่องทั้งปี และครอบคลุมถึงนโยบายของรัฐบาลในเรื่องการรณรงค์ลด
อบายมุข สิ่งเสพติดที่ทำลายประชาชน ดังนี้

กำหนดให้ทุกวันอาทิตย์เป็นวันครอบครัวแข็งแรง (Healthy Family day) ของ
สังคมไทย โดยให้หน่วยราชการที่เกี่ยวข้องหามาตรการควบคุมและรณรงค์ให้มี
การงดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์, บุหรี่ รวมทั้งอบายมุขสิ่งเสพติดอื่นๆ ที่ทำลาย
สุขภาพคนไทย ตลอดจนส่งเสริมให้ประชาชนแต่ละครอบครัวได้มีกิจกรรมร่วมกัน
เพื่อสร้างความอบอุ่นในครอบครัวทุกวันอาทิตย์ ซึ่งเป็นวันหยุดราชการ

ให้กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการรณรงค์ให้
ทุกวันอาทิตย์เป็นวันครอบครัวแข็งแรงต่อไป

43. เรื่อง การดำเนินงานโครงการปรับปรุงทัศนียภาพบริเวณตามแนวเส้นทาง จราจร

คณะรัฐมนตรีเห็นชอบการดำเนินงานโครงการปรับปรุงทัศนียภาพบริเวณตามแนวเส้นทางจราจรตามที่นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานคณะกรรมการอำนวยการโครงการปรับปรุงทัศนียภาพบริเวณตามแนวเส้นทางจราจร เสนอ สรุปได้ดังนี้

นายกรัฐมนตรีได้เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาโครงการการดำเนินงานโครงการปรับปรุงทัศนียภาพ บริเวณตามแนวเส้นทางจราจร โดยได้มอบนโยบาย ในการดำเนินโครงการฯ ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทำทัศนียภาพตามแนวเส้นทางจราจรมีความสวยงาม ร่มรื่น สะอาด เป็นระเบียบ รักษาสภาพแวดล้อม มีความปลอดภัยตามมาตรฐานสากล และได้กำหนดแนวเส้นทางจราจร ให้รวมหมายถึง เส้นทางจราจรทางรถยนต์ ทางน้ำ ทางรถไฟ ทางของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย ชุมชนที่อยู่ติดกับเส้นทาง และที่พักริมทาง รวมถึงให้มีการปรับปรุงระบบงานสาธารณูปโภคต่างๆ ตลอดจนมอบหมายให้คณะกรรมการอำนวยการโครงการปรับปรุงทัศนียภาพบริเวณตามแนวเส้นทางจราจร กำหนดแผนแม่บทโครงการ ซึ่งสรุปได้ดังนี้

พื้นที่ในการดำเนินงาน เส้นทางสา :ยหลัก เส้นทางระดับจังหวัด เส้นทางในเขตเทศบาล อบตสองข้างทางรถไฟ สถานที่ราชการ สถานศึกษา สถานที่ .อบจ .สำคัญ บริเวณแหล่งท่องเที่ยวที่ดินนอกเขตทาง ที่ดินสงวนนอกเขตทาง แม่น้ำ ห้วยหนองคลองบึง เป็นต้น

เป้าหมายในการดำเนินงาน เพื่อให้ทัศนียภาพและการใช้ประโยชน์ที่ :ดินบริเวณแนวเส้นทางจราจร บ้านเมืองและชุมชนมีความสวยงาม ร่มรื่น สะอาด เป็นระเบียบ ปลอดภัย รักษาสภาพแวดล้อม และมีมาตรฐานระดับสากล

ภารกิจในการดำเนินงาน ปลุกต้นไม้และกำหนดมาตรฐานการพัฒนา การจัดระเบียบ : บ้านเมือง ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง บริเวณทางหลวง คูน้ำ คลองต้องสะอาด

กิจกรรมและระยะเวลาการดำเนินงาน ให้ทุกหน่วยงานเริ่มรณรงค์และดำเนินงาน : ตั้งแต่วันที่12 สิงหาคม 2547 คณะกรรมการอำนวยการฯ ได้จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้บริเวณทางเข้าสนามบินสุวรรณภูมิ เป็นปฐมฤกษ์ของโครงการในวันที่ 12 สิงหาคม 2547 อันเป็นที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงมีพระชนม์มายุครบ 72 พรรษา และดำเนินการกิจกรรมปลูกต้นไม้ปรับปรุงภูมิทัศน์ฯ อย่างต่อเนื่องให้สมบูรณ์ในปี พ .ศ.2550 อันเป็นที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระชนม์มายุครบ 80 พรรษา โดยมีเป้าหมายให้เสร็จสิ้น สวยงามเป็นการถาวรทั่วประเทศ ในปี พ.ศ.2554 อันเป็นที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระชนม์มายุครบ 84 พรรษา

ผู้รับผิดชอบ กระทรวงคมนาคม ร่วมกับกระทรวงมหาดไทย และหน่วยงานที่ : เกี่ยวข้อง โดยผู้ว่าราชการจังหวัดและคณะ เป็นผู้รับผิดชอบดำเนินงานระดับพื้นที่

และให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประชาชนในพื้นที่มีส่วนร่วมในการดำเนินการด้วย

งบประมาณ ให้ทุกหน่วยงานจัดทำแผนกลยุทธ์ปรับปรุงภูมิทัศน์ตามโครงการฯ ใน : งบประมาณ ปี2548 นำเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่ออนุมัติ และในเบื้องต้นนี้ให้ใช้งบประมาณเหลือจ่ายของหน่วยงานและของกรมทางหลวงไปก่อน หากไม่เพียงพอให้ขอสนับสนุนจากรัฐบาลได้เป็นกรณีๆ

การติดตามประเมินผลโครงการฯ ให้มีการจัดประกวดบ้านเมืองน่าอยู่ระดับชาติโดยให้คณะกรรมการดำเนินงานโครงการปรับปรุงทัศนียภาพบริเวณตามแนวเส้นทางจราจร เป็นผู้กำหนดเกณฑ์

44. เรื่อง การพิจารณาปรับลดจำนวนผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล และ สารวัตรกำนัน

คณะรัฐมนตรีรับทราบการพิจารณาปรับลดจำนวนผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล และสารวัตรกำนัน ตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอว่า กระทรวงมหาดไทยได้แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาศึกษาขั้นตอนและระยะเวลาการปรับลดจำนวนผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน เพื่อทำหน้าที่ศึกษารายละเอียดการปรับลดผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครอง ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบ แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน ตลอดจนผลกระทบที่จะเกิดขึ้น ทั้งทางปกครองและรักษาความสงบเรียบร้อยภายในหมู่บ้าน ตำบล โดยมีอธิบดีกรมการปกครองเป็นประธาน ซึ่งมีการประชุมเมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2547 แล้วเห็นว่า ในระหว่างที่การแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องถิ่น พระพุทธศักราช 2457 ยังไม่แล้วเสร็จ หากกระทรวงมหาดไทยประสงค์จะปรับลดจำนวนผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรกำนัน แพทย์ประจำตำบล ก็ควรที่จะดำเนินการโดยไม่ให้ขัดต่อกฎหมายที่มีผลใช้บังคับอยู่ในปัจจุบัน ดังนี้

ตำแหน่งผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบ สามารถปรับลดได้ทันที โดยไม่ขัดต่อบทบัญญัติของกฎหมาย และเมื่อลดจำนวนตำแหน่งผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบแล้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดยังมีอำนาจแต่งตั้งให้ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครอง เป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบอีกตำแหน่งหนึ่งได้ ตามมาตรา 17 ทวิ แห่งพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องถิ่น พระพุทธศักราช 2457

ตำแหน่งแพทย์ประจำตำบล สามารถปรับลดได้ในกรณีที่แพทย์ประจำตำบลหมดวาระ และผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งตั้งแพทย์ประจำตำบลในตำบลใกล้เคียงเป็นผู้ทำหน้าที่ในอีกตำบลหนึ่ง แต่การตั้งแพทย์ประจำตำบลให้ทำหน้าที่รวมเป็นสองตำบลจะต้องได้รับความยินยอมจากแพทย์ประจำตำบลคนที่จะได้รับการแต่งตั้ง

ด้วย ตามมาตรา 46 แห่งพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พระพุทธศักราช 2457

ตำแหน่งผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครอง และสารวัตรกำนัน มาตรา 9 และมาตรา 44 แห่งพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พระพุทธศักราช 2457 ได้บัญญัติจำนวนอัตรากำลังดังกล่าวไว้ชัดเจน คือ หมู่บ้านหนึ่ง ให้มีผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครอง หมู่บ้านละ 2 คน และตำบลหนึ่งให้มีสารวัตรกำนันเป็นผู้ช่วยและรับใช้สอยของกำนัน 2 คน ดังนั้นจึงจำเป็นต้องคงจำนวนผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครอง และสารวัตรกำนันไว้ก่อนจนกว่าร่างพระราชบัญญัติฯ แก้ไขเพิ่มเติม พระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พระพุทธศักราช 2457 จะมีผลใช้บังคับ

45. เรื่อง สรุปรายงานสถานการณ์และความก้าวหน้าในการดำเนินงานแก้ไขปัญหาโรคไข้หวัดนก

คณะรัฐมนตรีรับทราบ ตามที่รองนายกรัฐมนตรี (นายจาตุรนต์ ฉายแสง) ประธานคณะกรรมการพิจารณาแก้ไขสถานการณ์โรคไข้หวัดนก สรุปรายงานสถานการณ์และความก้าวหน้าในการดำเนินงานแก้ไขปัญหาโรคไข้หวัดนก โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้

1. ความเป็นมาและสถานการณ์ปัจจุบัน

ได้เริ่มเกิดปรากฏอุบัติการณ์ไข้หวัดนกขึ้นเมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2547 ที่หมู่ 7 ตำบลหน้าโคก อำเภอฝักไห้ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการพบว่าเกิดจากเชื้อโรคไข้หวัดนกชนิดรุนแรง p N1 (Highly Pathogenic Avian Influenza) นับจนถึงปัจจุบัน (25 กรกฎาคม 2547) ได้ดำเนินการทำลายสัตว์ปีกในพื้นที่สงสัยเกิดโรค รวมทั้งสิ้น 107 จุด ในพื้นที่ 31 จังหวัด ซึ่งได้ควบคุมโรค และได้ทำลายสัตว์ปีกในพื้นที่สงสัยแล้วทั้งหมดทุกจุด ทั้งนี้แยกผลของการตรวจโรคได้คือ

พบเชื้อไข้หวัดนก 47 จุด	ในพื้นที่ 18 จังหวัด
ไม่พบเชื้อไข้หวัดนก 5 จุด	ในพื้นที่ 4 จังหวัด
รอผลการตรวจ 55 จุด	ในพื้นที่ 20 จังหวัด

ทั้งนี้พบว่าจุดที่ได้ทำลายสัตว์ปีกที่สงสัยเกิดโรคไปแล้วนั้นเป็นจุดที่มีสัตว์ปีกจำนวนน้อยกว่า 50 ตัว เป็นจำนวน 53 จุด คิดเป็น 49.5% ของจำนวนจุดที่ทำลายทั้งหมดและได้ทำลายสัตว์ปีกที่สงสัยไปแล้วจำนวนทั้งสิ้น 204,566 ตัว

2. มาตรการและการดำเนินงาน

2.1 หลักการสำคัญ คือ การสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชน ในการควบคุมและกำจัดโรคไม่ให้เกิดการแพร่ระบาด โดยทำลายสัตว์ปีก ณ จุดสงสัยทันที ควบคุมการเคลื่อนย้ายและกักกันสัตว์ปีก พร้อมทั้งการเฝ้าระวังอย่างเข้มงวด ทั้งในคนและสัตว์ปีก โดยเน้นให้เกิดความปลอดภัยในคนเป็นสำคัญ

2.2 มาตรการดำเนินการ

- 1) ในกรณีที่พบสัตว์ปีก มีอาการที่สงสัยว่าเป็นโรค และมีการตายกะทันหันมากกว่า 10 เปอร์เซ็นต์ ภายใน 1 วัน จะใช้มาตรการทำลายทันที โดยไม่ต้องรอยืนยันผลจากห้องปฏิบัติการ พร้อมทั้งให้ปศุสัตว์จังหวัดในพื้นที่รายงานให้สาธารณสุขจังหวัดทราบ เพื่อเข้าไปเฝ้าระวังโรคในคน
- 2) ทำการเฝ้าระวัง พร้อมทั้งเก็บตัวอย่างจากอุจจาระสัตว์ปีก (cloacal Swab) ในพื้นที่รัศมี 5 กิโลเมตร โดยรอบจุดที่ได้ทำลายสัตว์ส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ
- 3) ควบคุมการเคลื่อนย้ายสัตว์ปีกทั่วประเทศ โดยสัตว์ปีกที่จะได้รับอนุญาตให้เคลื่อนย้ายได้จะต้องมีผลตรวจไม่โรค แต่สำหรับกรณีในพื้นที่รัศมี 5 กิโลเมตร ของจุดเกิดโรค จะห้ามเคลื่อนย้ายสัตว์ปีกออกนอกพื้นที่เป็นเวลา 21 วัน
- 4) ให้ปศุสัตว์จังหวัดและปศุสัตว์อำเภอติดตามเฝ้าระวังโรคเชิงรุก โดยวางระบบการเฝ้าระวังโรคไขหวัดนกในสัตว์ปีกด้วยอาการทางคลินิก (Clinical Surveillance) ในพื้นที่ ทั้งระบบการรายงานโรค การตรวจสอบ และการดำเนินการตามมาตรการที่กำหนดโดยทันที

2.3 ประเมินสถานการณ์

กรณีสัตว์ปีก จากการตรวจพบโรคไขหวัดนก พบว่าเป็นจุดหย่อมเล็ก ๆ ซึ่งกระจายตัวในพื้นที่จังหวัดและอำเภอที่มีการระบาดเมื่อต้นปีเป็นส่วนใหญ่ แต่อย่างไรก็ตามจากประสิทธิภาพในการเฝ้าระวังโรคที่เพิ่มขึ้น การควบคุมโรคโดยการทำลายสัตว์ปีก ตั้งแต่เมื่อเริ่มมีปรากฏอาการที่สงสัยรวมทั้งการควบคุมพื้นที่ ทั้งในเรื่องการควบคุมการเคลื่อนย้ายและการเฝ้าระวังโรค ทำให้โรคไม่แพร่กระจายออกจากจุดที่พบโรค

กรณีในคน นับตั้งแต่ 1-25 กรกฎาคม 2547 กระทรวงสาธารณสุขได้สรุปรายงานผู้ป่วยโรคไขหวัดใหญ่หรือปอดบวม ที่อยู่ในข่ายเฝ้าระวังโรคไขหวัดนก รวม 19 ราย จาก 12 จังหวัด ปรากฏว่า ไม่พบว่าเป็นไขหวัดนก 17 ราย และอยู่ในระหว่างการสอบสวนโรค 2 ราย พระนครศรีอยุธยาและ) (สระบุรี

3. การเตรียมการที่สำคัญด้านอื่น ๆ

- 3.1 ได้จัดตั้งคณะอนุกรรมการด้านวิชาการเพื่อกำหนดแนวทางศึกษาวิจัยโรคไข้หวัดนก ซึ่งมีนายกสัตวแพทยสภา เป็นประธานดำเนินการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับโรคไข้หวัดนก การควบคุมป้องกันและการใช้วัคซีน ตลอดจนให้มีการประชุมสัมมนาทางวิชาการแก่นักวิชาการและผู้เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องให้กับประชาชนและผู้ประกอบการ
- 3.2 ให้เข้มงวดมาตรการการเฝ้าระวังโรคทั้งในคนและในสัตว์ โดยการประสานงานระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงมหาดไทย ให้เน้นให้เกิดความปลอดภัยด้านสุขภาพในคนและความปลอดภัยด้านอาหารเป็นสำคัญ
- 3.3 ความร่วมมือกับต่างประเทศในการควบคุมโรคระยะยาว กรมปศุสัตว์ได้เข้าร่วมโครงการความร่วมมือทางวิชาการกับ FAO ในการจัดประชุมการป้องกันและควบคุมโรคไข้หวัดนกในภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จำนวน 10 ประเทศ โดยเชิญผู้เชี่ยวชาญในด้านการควบคุมโรคไข้หวัดนกจากประเทศที่มีการระบามาประชุมแลกเปลี่ยนข้อมูลและข้อคิดเห็น ในเรื่องมาตรการในการควบคุมโรคไข้หวัดนก ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 28-30 กรกฎาคม 2547 ณ ประเทศไทย โดยประเทศไทยจะเป็นศูนย์กลางด้านการตรวจสอบทางห้องปฏิบัติการและเครือข่ายเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนกในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
- 3.4 ให้มีคณะทำงานจัดทำแผนยุทธศาสตร์การเลี้ยงสัตว์ปีกในอนาคต โดยมอบหมายให้ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธาน
- 3.5 ให้กรมประชาสัมพันธ์ ตั้งคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง เกี่ยวกับโรคไข้หวัดนก และจัดให้มีการประเมินมุมมองของประชาชนต่อข่าวสารการเกิดโรคไข้หวัดนก เพื่อจะได้นำสู่การแก้ไขปัญหาและสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชน

4. ความก้าวหน้าในการจ่ายเงินชดเชยและช่วยเหลือเกษตรกร (ในกรณีที่เกิดโรค เมื่อเดือน มกราคม-เมษายน 2547)

เพื่อให้เกิดความร่วมมือของเกษตรกรในการดำเนินงาน ได้มีการเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินชดเชยและช่วยเหลือดังกล่าว ซึ่งเป็นจำนวนพันธุ์สัตว์ที่เสียหาย 60.6 ล้านตัว เกษตรกร 407,338 ราย รวมจำนวนเงินที่ชดเชยและช่วยเหลือเป็นเงิน 5,322.4 ล้านบาท ผลการเบิกจ่ายคือ

- * เงินชดเชย 1,913.8 ล้านบาท ได้โอนให้จังหวัดทั้งหมดแล้ว เบิกจ่ายให้เกษตรกรแล้ว 1,599.3 ล้านบาท

* เงินช่วยเหลือ 3,408.6 ล้านบาท

- เป็นงบกลาง 1,084.6 ล้านบาท ได้ออนให้จังหวัดทั้งหมดแล้ว เบิกจ่ายให้เกษตรกรแล้ว 244.1 ล้านบาท
- เงินยืมจากกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร 2,324 ล้านบาท ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกองทุนสงเคราะห์เกษตรกรแล้ว อยู่ระหว่างนำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบ เพื่อจะได้เบิกจ่ายให้แก่เกษตรกรต่อไป

อนึ่ง จากการศึกษาที่จังหวัดได้ตรวจสอบข้อมูลและการขอรับเงินชดเชยของเกษตรกรโดยละเอียด พบว่ามีการยื่นรายชื่อซ้ำ และถูกคัดค้านในการขอรับเงินชดเชยดังกล่าว ในเบื้องต้น 26 จังหวัด เป็นจำนวนเงินประมาณ 32 ล้านบาท ที่ไม่ต้องจ่ายให้แก่เกษตรกร ทั้งนี้จะได้ดำเนินการตรวจสอบต่อไป

46. เรื่อง โครงการหมู่บ้านป่าไม้แผนใหม่ตามแนวพระราชดำริ เฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา มหาราชินี

คณะรัฐมนตรีเห็นชอบโครงการหมู่บ้านป่าไม้แผนใหม่ตามแนวพระราชดำริ เฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา มหาราชินี ตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอ โดยโครงการนี้มีสาระสำคัญเพื่อบริหารจัดการป่าไม้หมู่บ้านตามแนวพระราชดำริและเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาสพระชนมพรรษาครบ 72 พรรษา หยุดยั้งการบุกรุกทำลายป่าไม้ และให้ประชาชนในพื้นที่ร่วมกันดูแล ป้องกัน รักษาและใช้ประโยชน์จากป่าไม้ทุกแห่ง

47. เรื่อง การปรับปรุงโครงสร้างภาษีรถยนต์

คณะรัฐมนตรีพิจารณาเรื่อง การปรับปรุงโครงสร้างภาษีรถยนต์ ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ แล้วมีมติเห็นชอบดังต่อไปนี้

ออกประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ลดอัตราและยกเว้นภาษีสรรพสามิต (.. ฉบับที่) (เพื่อกำหนดอัตราภาษีที่จัดเก็บสำหรับรถยนต์ประเภทต่าง ๆ)

แก้ไขกฎกระทรวง ที่กำหนดสิ่งทีนำไปตัดแปลงให้เป็นรถยนต์นั่ง หรือรถยนต์ โดยสารที่มีที่นั่งไม่เกินสิบคน เพื่อยกเลิกการกำหนดสิ่งทีนำไปตัดแปลงเป็นรถยนต์นั่งหรือรถยนต์โดยสารที่มีที่นั่งไม่เกิน10 คน(

มอบหมายให้กระทรวงคมนาคมพิจารณาปรับขึ้นค่าธรรมเนียมจดทะเบียนรถยนต์และป้ายทะเบียนรถยนต์ และภาษีรถยนต์ประจำปี สำหรับรถยนต์ทุกประเภทเพื่อให้เกิดการใช้รถยนต์อย่างประหยัดพลังงาน

มอบหมายให้กระทรวงพาณิชย์ดำเนินการตรวจสอบดูแลการปรับลดราคาขายรถยนต์ สำหรับรถยนต์ที่มีการปรับลดอัตราภาษีสรรพสามิตให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมและสอดคล้องกับภาษีที่ลดลง

กระทรวงการคลังรายงานว่าการปรับโครงสร้างภาษีรถยนต์ในครั้งนี้เพื่อต้องการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันสนับสนุนของอุตสาหกรรมรถยนต์ไทย เพื่อนำไปสู่การเป็นศูนย์กลางการผลิตรถยนต์ในภูมิภาคเอเชีย (Detroit of Asia) และสนับสนุนให้ผู้ผลิตรถยนต์พัฒนาเครื่องยนต์ที่มุ่งไปสู่การประหยัดพลังงานเชื้อเพลิง

การกำหนดโครงสร้างอัตราภาษีรถยนต์ มีดังนี้

1. รถยนต์นั่ง (เก๋ง/ตรวจการณ์/รถยนต์โดยสารที่มีที่นั่งไม่เกิน 10 คน)

1.1 ที่มีความจุของกระบอกลูกไม่เกิน 2,000 ซีซี และไม่เกิน 220 แรงม้า)HP) อัตราตามมูลค่าง่ายละ 30

1.2 ที่มีความจุของกระบอกลูก 2,001 - 2,500 ซีซี และไม่เกิน 220 แรงม้า)HP) อัตราตามมูลค่าง่ายละ 35

1.3 ที่มีความจุของกระบอกลูก 2,501 - 3,000 ซีซี และไม่เกิน 220 แรงม้า)HP) อัตราตามมูลค่าง่ายละ 40

1.4 ที่มีความจุของกระบอกลูกสูงเกิน 3,000 ซีซี หรือเกิน 220 แรงม้า)HP) อัตราตามมูลค่า ร้อยละ 50

2. รถยนต์นั่งกึ่งบรรทุก (PPV) ซึ่งมีคุณลักษณะตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังประกาศกำหนด

2.1 ที่มีความจุของกระบอกลูกไม่เกิน 3,250 ซีซี อัตราตามมูลค่า ร้อยละ 20

2.2 ที่มีความจุของกระบอกลูกเกิน 3,250 ซีซี อัตราตามมูลค่า ร้อยละ 50

3. รถยนต์นั่งที่มีกระบะ (Double Cab) ซึ่งมีคุณลักษณะตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังประกาศกำหนด

3.1 ที่มีความจุของกระบอกลูกไม่เกิน 3,250 ซีซี อัตราตามมูลค่า ร้อยละ 12

3.2 ที่มีความจุของกระบอ กสูบเกิน 3,250 ซีซี อัตราตามมูลค่า ร้อยละ 50

4. รถยนต์นั่งดัดแปลงซึ่งมีคุณลักษณะตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังประกาศ กำหนด

4.1 ที่ดัดแปลงโดยผู้ดัดแปลงที่ประกอบกิจการเป็นธุรกิจ ซึ่งมีคุณสมบัติตามที่ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังประกาศกำหนด ที่มีความจุของกระบอ กสูงไม่เกิน 3,250 ซีซี อัตราตามมูลค่า ร้อยละ 3 และที่ มีความจุกระบอ กสูบเกิน 3,250 ซีซี อัตราตามมูลค่า ร้อยละ 50

4.2 ที่ดัดแปลงโดยผู้ดัดแปลงทั่วไป จัดเก็บภาษีจากมูลค่าส่วนต่อเติมหรือดัดแปลง อัตราภาษีเช่นเดียวกับรถยนต์นั่งแบบเก๋ง

5. รถยนต์ประเภทประหยั ดพลังงาน

5.1 แบบผสมที่ใช้พลังงานเชื้อเพลิงและไฟฟ้า (Hybrid Electric Vehicle) ที่มีความ จุของกระบอ กสูบไม่เกิน 3,000 ซีซี อัตราตามมูลค่า ร้อยละ 10 ที่มีความจุของ กระบอ กสูงเกิน 3,000 ซีซี อัตราตามมูลค่า ร้อยละ 50 ที่มีความจุของกระบอ กสูบ 2,501 - 3,000 ซีซี และไม่ เกิน 220 แรงม้า (HP) อัตราตามมูลค่า ร้อยละ 40 ที่มีความ จุของกระบอ กสูบเกิน 3,000 ซีซี หรือ เกิน 220 แรงม้า (HP) อัตราตาม มูลค่า ร้อยละ 50

5.2 แบบพลังงานไฟฟ้า (Electric Powered Vehicle) อัตราตามมูลค่า ร้อยละ 10

5.3 แบบเซลล์เชื้อเพลิง (Fuel Cell Powered Vehicle) อัตราตามมูลค่า ร้อยละ 10

6. รถยนต์ประเภทใช้เชื้อเพลิงทดแทนมีความจุของกระบอ กสูบไม่เกิน 3,000 ซีซี และมี คุณลักษณะตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังประกาศกำหนด

6.1 ที่สามารถใช้เชื้อเพลิงประเภทเอทานอลเป็นส่วนผสมกับน้ำมันเชื้อเพลิงไม่น้อย กว่าร้อยละ 20 ได้ อัตราตามมูลค่า ร้อยละ 20

6.2 ที่สามารถใช้เชื้อเพลิงประเภทก๊าซธรรมชาติได้ อัตราตามมูลค่า ร้อยละ 20

7. รถยนต์นั่งสามล้อ และรถยนต์นั่งที่ผลิตขึ้นโดยใช้เครื่องยนต์ของรถจักรยานยนต์ ขนาดไม่เกิน 250 ซีซี อัตราตามมูลค่า ร้อยละ 5

8. รถยนต์นั่งหรือรถยนต์โดยสารที่มีที่นั่งไม่เกิน 10 คน ที่ใช้เป็นรถพยาบาลของส่วน ราชการ โรงพยาบาล หรือองค์การสาธารณกุศล ให้ยกเว้นภาษีเช่นเดิม

9. รถยนต์กระบะ

- 9.1 ที่มีความจุของกระบอกสูบไม่เกิน 3,250 ซีซี ซึ่งมีคุณลักษณะตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังประกาศกำหนด อัตราตามมูลค่า ร้อยละ 3
- 9.2 ที่มีความจุของกระบอกสูบไม่เกิน 3,250 ซีซี ซึ่งไม่มีคุณลักษณะตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังประกาศกำหนด อัตราตามมูลค่า ร้อยละ 18
- 9.3 ที่มีความจุของกระบอกสูบเกิน 3,250 ซีซี อัตราตามมูลค่า ร้อยละ 50

48. เรื่อง วันหยุดชดเชยวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา

คณะรัฐมนตรีพิจารณาทบทวนวันหยุดชดเชยวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา ตามที่กระทรวงแรงงานเสนอ แล้วมีมติเห็นชอบให้พนักงานรัฐวิสาหกิจมีวันหยุดชดเชยในช่วงวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ซึ่งตรงกับวันเสาร์ที่ 31 กรกฎาคม 2547 และวันอาทิตย์ที่ 1 สิงหาคม 2547 ได้ 2 วัน คือ วันจันทร์ที่ 2 สิงหาคมและวันอังคารที่ 3 สิงหาคม 2547 ทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องต่อระเบียบคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ เรื่องมาตรฐานของสิทธิประโยชน์ของพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2534 ข้อ 7 วรรคสอง ซึ่งยังคงใช้บังคับต่อไป ตามมาตรา 95 แห่งพระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. 2543 ซึ่งบัญญัติไว้ว่า "ถ้าวันหยุดตามประเพณีวันใดตรงกับวันหยุดประจำสัปดาห์ ให้เลื่อนวันหยุดตามประเพณีวันนั้นไปหยุดในวันทำงานถัดไป"

49. เรื่อง ผลการเดินทางตรวจราชการต่างจังหวัดของนายกรัฐมนตรี

คณะรัฐมนตรีรับทราบสรุปผลการเดินทางตรวจราชการต่างจังหวัดของนายกรัฐมนตรี ตามที่สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเสนอ สรุปได้ดังนี้

นายกรัฐมนตรีได้เดินทางไปติดตามการดำเนินนโยบายของรัฐบาลด้านต่าง ๆ รวมทั้งยุทธศาสตร์ในภูมิภาคระหว่างวันที่ 15-22 กรกฎาคม 2547 ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช พระนครศรีอยุธยา อ่างทอง ชัยนาท อุทัยธานี กำแพงเพชร สุโขทัย อุตรดิตถ์ แพร่ น่าน พะเยา เชียงราย เชียงใหม่ ลำพูน แม่ฮ่องสอน ลำปาง และตาก

สรุปประเด็นการสั่งการ ข้อเสนอแนะของนายกรัฐมนตรี และข้อเรียกร้องของประชาชนในการตรวจราชการพื้นที่จังหวัดภาคใต้ของนายกรัฐมนตรี ระหว่างวันที่ 15-16 กรกฎาคม พ.ศ. 2547

จังหวัดสุราษฎร์ธานี วันพฤหัสบดีที่ 15 กรกฎาคม 2547 มีเรื่อง ต่าง ๆ ดังนี้ 1) ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเป็นศูนย์กลางการคมนาคมขนส่ง และศูนย์กลางการเกษตรครบวงจร 2) โครงการปรับปรุงขยายระบบประปาเพื่อแก้ไขปัญหาขาดแคลน

นำชุมชนเมือง 3) โครงการระบบจัดการขยะชุมชนเมือง 4) ขอดำเนินการก่อสร้างท่าเรือท่าเสา 5) โครงการพัฒนาบึงขุนทะเล 6) โครงการพัฒนาพื้นที่และปรับปรุงภูมิทัศน์ชายฝั่งทะเลหน้าทอน อำเภอเกาะสมุย 7) โครงการก่อสร้างท่าเรือท่าช้างจากถนน - สุราษฎร์ธานี 8) โครงการปลูกป่าปาล์มน้ำมัน 9) ที่ดินทำกินของประชาชน 10)โครงการ SML

จังหวัดนครศรีธรรมราช วันที่ 15 - 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2547 -1) การดำเนินการโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังฯ 2) งานก่อสร้างพระตำหนักประทับแรมปากพนัง 3) โครงการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมภัยเมืองนครศรีธรรมราชแบบบูรณาการ 4) โครงการก่อสร้างถนนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถครบ 66 พรรษา ระยะทาง 20.546 กม. 5) โครงการบูรณะโบราณสถานและปรับปรุงพิพิธภัณฑสถานวัดพระศรีมหาธาตุวรวิหาร 6) โครงการเชื่อมโยงและพัฒนาสินค้าเกษตร (ตลาดรวมพืชผลหัวอ้อย) 7) ข้อเสนอของประชาชน

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา วันเสาร์ที่ 17 กรกฎาคม 2547 -1) โครงการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมด้านการคมนาคม 2) โครงการสนับสนุนด้านการเกษตรและการป้องกันน้ำท่วม 3) การพัฒนาการคมนาคมขนส่งโดยทางรถไฟ 4) การอนุรักษ์โบราณสถาน และพัฒนาพิพิธภัณฑสถานให้ดึงดูดใจผู้ชม

จังหวัดอ่างทอง วันเสาร์ที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2547 -1) การแก้ไขปัญหาน้ำท่วมระยะเร่งด่วน 2) การสร้างรากฐานการพัฒนาจังหวัด 3) การพัฒนาระบบบริการประชาชน จังหวัดอ่างทอง 4) การสร้างโอกาสการแข่งขันทางเศรษฐกิจ 5) โครงการพัฒนาถนนเชื่อมโยงระหว่างภาคเหนือสู่ภาคใต้ (อ่างทอง - สุพรรณบุรี) 6) ราษฎรอำเภอแสวงหาเสนอความต้องการ

จังหวัดชัยนาท วันเสาร์ที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2547 -1) โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์เขื่อนเจ้าพระยา 2) โครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ำอุตะเถา - ไร่พัฒนา จังหวัดชัยนาท 3) โครงการส่งเสริมการตลาดสำหรับสินค้าที่ปลอดภัยจังหวัดชัยนาท

จังหวัดอุทัยธานี วันที่ 17 - 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2547 -1) การแก้ไขปัญหาน้ำโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวทางน้ำตามรอยพระบาท 2) การศึกษาความเหมาะสมการผันน้ำส่วนเกินจากลุ่มน้ำแม่กลองสู่อุทัยธานี ในการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมของจังหวัด 3) การแก้ไขปัญหาน้ำท่วมของแม่น้ำสะแกกรัง 4) การพัฒนาเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่ามรดกโลกทางธรรมชาติ 5) การพัฒนาเส้นทางคมนาคม 6) การสร้างโอกาส พันความยากจน 7) การศึกษาความเป็นไปได้ในการตั้งโรงงานผลิตอาวุธปืนเพื่อขายให้เป็นส่วนราชการ 8) การพัฒนาเศรษฐกิจในภาพรวมจังหวัดอุทัยธานี

จังหวัดกำแพงเพชร วันอาทิตย์ที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2547 -1) โครงการพัฒนาแหล่งน้ำในพื้นที่อำเภอลานกระบือ 2) โครงการก่อสร้างฝายทดแทนในแม่น้ำปิงบริเวณโครงการชลประทาน 3) โครงการอนุรักษ์และพัฒนามรดกโลกเมืองกำแพงเพชร และเมืองใกล้เคียง 4) โครงการก่อสร้างปรับปรุงทางหลวงหมายเลข 1117 ตอนแยกทาง

หลวง หมายเลข 1 (คลองแม่ลาย) คลองลาน ทุ่งน้ำเย็น ที่ต่อออกไปถึงอัมผาง 25 กม.
5) โครงการปรับปรุงทางหลวงหมายเลข 1242 ตอนแยกทางหลวงหมายเลข 1 โค้งวีไล
- บรรจบทางหลวงหมายเลข 1072 (เขาน้ำอุ่น) 6) โครงการศูนย์สาธิตและส่งเสริมการ
เรียนรู้เพื่อการพัฒนาและการใช้ประโยชน์จากเกษตรชีวภาพแบบครบวงจร

จังหวัดสุโขทัย วันอาทิตย์ที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2547 -1) การแก้ปัญหาหน้าท่วม 2) การ
ส่งเสริมการท่องเที่ยว 3) แผนงาน/โครงการและงบประมาณตามยุทธศาสตร์การพัฒนา
จังหวัดสุโขทัย งบกลาง ปีงบประมาณ 25474) แผนงาน/โครงการและงบประมาณตาม
ยุทธศาสตร์พัฒนาจังหวัดสุโขทัย งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2548 5) โครงการทุ่ง
ทะเลหลวง (แก้มลิง) จังหวัดสุโขทัย

จังหวัดอุดรธานี วันอาทิตย์ที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2547 -1) โครงการก่อสร้างตลาด
ผลไม้ 2) โครงการพัฒนาจุดผ่อนปรน ช่อง-ฤดู ให้เป็นจุดขายผ่านแดนถาวร 3)
โครงการพัฒนาบึงทุ่งกะโล่เพื่อเป็นอุทยานการศึกษา และนันทนาการ 4) โครงการ
แก้ปัญหาหน้าท่วมโดยเร่งด่วน 5) โครงการแก้ไขปัญหาคาชาดแคลนน้ำอุปโภค-บริโภค

จังหวัดแพร่ วันอาทิตย์ที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2547 -1) เปิดเส้นทางการบิน กรุงเทพฯ -
แพร่2) ถนนคอนกรีตเสริมไม้ไผ่สายบางนาหลวง-บ้านห้วยโป่ง ต.สะเอียบ อ.สอง 3)
โครงการอ่างเก็บน้ำแม่สาย 4) ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 11 ตอนอุดรดิษฐ์-เด่นชัย
และหมายเลข 103 ตอนร่องกวาง-อ.งาว 5) ศึกษาเพื่อก่อสร้าง Container Yard เพื่อ
ขนถ่ายสินค้าทางรถไฟเด่นชัย 6) การผลิตเหล้า 7) การถ่ายทอดเทคโนโลยีในการ
แก้ไขปัญหาความยากจน 8) พัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่นวัตกรรมธุรกิจ 9) พิพิธภัณฑวัด
สะแลง อ.เด่นชัย

จังหวัดน่าน วันจันทร์ที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2547 -1) โครงการฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้
จังหวัดน่าน2) โครงการพัฒนาแหล่งน้ำจังหวัดน่าน 3)โครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อ
เชื่อมโยงการค้า และการท่องเที่ยวสู่จันทอนใต้ทางหลวงหมายเลข 1080 ตอนน่าน-ทุ่ง
ช้าง-ปอนห้วยโก้น จังหวัดน่าน 4) โครงการขยายโรงพยาบาลน่านเป็นโรงพยาบาลศูนย์
5) โครงการสร้างอาคารเรียนเอนกประสงค์ 6) (1) โครงการถนนลาดยางสายบ้านสันตะ
บ้านใหม่จัดสรร อำเภอพาน้อย จังหวัดน่าน (2) โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายบ้าน
โป่งศรี-บ้านนาก้า-ตำบลบ้านฟ้า ยาบห้วย อำเภอบ้านหลวง-เวียงสา จังหวัดน่าน 7)
โครงการจัดหายานพาหนะเพื่อใช้ในการปฏิบัติราชการในพื้นที่ทุรกันดาร 8) โครงการ
พัฒนาทางหลวงเพื่อเชื่อมโยงการค้าและการท่องเที่ยวสู่จันทอนใต้ ทางหลวงหมายเลข
1080 ตอนน่าน-ทุ่งช้าง-ปอน-ห้วยโก้น 9) ขออาคารเรียน 10) ขอประปาหมู่บ้าน 11)
โครงสร้างพื้นฐานถนนเชื่อมจังหวัดใกล้เคียง 12) ขอรถไฟร์วิตรวจการณ์ สำหรับตำรวจ
ทหาร และฝ่ายปกครอง 13) ปัญหาเรื่องการขาดแคลนน้ำเพื่อการเกษตร/อุปโภคบริโภค
14) การออกเอกสารสิทธิที่ดินทำกิน 15) ขอยขยายโรงพยาบาลน่านเป็นโรงพยาบาล
ศูนย์

จังหวัดพะเยา วันจันทร์ที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2547 -1) โครงการพัฒนาและขุดลอกกว๊านพะเยา2) โครงการปรับปรุงระบบชลประทานลุ่มน้ำอิง (ก่อสร้างฝาย และอาคารประกอบ) 3) โครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อชุมชนและชนบท (ก่อสร้างอ่างเก็บน้ำ) 4) โครงการขุดลอกคูคลอง และระบบคลองซอย 5) โครงการทำนุบำรุงศาสนสถาน6) โครงการบูรณะและปรับปรุงเส้นทางคมนาคมจังหวัดพะเยา 7) การยกฐานะมหาวิทยาลัยนเรศวรวิทยาเขตสารสนเทศพะเยา แยกเป็นมหาวิทยาลัยอิสระ 8) โครงการพัฒนาเส้นทางคมนาคมจากตำบลบ้านฮวกไปเมืองปากดอง(แม่น้ำโขง) ประเทศลาว 9) โครงการปรับปรุงสนามบินทหาร อำเภอเชียงคำ เป็นสนามบินพาณิชย์ 10) โครงการส่งเสริมการปลูกยางพาราเพื่อแก้ปัญหาความยากจน

จังหวัดเชียงราย วันจันทร์ที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2547 -1) ปัญหาชายแดน 2) ปัญหานักท่องเที่ยว3) ท่องเที่ยว (1) โครงการเชียงใหม่ระดับโลก (2) โครงการเชียงใหม่เมืองแห่งศิลปะและดนตรี (3) Tobacco Resort (4) Chiang-mai Lanna Spa City 4) ปัญหาของอำเภอพานเรื่องน้ำท่วมซ้ำซาก 5) ฝายขนาดเล็ก 6) หอประชุม อ.พาน 7) โรงเรียนภาษาจีน

จังหวัดเชียงใหม่ วันอังคารที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2547 -1) โครงการสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาความยากจนเชิงบูรณาการ 2) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตโดยใช้แรงงานเป็นหลัก3) โครงการจัดซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์ตรวจสอบรับรองคุณภาพสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์แปรรูปชุมชนภาคเหนือ4) โครงการฟื้นฟูเมืองประวัติศาสตร์เชียงใหม่ 5) โครงการลาดยางถนนในเส้นทางหลักช่วงผ่านหมู่บ้าน (ระยะที่ 1)6) โครงการก่อสร้างพัฒนาพื้นที่โล่งบริเวณหลังศูนย์ราชการและสะพานแม่หยวก 7) โครงการแก้ไขปัญหาหน้าท่วมในด้านทิศตะวันตก และทิศใต้ของตัวเมืองเชียงใหม่ 8) โครงการ Green & Clean เขตเมืองเชียงใหม่

จังหวัดลำพูน วันอังคารที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2547 -1) การขยายเขตนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ2) การพัฒนาลุ่มน้ำลี่ และการพัฒนาเหมืองบ้านปู้ 3) โครงการพัฒนาลุ่มน้ำแม่ทาแบบบูรณาการ 4) โครงการประปา องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง 5) โครงการปรับปรุงคุณภาพน้ำและแก้ไขปัญหาปริมาณฟลูออไรด์สูง 6)โครงการเลี้ยงโคนม โคเนื้อ 1 อำเภอ 1 ฟาร์ม 7) โครงการกองทุนหมู่บ้าน 8) โครงการแก้ปัญหาน้ำยั้งยืน 9) โครงการขยายถนนพหลโยธินจากจังหวัดลำปาง-ลำพูน-อ.ลี้-จ.ลำพูน

จังหวัดแม่ฮ่องสอน วันพุธที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2547 -1) การปรับปรุงท่าอากาศยานแม่ฮ่องสอน2) การปรับปรุงเส้นทางคมนาคมทางบก 3) การก่อสร้างระบบสายส่งไฟฟ้า 115 KV 4) โครงการพัฒนาลุ่มน้ำสาละวินในเขตแม่ฮ่องสอน (เพิ่มเติมที่อุทยาน) 5) โครงการพัฒนาศักยภาพและคุณภาพบริการผาดัดระบบประสาธ และสมอง(เพิ่มที่อุทยาน) 6) การจัดตั้งมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน 7) โครงการฟื้นฟูธรรมชาติโดยการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพปลูกสวนป่า 8) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 9) ข้อเสนอของประชาชน

จังหวัดลำปาง วันพฤหัสบดีที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2547) 1) โครงการจัดตั้งศูนย์แสดงและจำหน่ายสินค้าเซรามิก และหัตถอุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง 2) โครงการลำปางเมืองเซรามิก 3) โครงการก่อสร้างแหล่งน้ำผิวดินธรรมชาติ เพื่อเก็บกักน้ำใช้ประโยชน์ และแก้ไขปัญหาภัยแล้ง เช่น อ่างเก็บน้ำ 4) โครงการก่อสร้างถนนบ้านหัวทุ่ง-ปางปงปางแพน-ดอยสะเก็ด 5) โครงการก่อสร้างหอประชุมและนิทรรศการมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 6) โครงการจัดซื้อเครื่องมือฉายรังสี เครื่องเร่งอนุภาคพลังสูง และฝังแร่ผู้ป่วยโรคมะเร็ง ประจำศูนย์มะเร็งลำปาง

จังหวัดตาก วันพฤหัสบดีที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2547 -1) โครงการขุดลอกสันดอนในแม่น้ำวัง อำเภอสามเงาและอำเภอบ้านตาก 2) โครงการก่อสร้างสถานีขนส่งผู้โดยสารและสถานีขนส่งสินค้าเฉลิมพระเกียรติฯ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก 3) โครงการแก้ปัญหาผลกระทบจากการปนเปื้อนสารแคดเมียม 4) โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยแม่สลิด 5) โครงการศึกษาความเหมาะสมพร้อมออกแบบรายละเอียดโครงการผันน้ำจากเขื่อนภูมิพลเพื่อแก้ปัญหาภัยแล้งซ้ำซากในเขตฝั่งตะวันออก 6) โครงการเร่งรัดปรับปรุงสนามบินแม่สอด 7) โครงการก่อสร้างอาคารเรียนรวม

50. เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานโครงการปลัดอำเภอผู้เป็นหัวหน้าประจำตำบล ในจังหวัดชายแดนภาคใต้

คณะรัฐมนตรีรับทราบตามที่กระทรวงมหาดไทยรายงานความก้าวหน้าการดำเนินการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการประจำตำบลและการดำเนินงานของปลัดอำเภอผู้เป็นหัวหน้าประจำตำบล ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้เพิ่มเติม ดังต่อไปนี้

1. การจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการประจำตำบล ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ขณะนี้ได้มีการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการประจำตำบล ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ จำนวน 250 แห่ง เรียบร้อยแล้ว โดยได้ใช้เป็นสำนักงานและเป็นศูนย์กลางการปฏิบัติงานของฝ่ายปกครอง ตำรวจ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อปฏิบัติภารกิจหน้าที่ในด้านการรักษาความมั่นคงภายใน ด้านการรักษาความสงบเรียบร้อย และด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม โดยมีปลัดอำเภอผู้เป็นหัวหน้าประจำตำบล ทำหน้าที่เป็นหัวหน้าคณะผู้ปฏิบัติงาน และเพื่อให้การดำเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการประจำตำบลฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพทั้งในปัจจุบันและในอนาคต กรมการปกครองได้จัดหาอุปกรณ์ และสิ่งจำเป็นรวมทั้ง การดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของปลัดอำเภอผู้เป็นหัวหน้าประจำตำบล ดังนี้

- 1) การจัดซื้อคอมพิวเตอร์ พร้อมอุปกรณ์ รถจักรยานยนต์ และเครื่องมือสื่อสาร สำหรับศูนย์ปฏิบัติการประจำตำบลฯ ทุกแห่ง

- 2) เสนอร่างระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารราชการระดับตำบล พ.ศ. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้การบริหารราชการในระดับตำบล เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และมีผู้รับผิดชอบภารกิจด้านต่าง ๆ อย่างชัดเจน
- 3) ฝึกอบรม กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน และราษฎรในหมู่บ้าน และจัดตั้งเป็นชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน ในพื้นที่ (.ชรบ)3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และบางส่วนของจังหวัดสงขลาและสตูล ไปแล้ว (ยะลา บัตตานี และนราธิวาส) จำนวน 1,099 หมู่บ้าน ๆ ละ 30 คน ปฏิบัติงานรักษาความสงบเรียบร้อยและเป็นชุดคุ้มครองหมู่บ้านร่วมกับกำลังทหาร ตำรวจ และสมาชิกอาสาสมัครกาดินแดน และกรมการปกครองกำลังขออนุมัติงบประมาณ เพื่อดำเนินการให้ครบทุกหมู่บ้านต่อไป

2. การดำเนินงานของปลัดอำเภอผู้เป็นหัวหน้าประจำตำบล กรมการปกครองได้แต่งตั้ง (ย้าย) และปรับเกลี้ยอัตรากำลังปลัดอำเภอไปปฏิบัติหน้าที่ปลัดอำเภอผู้เป็นหัวหน้าประจำตำบล จำนวน 250 อัตรา โดยได้จัดฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ และทัศนคติที่ถูกต้อง สำหรับการปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นระยะเวลา 2 สัปดาห์ ก่อนที่จะลงไปปฏิบัติหน้าที่ และได้บรรจุแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปกครอง จำนวน 250 อัตรา จากบุคคลในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อไปปฏิบัติหน้าที่ประจำตำบล ซึ่งได้จัดฝึกอบรมก่อนลงไปปฏิบัติหน้าที่เช่นเดียวกัน ทั้งนี้ ปลัดอำเภอผู้เป็นหัวหน้าประจำตำบล เจ้าหน้าที่ปกครอง และคณะผู้ปฏิบัติงานในระดับตำบล ได้ร่วมกันปฏิบัติภารกิจหน้าที่ตามวัตถุประสงค์และนโยบายของรัฐบาลที่สำคัญสรุปได้ ดังนี้

1) ด้านความมั่นคงภายในและการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานของตำบล หมู่บ้าน

- 1.1) ดำเนินการสำรวจสำมะโนประชากร เก็บรวบรวมข้อมูลพื้นฐาน ข้อมูลด้านการประกอบอาชีพ และข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำมาใช้ประโยชน์ในด้านความมั่นคง และการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ สังคม และการศึกษา
- 1.2) ประสานงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และแกนนำในตำบล หมู่บ้าน รวมทั้ง ผู้ประสานพลังแผ่นดิน ร่วมกันทำประชาคม ตรวจสอบ และติดตามผู้เกี่ยวข้องกับยาเสพติดติดตามนโยบายของรัฐบาล
- 1.3) การดูแลรักษาที่สาธารณประโยชน์ โดยร่วมกับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้เกี่ยวข้อง สำรวจตรวจสอบและระวังป้องกันการบุกรุก รวมทั้ง ร่วมกันกำหนดแนวทางการใช้ประโยชน์
- 1.4) การติดตามข่าวสารและหาข่าวที่เกี่ยวข้องกับการก่อความไม่สงบ และข่าวความเคลื่อนไหวของกลุ่มผู้ไม่หวังดีต่อประเทศชาติ

2) ด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยและการอำนวยความสะดวกความเป็นธรรม

- 2.1) ดำเนินการร่วมกับกำนัน ผู้ใหญ่บ้านในการคัดเลือกผู้มีความเหมาะสมเข้ารับการฝึกอบรม และจัดตั้งเป็นชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน หมู่บ้านละ (.ชรบ)30 คน
- 2.2) ประสานงานร่วมกับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และเจ้าหน้าที่ฝ่ายทหาร ในการจัดเวรยามรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน และการตรวจตราการเข้าออกในหมู่บ้านของบุคคลแปลกหน้า
- 2.3) การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนและการบริการประชาชน สามารถลดขั้นตอนการไปติดต่อราชการในระดับอำเภอ โดยเฉพาะงานทะเบียน การเพิ่มชื่อ แจ่งเกิดเกินกำหนด ปลัดอำเภอผู้เป็นหัวหน้าประจำตำบลสามารถดำเนินการสอบสวนผู้เกี่ยวข้องในระดับพื้นที่ เช่น บิดา มารดา ครูอาจารย์ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้เกี่ยวข้องแล้วเสร็จในตำบล โดยราษฎรไม่ต้องเสียเวลาเดินทางไปอำเภอ
- 2.4) การบริการและอำนวยความสะดวกให้กับประชาชน โดยการรับเรื่องจากประชาชน นำไปดำเนินการในระดับอำเภอ และนำกลับไปมอบให้ประชาชนในตำบล เช่น การรับรองการค้าประกันเงินกู้ และงานทะเบียน เป็นต้น

3) ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม และเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน

- 3.1) ประสานงานร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบล และส่วนราชการที่เกี่ยวข้องบูรณาการแผนงานโครงการของแต่ละหน่วยงานที่ดำเนินการในพื้นที่ เพื่อให้เกิด/ประโยชน์สูงสุดกับประชาชน เช่น โครงการ1 ฟาร์ม 1 ตำบล การทำการเกษตรที่โรงเรียนปอเนาะ และโครงการปอเนาะในฝัน เป็นต้น
- 3.2) การแก้ไขปัญหาความยากจนตามนโยบายของรัฐบาล ซึ่งปลัดอำเภอผู้เป็นหัวหน้าประจำตำบลได้เจรจาประนอมหนี้ โดยนัดเจ้าหน้าที่และลูกหนี้มาเจรจาได้ข้อยุติแล้วเป็นจำนวนมาก
- 3.3) การดำเนินงานตามโครงการแข่งขันฟุตบอล โดยปลัดอำเภอผู้ "ทักษิณ ลีค" เป็นหัวหน้าประจำตำบล ทำหน้าที่เป็นผู้ประสานงานการแข่งขันของทีมฟุตบอลในตำบล
- 3.4) การประสานงานและร่วมดำเนินงานโครงการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ เช่น โครงการเยาวชนเสริมสร้างสันติสุขในจังหวัดชายแดนภาคใต้โครงการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนตาดีกา และโครงการก่อสร้างฐานถิ่นสันติสุข เป็นต้น "พลังแผ่นดิน - พลังมวลชน"
- 3.5) เป็นแกนหลักในการจัดกิจกรรมตำบลรักสามัคคี โดยส่งเสริมบทบาทของผู้นำศาสนา ผู้นำท้องถิ่น พลังมวลชน พลังแผ่นดิน ให้เข้ามาร่วมคิด ร่วมทำ และร่วมกันแก้ไขปัญหาของบ้านเมืองร่วมกับภาครัฐ

4) งานด้านมวลชน และการเป็นนายอำเภอของตำบล

- 4.1) การออกเยี่ยมเยียนและพบปะประชาชน สร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง รวมทั้งการนำเครื่องอุปโภค บริโภค ไปช่วยเหลือผู้เดือดร้อน โดยเฉพาะการไปพบปะประชาชนตามมัสยิดต่าง ๆ ในวันศุกร์ และตามวัดต่าง ๆ ในวันพระ
- 4.2) การออกเยี่ยมเยียนและควบคุมดูแล การปฏิบัติงานของชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน ในการอยู่เวรยามรักษาความปลอดภัย (.ชรบ)หมู่บ้านในเวลากลางคืน
- 4.3) การร่วมกิจกรรมกับประชาชน และพักอาศัยอยู่ในพื้นที่ตำบลที่รับผิดชอบเพื่อสร้างความเชื่อมั่น ศรัทธา เข้าถึงประชาชน และครองใจมวลชน
- 4.4) การประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ อิหม่าม คอเต็บ บิหลั่น และครูผู้สอนในโรงเรียนตาดีกาในตำบลที่รับผิดชอบ พร้อมกับจ่ายค่าตอบแทนประจำเดือน โดยมีเจ้าหน้าที่ปกครองและคณะผู้ปฏิบัติงานในตำบลเป็นผู้ช่วย
- 4.5) การรับเรื่องราวร้องทุกข์ และดำเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในตำบล หมู่บ้าน ในลักษณะของศูนย์ดำรงธรรมระดับตำบล

ทั้งนี้ กระทรวงมหาดไทยมีความเห็นว่า ปลัดอำเภอผู้เป็นหัวหน้าประจำตำบล และทีมงานคณะผู้ปฏิบัติงานในระดับตำบล จะเป็นกลไกสำคัญในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน และการดำเนินงานด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ตามนโยบายของรัฐบาลที่จะลงไปสู่ระดับตำบล หมู่บ้านในอนาคตให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพได้เป็นอย่างดี

51. เรื่อง แต่งตั้ง

1. ผู้แทนการค้าไทย

คณะรัฐมนตรีรับทราบตามที่นายกรัฐมนตรามีบัญชาให้แต่งตั้ง นายประวิช รัตนเพียร เป็นผู้แทนการค้าไทย (Thai Trade Representative) เพิ่มเติม โดยให้มีอำนาจหน้าที่ในเขตภูมิภาคตะวันออกกลางและประเทศอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

2. กรรมการผู้แทนกระทรวงการคลังในคณะกรรมการองค์การตลาด

คณะรัฐมนตรีเห็นชอบตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอให้แต่งตั้งนางเบญจา หลุยเจริญ เป็นกรรมการผู้แทนกระทรวงการคลังในคณะกรรมการองค์การตลาด แทนนางอัมพา ภมรานนท์ ที่ขอลาออก ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 27 กรกฎาคม 2547 เป็นต้นไป

3. ข้าราชการระดับ 10 กระทรวงศึกษาธิการ

คณะรัฐมนตรีอนุมัติตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเสนอให้แต่งตั้ง นายโอภาส เขียววิชัย ผู้อำนวยการสำนัก (เจ้าหน้าที่วิเคราะห์งานบุคคล 9) สำนักส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะบุคลากร สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษา ด้านระบบบริหาร (เจ้าหน้าที่วิเคราะห์งานบุคคล 10 ชช) สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ตั้งแต่วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2547 ซึ่งเป็นวันที่มีคุณสมบัติครบถ้วนสมบูรณ์ สำหรับการนำความกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งข้าราชการดังกล่าว สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจะได้ดำเนินการต่อไป

4. ข้าราชการระดับ 10 กระทรวงศึกษาธิการ

คณะรัฐมนตรีอนุมัติตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเสนอให้แต่งตั้ง นายอุบล เล่นวารี นักวิชาการศึกษา 9 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน (นักวิชาการศึกษา 10 ชช) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ตั้งแต่วันที่ 31 พฤษภาคม 2547 ซึ่งเป็นวันที่มีคุณสมบัติครบถ้วนสมบูรณ์ สำหรับการนำความกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งข้าราชการดังกล่าว สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจะได้ดำเนินการต่อไป

5. ข้าราชการระดับ 10 กระทรวงสาธารณสุข

คณะรัฐมนตรีอนุมัติตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเสนอให้แต่งตั้ง นางสาว ยุพดี พัยคฆพันธ์ นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ 9 ชช ด้านวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์การแพทย์ (เคมี) กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ดำรงตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ 10 ชช ด้านวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์การแพทย์ (เคมี) กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ตั้งแต่วันที่ 9 เมษายน 2547 ซึ่งเป็นวันที่มีคุณสมบัติครบถ้วนสมบูรณ์ สำหรับการนำความกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง ข้าราชการดังกล่าว สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจะได้ดำเนินการต่อไป

6. ปรับปรุงองค์ประกอบคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยอนุสัญญาคุ้มครองมรดกโลก

คณะรัฐมนตรีเห็นชอบตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอ ให้ปรับปรุงองค์ประกอบคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยอนุสัญญาคุ้มครองมรดกโลก เพื่อให้สอดคล้องกับภารกิจตามอำนาจหน้าที่ที่ได้มีการปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรมใหม่ ดังนี้

แต่งตั้งนายมานิตย์ ศิริวรรณ เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยอนุสัญญาคุ้มครองมรดกโลก

ปรับปรุงองค์ประกอบคณะกรรมการฯ โดยให้ยกเลิกรองประธานกรรมการและแต่งตั้ง กรรมการฯ 2 คน ได้แก่ อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลชายฝั่งหรือผู้แทน อธิบดี กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช หรือผู้แทน เป็นกรรมการ

ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 27 กรกฎาคม 2547 เป็นต้นไป

7. ประธานกรรมการและกรรมการอื่นในคณะกรรมการองค์การสวน พฤษศาสตร์

คณะรัฐมนตรีอนุมัติตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้แต่งตั้ง ประธานกรรมการและกรรมการองค์การสวนพฤษศาสตร์ชุดใหม่ เนื่องจาก ศ.ดร. ธวัช ชัย สันติสุข ในฐานะประธานกรรมการองค์การสวนพฤษศาสตร์ชุดเดิม ได้ขอลาออกจากตำแหน่งประธานกรรมการองค์การสวนพฤษศาสตร์ ซึ่งประกอบด้วย นายธีระ สุตะ บุตร เป็นประธานกรรมการ และกรรมการ ได้แก่ นายธวัชชัย สันติสุข นายพงษ์ศักดิ์ อัง กสิทธิ์ นายสหัส บุญญาวิวัฒน์ นายปานสุข ศรีโพธิ์เจริญ นายสมโภชน์ นันทพงษ์ และ นางสาวสุภาภรณ์ ปิติพร ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 27 กรกฎาคม 2547 เป็นต้นไป

8. ข้าราชการพลเรือนสามัญ ระดับ 10 (กระทรวงการคลัง)

คณะรัฐมนตรีอนุมัติตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเสนอให้แต่งตั้ง นายชัยยันต์ โปษยานนท์ รองอธิบดี (นักบริหาร 9) กรมสรรพสามิต ดำรงตำแหน่ง ที่ปรึกษาด้านการ พัฒนาและบริหารการจัดเก็บภาษี (เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 10 ชข) กรม สรรพสามิต กระทรวงการคลัง ตั้งแต่วันที่ 8 มิถุนายน 2547 ซึ่งเป็นวันที่มีคุณสมบัติ ครบถ้วนสมบูรณ์ และสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจะได้นำความกราบบังคมทูลพระ กรรณาโปรดเกล้าฯแต่งตั้งต่อไป

9. การขอให้กรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพพ้นจากตำแหน่ง

คณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้ ศาสตราจารย์ นายแพทย์ ประกิจ วาที่สาธกกิจ รองประธาน กรรมการคนที่สองในคณะกรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) พ้น จากตำแหน่ง เพราะบกพร่องต่อหน้าที่ ตามนัยมาตรา 20 (3) แห่งพระราชบัญญัติ กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ พ.ศ. 2544

ที่มา : [สำนักโฆษก สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี สำนักนายกรัฐมนตรี](#)

